
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร   

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร (ติดราชการ) 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์                      ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร    

๒. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผอ.กองคศัง 

๓. นายประพิษ  หนูเพชร   ผอ.กองช่าง 

๔. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผอ.กองุวัุดิการแศะุังคม 

๕. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   รก.หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

๘. นายอุปกิต  ไชยทอง   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

๙. นายศิริชัย  ประทีป ณ ถศาง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

๑๐. นางุาวุุพรรณี  วาเต๊ะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานุาธารณุุขชุมชน 

๑๑. นางุาวพรเพ็ญ  วงค์อุคะ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

 



- ๒ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ด้วยกองการศึกษา  นางุาวรุ่งนภา  เพชรเครือ  นักวิชาการศึกษา  ได้ศาคศอดบลุตร 

เป็นเวศาจ านวน  ๓  เดือน  โดยขอแต่งตั้งให้พนักงานเทศบลาศ  ุังกัดุ านักปศัด 

   ราย นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  เจ้าพนักงานธุรการ  ช่วยราชการของกองการศึกษา  

ด้วยใกศ้ถึงเทศกาศกินผักของศาศเจ้าท่าเรือ  ซึ่งทางศาศเจ้าท่าเรือจะนัดประชุมเตรียมงานใน

วันศุกร์ที่  ๖  กันยายน  ๒๕๕๖  เวศา  ๑๙.๐๐ น.  ณ ศาศเจ้าท่าเรือ  กระผมจะประุาน

ผู้จัดการศาศเจ้าเพ่ือเศื่อนการประชุม เป็นวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๖  เนื่องจากเป็นวันหยุด  

ประชาชนุะดวกท่ีจะเดินทางมาประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๕๖  มีจ านวน  

๔  หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ หารือการจัดงานวันลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

ประธาน โดยจะด าเนินงานใช้งบลประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗  ซึ่งจากการจัดงานในปี  ๒๕๕๕  

ไม่ทราบลว่าท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  โดยุรุปการจัดงานของปีที่ผ่านว่ามีข้อบลกพร่อง  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  มีปัญหาตรงจุดใดที่จะต้องแก้ไขในการจัดงานปีนี้  โดยให้แต่ศะกอง

น าเุนอ 

ผอ.กองคศัง ุ าหรับลปีที่ผ่านมา  ในเรื่องของกิจกรรมการแุดงน้อยเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเวทีกศางหรือ

บลริเวณอ่ืนในงาน  ท าให้มีจุดุนใจที่จะดึงดูดผู้ที่มาเที่ยวงานน้อย  มีเฉพาะเรื่องของอาหาร

มากกว่า   ควรที่จะเน้นไปที่ของหรือุินค้าประเภทย้อนยุคจริงๆ  ควรจะเพ่ิมกิจกรรม

ประเภท  Walkway   

ผอ.กองช่าง ในเรื่องของกิจกรรมมีจุดุนใจเพียงจุดเดียว  ที่โรงร าวง  ุ าหรับลเวทีกศางก็มีกิจกรรมน้อยไม่

ุามารถดึงดูดให้ผู้มาเที่ยวงานุนใจได้มากพอ  ควรเพิ่มกิจกรรมประเภท Walkway  บลริเวณ

รอบลุระ  

ประธาน ุรุปว่า  ในการจัดงานในปีนี้  ควรเพิ่มกิจกรรมบลริเวณเวทีกศางให้มากขึ้น  เพ่ือเพ่ิมจุดุนใจ

ให้กับลผู้มาเที่ยวงาน  แศะเพ่ิมกิจกรรม  Walkway  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 



รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ ุ าหรับลเวทีกศางควรเพิ่มในเรื่องของเุียงแศะไฟฟ้า เนื่องจากรัศมีของเุียงไม่ดังเท่าที่ควร จึง

ไมุ่ามารถดึงดูดผู้มาเที่ยวงาน  แศะไม่ทราบลว่าขณะนี้เวทีกศางก าศังด าเนินกิจกรรมใดอยู่

  

- ๓ - 

ประธาน ุ าหรับลบลริเวณจัดงานได้ด าเนินการจัดตั้งงบลประมาณขยายเขตไฟฟ้าบล้างหรือเปศ่า 

ผอ.กองช่าง ในปี  ๒๕๕๖  ไม่ได้จัดตั้งงบลประมาณขยายเขตไฟฟ้าบลริเวณงานไว้  เนื่องจากบลริเวณดังกศ่าว

ต้องติดตั้งหม้อแปศงไฟฟ้าก่อน 

ประธาน ุรุป  การจัดงานในปีนี้จะต้องด าเนินการจ้างเหมาเช่าเครื่องเุียงแศะไฟฟ้า 

ผอ.กองช่าง ในุ่วนของไฟฟ้าในการจัดงานจะเกิดปัญหาเรื่องแุงุว่าง  แต่จะเกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าใน

ุถานที่จัดงานมีไม่เพียงพอ  ซึ่งจะต้องแก้ปัญหาโดย  ุ าหรับลเวที ๒ เวทีจะต้องด าเนินการ

เช่า  ซึ่งปี่ที่ผ่านได้เช่าเครื่องปั่นไฟ  จ านวน  ๓  เครื่อง  ุ าหรับลในปีนี้ก็ต้องเช่าเครื่องปั่นไฟ

อีกแศะขอติดตั้งหม้อแปศงชั่วคราวเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าบลริเวณงาน  เรื่อง

การจราจรรถุามารถุัญจรผ่านไปมาได้  ติดปัญหาุถานที่จอดรถ  เนื่องจากบลุคศากรในการ

จัดแศะดูแศการจอดรถมีไม่เพียงพอ 

ผอ.ุวัุดิการฯ ในเรื่องของร้านค้า  บลริเวณตั้งร้านค้าจะขยับลออกมาบลริเวณทางเดินมากเกินไป  ประกอบลกับล

ปีที่แศ้วฝนตกท าให้พ้ืนแฉะ  ุกปรกซึ่งเกิดจากรถท่ีขนของขับลุวนทางกันจึงท าให้ถนนแฉะ  

จ านวนร้านค้าก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท าให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องหาเต็นท์มาใช้ในงานจ านวนมาก  

อยากให้ก าหนดร้านค้าไว้จ ากัด 

รองุุนัย กิจกรรมที่เป็นของเด็กเศ่นไปรวมกันอยู่ที่เดียว  ไม่กระจัดกระจาย  ท าให้ผู้มาเที่ยวในงานไป

อยู่กันที่เดียว  ไม่กระจายไปรอบลๆงาน 

ประธาน ุรุปว่า  ุ าหรับลรายศะเอียดของงานทั้งหมด  กระผมจะด าเนินการตั้งคณะท างานของแต่ศะ

ฝ่าย  คณะท างานฝ่ายุถานที่ให้  ผู้อ านวยการกองช่างเขียนแผนผังแุดงบลริเวณรอบลขุมน้ า

บลางมะรวน  แต่จะได้จัดประชุมหารือการจัดงานศอยกระทงของคณะกรรมการชุดใหญ่อีก

ครั้ง  โดยในปีนี้  นายแพทย์ประุิทธิ์  โกยศิริพงศ์  ร่วมเป็นคณะท างานด้วย  โดยกระผมจะ

วางรูปแบลบลการจัดงานในศักษณะย้อนอดีต  เนื่องจากงานในปีที่ผ่านมา  ใช้ชื่อ  “คิดถึงท้าย

ราง  ที่บลางมะรวน”  ในปี  ๒๕๕๖  จะใช้ชื่อ  “คิดถึงท้ายราง  ที่บลางมะรวน  ภาค ๒”   คือ

หศังจากท่ีเราคิดถึงท้ายรางแศ้ว  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร  คือเป็นการหาแร่ดีบลุก  ท า

ให้เกิดความเจริญขึ้น  มีการค้าขายเกิดขึ้น  อาจจะท าเรือุ าเภามาค้าขายที่ท่าน้ านั้นจะเร็วไป

หรือเปศ่า 



ผอ.กองคศัง ดิฉันคิดว่า  หากรูปแบลบลของงานเป็นศักษณะอย่างที่ประธานแจ้ง  เราุามารถหาแคร่ให้

ชาวบล้านไปขายของริมขุมได้  โดยจัดศักษณะเป็นตศาดเศ็กๆ  ในเชิงจ าศองตศาดค้าขายที่ท่า

น้ า 

ประธาน กระผมคิดว่าเป็นไปได้หรือเปศ่า  ให้จัดท าเรือุ าเภาจ าศองแศ่นมาจอดที่ฝั่ง  แต่ยังคงุภา

พรางเหมืองเอาไว้  กระผมฝากแนวคิดให้กับลท่านศองคิดรูปแบลบลนี้ว่าุามารถด าเนินการได้ทัน

งานหรือเปศ่า 

- ๔ - 

ผอ.กองช่าง อยากทราบลว่าุ าหรับลในปี  ๒๕๕๖  นี้  ทางเทศบลาศจะด าเนินการจัดงานเองหรือจ้างเหมาออ

แกนไนซ์อีก 

ประธาน ในปี  ๒๕๕๖  กระผมคิดว่าอยากจะด าเนินการจัดงานเอง  อย่างเช่น  เุื้อ  ร าวง 

ผอ.กองช่าง ในเรื่องของ  เหศ้า เบลียร์  ทางเทศบลาศุามารถน าก าไรในุ่วนนั้นมาจัดการบลริหารเรื่องอ่ืนๆ 

ได้   

ผอ.กองคศัง ุ าหรับลเรื่อง  เหศ้า  เบลียร์  หากุามารถดึงมาได้  คิดว่าทางบลริษัทก็ุามารถุนับลุนุนในเรื่อง

ของจัดงานได้บล้าง  เช่น  ป้ายโฆษณา  วงดนตรีที่น ามาแุดงภายในงาน 

ประธาน กระผมคิดว่า  หากเราดึงบลริษัทใหญ่เข้ามาุนับลุนุน  อาจท าให้รูปแบลบลงานของเราจะผิด

รูปแบลบลที่วางไว้ทันที  จะไม่เป็นการย้อนยุค  จะไม่เป็นการย้อนอดีต  ซึ่งขณะนี้กระผมได้

ประุานกับลร าวงย้อนยุคแศ้ว  ุ าหรับลบลาร์เหศ้า  ยาดอง  กาแฟโบลราณ  ให้ผู้รับลจ้างเข้ามา

ด าเนินการ  โดยให้ผู้รับลจ้างเข้ามาช่วยในเรื่องของงานศิศป์  ในุ่วนของเบลียร์  ทางเราจะ

ด าเนินการจ าหน่ายเอง  ในปีที่ผ่านได้ใช้เต็นท์ไปจ านวนเท่าไร 

ผอ.กองช่าง เต็นท์เศ็กใช้ประมาณ  ๘๐  หศัง  เต็นท์ใหญ่ใช้ประมาณ  ๒๐  หศัง 

ประธาน ดังนั้น  กระผมคิดว่าหากจัดรูปแบลบลเรือุ าเภา  จะเป็นการเร็วเกินไป  เฉพาะรูปแบลบลของงาน

ปีนี้เป็นศักษณะการเกิดการค้าขายมากขึ้น  ให้ชาวบล้านแต่งกายในุมัยอดีต  เช่น  เุื้อคอ

กระเช้า  โดยจัดโซนให้ค้าขายประเภทอาหารในอดีต  อาหารไทย  เช่น  ขนมโค  ขนม

ประเภทปิ้ง ย่าง   ในการจ าหน่ายอาหารพยายามอย่าให้ซ้ ากัน  โดยภาชนะให้เน้นวัุดุ

ธรรมชาติ   ุ าหรับลปัญหาที่ต้องแก้ไขในปีที่ผ่านมาพอุรุปได้  คือ  ในเรื่องของการแุดง

บลริเวณเวทีกศางน้อย  กิจกรรม  Walkway มีน้อย  แศะปรับลรูปแบลบลของงานศักษณะมีการ

ค้าขายมากข้ึน  ปรับลปรุงรางเหมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม  เพิ่มแุงุว่างให้มากขึ้น  ุ าหรับลในคืน

ุุดท้ายอยากได้ศิศปินเก่ามากแุดงในงาน  คิดว่าน่าจะเป็นศิศปินคนไหนดี  กระผมคิดว่า

น่าจะเป็น คุณุุรชัย  ุมบลัติเจริญ   

ผอ.กองช่าง คุณุุรชัย  ุมบลัติเจริญ  เคยมาแุดงทีุ่ านักงานเทศบลาศแศ้ว  ไม่ควรให้ซ้ ากันอีก 



ประธาน ุ าหรับลคณะท างาน  ดูจากค าุั่งจากปีท่ีผ่านมาก่อน  ดังนี้  

๑. ฝ่ายอ านวยการจัดงานประกอบลไปด้วย  ฝ่ายบลริหารทั้งหมด 

๒. ฝ่ายุถานที่  มี  นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  เป็น  หัวหนา้คณะท างาน 

๓. ฝ่ายท าความุะอาดุถานที่/ุุขา  มี นายุุนัยปิ่นชัยศิริ เป็น หัวหน้าคณะท างาน 

๔. ฝ่ายระบลบลไฟฟ้า/เครื่องเุียง/แุง/ุี มี นายุุขชัย  เกาทัณฑ์ เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

- ๕ - 

๕. ฝ่ายประชาุัมพันธ์ มี นายพีระ  แุงุุวรรณ  เป็น  หัวหน้าคณะท างาน 

๖. ฝ่ายต้อนรับล/พิธีการ/กิจกรรมการประกวด มี น.ุ.ขวัญใจ  กุศพัฒนโุภณ  เป็น  หัวหน้า

คณะท างาน 

๗. ฝ่ายอาหารแศะุินค้า OTOP มี นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ  เป็น  หัวหน้าคณะท างาน 

๘. ฝ่ายควบลคุมขบลวนกระทง มี นายไตรรงค์  ค าวิเศษณ์  เป็น  หัวหน้าคณะท างาน 

๙. ฝ่ายรักษาความปศอดภัย  มี  นายุุธรรม  มุขพันธ์  เป็น  หัวหน้าคณะท างาน 

รก.หน.ุ านักปศัด ุ าหรับลค าุั่งข้างต้นเป็นค าุั่งที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมจากค าุั่งเดิม  

ประธาน   ฉะนั้น ให้น าค าุั่งเพิ่มเติมไปรวมกับลค าุั่งเดิมให้เป็นค าุั่งเดียวกัน 

ผอ.กองคศัง  ุ าหรับลการประชุมในครั้งต่อไป  จะให้เชิญท่านใดบล้างมาเข้าร่วมประชุม  เพ่ือจะได้ 

ท าหนังุือเชิญมาเข้าร่วมประชุมแศะจัดได้แต่งตั้งเป็นคณะท างานในแต่ศะฝ่ายต่อไป 

ผอ.กองช่าง  ในเรื่องของงานฝ่ายุถานที่  กระผมขอเจ้าหน้าที่  ประมาณ  ๒๐ คน  ุ าหรับลงาน 

   จัดเตรียมุถานที่  เพ่ือจะได้ประุานงานต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า  เจ้าหน้าที่จ านวนมาก 

ประธาน   ดังนั้น  ให้ ผอ.กองช่าง   จัดเจ้าหน้าทีุ่ าหรับลการจัดเตรียมุถานที่เพ่ือจะได้น ามา 

   แต่งตั้งเป็นคณะท างานในค าุั่งต่อไป คราวต่อไปนัดประชุมในวันที่  ๑๐  กันยายน 

๒๕๕๖  เวศา  ๑๓.๓๐ น.  โดยมอบลหมายให้ รองชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  เป็น ประธาน

คณะท างาน   

๓.๒  เรื่องการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ 

ผอ.กองคศัง  ุ าหรับลงานของกองคศัง  ๑.  เรื่องของการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บลขยะของกอง 

ุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อม ในปีงบลประมาณ ๒๕๕๗  เนื่องจากมีวงเงินจัดจ้างประมาณ  

๔,๐๐๐,๐๐๐.- บลาท  จึงต้องด าเนินการจ้างโดยวิธีประมูศจ้างด้วยระบลบลอิเศคทรอนิกุ์  ได้

ค านวณเวศาในการด าเนินการประมูศจ้างด้วยระบลบลอิเศคทรอนิกุ์แศ้วจะต้องใช้เวศาในการ

ด าเนินการประมาณ  ๓๐  วัน จึงขณะนี้ไมุ่ามารถด าเนินการได้ทัน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม

พิจารณา  ๒. การค านวณของคณะกรรมการก าหนดราคากศางแศะรายศะเอียดงานจ้าง  

ก าหนดให้มีเช่ารถบลรรทุกขยะ  จ านวน  ๕  คัน  คันศะ  ๕,๐๐๐ บลาท   เดือนศะ  ๒๕,๐๐๐ 



บลาทข้อเท็จจริง  รถบลรรทุกขยะมีเพียง  ๓  คัน  อีก ๒ คัน  ขณะนี้ซ่อมแซมอยู่ต่างจังหวัด  

ุามารถซ่อมแซมได้ทันใช้เดือน  ตุศาคม  ๑ คัน  อีกหนึ่งคันไมุ่ามารถซ่อมแซมได้ทัน  จึง

เรียนมาเพ่ือทราบลแศะทางกองุาธารณุุขจะยืนยันการให้เช่ารถบลรรทุกขยะตามที่

คณะกรรมการก าหนดราคากศางก าหนดมาหรือไม่   

รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ กระผมขอเรียนถามว่า  รถที่น าไปซ่อมแซมที่ผ่านซึ่งไม่ได้น ามาใช้งานนั้น  ท าไมไม่ 

   ุามารถน ามาศดค่าเช่าได้ 

 

 

- ๖ - 

ผอ.กองคศัง  ุืบลเนื่องจากปัญหาที่เกิดข้ึนที่ผ่านมาขัดกับลข้อเท็จจริง  ทางกองคศังจึงอยากจะ 

ด าเนินการให้ถูกต้อง  ุ าหรับลค่าเช่ารถุามารถค านวณค่าเช่าในศักษณะเป็นเที่ยวของการ

จัดเก็บลขยะแทนที่จะเช่าในศักษณะเป็นจ านวนคันได้หรือไม่ 

รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ ขอเรียนให้ทราบลว่า  รถจัดเก็บลขยะขณะนี้มีจ านวน  ๔  คัน  หากรถจ านวน  ๔  คน 

ต้องวิ่ง  ๔  เที่ยว  ปัจจุบลันจ านวนขยะเพ่ิมมากข้ึน  จึงต้องวิ่งเพ่ิมข้ึนเป็น  ๕  เที่ยว  แศะ

ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนกว่า ๖๐๐  ตันต่อเดือน   

ประธาน   ให้ด าเนินวิธีการโดยถัวเฉศี่ยในการวิ่งรถออกจัดเก็บลในแต่ศะวันได้หรือไม่   

รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ กระผมของุรุปว่า  รถจัดเก็บลขยะต้องวิ่งวันศะ  ๕  เที่ยวต่อวัน  โดยคิดค่าเช่ารถ 

เป็นจ านวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บลาทต่อเดือนต่อคัน  แศะขณะนี้รถจัดเก็บลขยะวิ่งวันศะ  ๕ – ๖ 

เที่ยว แศะก าหนดให้จัดเก็บลขยะเดือนศะอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  ๖๐๐  ตัน /เดือน  

ประธาน   เมื่อในุัญญาระบลุว่าต้องจัดเก็บลขยะอย่างน้อยเดือนศะไม่ต่ ากว่า  ๖๐๐  ตัน  ก็ถือว่า 

ทางเทศบลาศได้รับลผศประโยชน์แม้จะมีรถจัดเก็บลขยะทีุ่ามารถใช้งานได้เพียง  ๓  คัน  แต่

ผู้รับลจ้างยังคงช าระค่าเช่ารถให้กับลเทศบลาศจ านวน  ๕  คัน  แศะต้องจัดเก็บลขยะอย่างน้อย

เดือนศะไม่ต่ ากว่า  ๖๐๐  ตัน  ให้ยังคงก าหนดรายศะเอียดค่าเช่าเช่นเดิม คือก าหนดให้เช่า

รถ ๕ คัน  

ที่ประชุม เห็นชอบล 

ผอ.กองคศัง  ขอเรียนให้ทราบลอีกเรื่อง  เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดราคากศางได้ประมาณ 

ค่าจ้างให้คนขับลรถ ๕  คน  คนจัดเก็บลขยะ ๑๕ คน  ดิฉันมีความคิดเห็นว่าควร 

แบล่งพ้ืนที่ในการจัดเก็บลขยะในต าบลศ ออกเป็น  ๕  พ้ืนที่แศะอาจก าหนดว่าในแต่ศะ 

พ้ืนที่ให้ด าเนินการเข้าจัดเก็บลขยะอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า  ๒  ครั้งต่อุัปดาห์ 



ประธาน เห็นชอบล  มอบลหมาย  คุณชวศิต ชุมพุฒิพงศ์   รก.ผอ.กองุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อม

ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่ในการจัดเก็บลขยะของแต่ศะชุด  เพ่ือการจัดเก็บลขยะได้ทั่วไปถึง  ไม่มี

การตกค้างหศายๆุัปดาห์ 

ผอ.กองคศัง ุ่วนในเรื่องของการจ้างเหมาในปีงบลประมาณถัดไป  ทางกองคศังได้ค านวณแศ้วไมุ่ามารถ

ด าเนินการได้ทัน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบล 

ประธาน   หากการประมูศจ้างด้วยวิธีประมูศจ้างด้วยระบลบลอิเศคทรอนิกุ์ไม่ทันกับลระยะ   

มอบลหมายให้งานพัุดุด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ๑ เดือนแรกของต้นปีงบล 

ประมาณ  ๒๕๕๗  เพราะเป็นงานเร่งด่วน หากศ่าช้าอาจจะเุียหายแก่การบลริหาร 

งานของเทศบลาศได้แศะบลรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน    

ที่ประชุม เห็นชอบล 

 

 

- ๗ - 

ผอ.กองคศัง ุ าหรับลโครงการการจัดเก็บลกวาดถนน  กองคศังจะด าเนินการจัดท าใบลตรวจรับลให้กับลผู้รับลจ้าง

ทุกวัน  โดยจ้างทั้งปี  เป็นจ านวน  ๓๖๕  วัน  เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดราคาศาง

ค านวณราคากศาง  จ านวน  ๓๖๕  วัน  ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดท าใบลตรวจรับลงานทุกวัน  

ุ าหรับลการจัดเก็บลค่าธรรมเนียมมูศฝอยโครงการหมู่บล้าน  มีจ านวน  ๕  หมู่บล้าน  ทางกอง

ุาธารณุุขฯ  ยังไม่ด าเนินการประมาณราคาค่าธรรมเนียมให้กับลงานจัดเก็บลรายได้ของเดือน

กรกฎาคม  ๒๕๕๖   คือ  หมู่บล้านวิจิตร  หมู่บล้านเพ่ิมทรัพย์วิศศ่า  โครงการหมู่บล้านเอื้ออาทร  

แคมป์คนงานบลริษัทหาดใหญ่นันทกร  แศะหมู่บล้านธนาภา  ุ าหรับลแคมป์คนงานไหนที่มีขยะ

เป็นจ านวนมากก็ขอให้ทางกองุาธารณุุขฯประเมินราคาค่าธรรมเนียมมายังงานจัดเก็บล

รายได้เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดเก็บลให้ตรงกันกับลปริมาณของขยะ 

ประธาน เห็นชอบล  มอบลกองุาธารณุุขฯ  ประเมินราคาค่าธรรมเนียมมูศฝอย  โดยประเมินจากความ

เป็นจริงที่ทางผู้รับลเหมาเข้าไปด าเนินการจัดเก็บลขยะแศะจ านวนหศังเรือนท่ีมีอยู่แศะแจ้งให้

งานจัดเก็บลรายได้ทราบลต่อไป 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  



ผอ.กองคศัง ขอแจ้งให้ทุกกองทราบล  เนื่องจากใกศุ้ิ้นปีงบลประมาณ  ๒๕๕๖  ให้ทุกกองด าเนินการการกัน

เงินไว้แศะด าเนินการแจ้งให้กับลกองคศังทราบลด้วย  หากกองไหนที่จะกันเงินแบลบลไม่ก่อหนี้

ผูกพันจะต้องด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมุภาเทศบลาศอีกครั้ง  โดยทางกองคศังได้จัดท า

บลันทึกแจ้งเวียนให้ทุกกองทราบลแศ้ว  ุ าหรับลกองช่างที่มีงบลประมาณเพ่ิมเติม  ก็ให้ด าเนินการ

กันเงินทั้งจ านวนไว้ก่อน  แศะทีุ่ าคัญกองช่างต้องเร่งด าเนินการในเรื่องของเงินอุดหนุนการ

ขยายเขตไฟฟ้า แบลบลแปศนการก่อุร้าง  กองคศังจะด าเนินการเบลิกจ่ายแศะด าเนินการตาม

ระเบลียบลพัุดุให้ทันภายในปีงบลประมาณ  ๒๕๕๖   

ประธาน ให้กองช่างด าเนินการเร่งแบลบลแปศนให้ทันภายในงบลประมาณนี้  แศะให้ด าเนินการจัดุ่งแบลบล

แปศนไปยังกองคศัง  เพ่ือจะได้ด าเนินการตามระเบลียบลพัุดุต่อไป 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

 

 

 

- ๘ - 

ประธาน เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม   

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                            นักบลริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                     หัวหน้าุ านักปศัดเทศบลาศ 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลศรีสุนทร 

วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

--------------------------------------------- 

ผู้มาร่วมประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายมานิตย์  จิตจ านง   ุมาชิกุภาเทศบลาศ  เขต ๑ 

๕. นายอ านวย  หศิมปานนท์   ุมาชิกุภาเทศบลาศ  เขต  ๒ 

๖. นายุมศักดิ์  นวกุศฤทธิไกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. นางุาวกิตติยา   ทองมาก  ผู้แทนผู้ปกครอง 

๘. นายนิคม  ทองแช่ม   ที่ปรึกษานากเทศมนตรี 

๙. นายวิโรจน์  เกิดผศ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 



๑๐. นายุากศ  อัฐพร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๑๑. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการคศัง 

๑๒. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๑๓. นางพรจันทร์  วงศ์ุุวรรณ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแศเด็ก 

๑๔. นางกาญจนี  อินทรักษา   ผู้ช่วยครูผู้ดูแศเด็ก 

๑๕. นางุาวุมใจ  รัตนกาย   ผู้ช่วยครูผู้ดูแศเด็ก 

๑๖. นางุาวรุ่งนภา  เพชรเครือ  นักวิชาการศึกษา 

๑๗. นายอุปกิต  ไชยทอง   นักวิชาการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 

ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ประธาน   นายวรวุฒิ  ทรงยศ  กศ่าวเปิดประชุมแศะด าเนินการประชุมตามระเบลียบลวาระดังนี้- 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   เทศบลาศต าบลศศรีุุนทรได้แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  จ านวน 

     ๓  ท่าน  ดังนี้   

๑. นายนิคม  ทองแช่ม  เป็น  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

   ๒. นายวิโรจน ์ เกิดผศ  เป็น  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

   ๓. นายุากศ  อัฐพร  เป็น  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

- ๒ - 

เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับลภารกิจด้านการศึกษา  ศาุนาแศะวัฒนธรรม  ตามอ านาจ

หน้าที่ของเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรพร้อมทั้งให้ข้อเุนอแนะทางการ 

บลริหารราชการให้เกิดประโยชน์ุูงุุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  ขอเชิญทั้ง  ๓  ท่าน  ได้กศ่าว

แนะน าตัวต่อที่ประชุม 
 

ที่ปรึกษา  ได้แนะน าตัวต่อหน้าที่ประชุมทั้ง ๓ ท่าน 
 

ที่ประชุม  รับลทราบล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา 



   ๓.๑  การเตรียมความพร้อมรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ประธาน   ในุ่วนนี้ให้ฝ่ายวิชาการกองการศึกษาเป็นผู้อธิบลายรายศะเอียด  เชิญครับล 

น.ุ.รุ่งนภา การเตรียมความพร้อมรับลุมัครนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ให้ทุกท่านดูหศักเกณฑ์การรับล

นักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเศ็ก  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ซึ่งต่อไปทางเทศบลาศก็จะ

ท าเป็นประกาศต่อไป  ข้อที่  ๑  นักเรียนต้องเกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยจะใช้ปี  พ.ศ.เกิดเป็น

เกณฑ์เด็กแศะผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง  จะเป็น  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ต้องมีชื่ออยู่ใน

ทะเบลียนบล้านในเขตต าบลศศรีุุนทรจนกว่าจะจบลการศึกษา  มีคณะกรรมการท่านไหนเห็นว่าไง

บล้างค่ะ 

นายมานิตย์ ในระเบลียบลระบลุแค่ว่า  พ่อแม่  ปู่ย่า  ตายาย  ที่มีชื่ออยู่ในเขตฯ  ไม่ทราบลถ้าเป็น  พ่ี  ป้า  น้า  

อา  จะได้หรือไม่   

ประธาน ถ้าเป็นผู้ปกครองเด็กจริงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับล  คุณครูมีความเห็นว่าอย่างไร 

นางกาญจนี ในศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กุ่วนมากเป็นเด็กที่  พ่อแม่  อยู่ในต าบลศศรีุุนทรอยู่แศ้ว  ไม่น่ามีปัญหา

ในเรื่องนี้ค่ะ 

น.ุ.รุ่งนภา ขอเุนอประเด็นว่าถ้าเด็กที่มาุมัครไม่เต็มจ านวน  ให้พิจารณาเด็กนอกเขตต าบลศศรีุุนทรได้

หรือไม่ 

ประธาน หากผูุ้มัครไม่เต็มจ านวนใหุ้ิทธิ์เด็กที่ตามระเบลียบลข้อ ๕ ก่อน  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

น.ุ.รุ่งนภา ต่อไปข้อ  ๒  เป็นเรื่องระยะเวศาการรับลุมัครแศะการประกาศรับลุมัคร  ระหว่างวันที่  ๑๑  

กุมภาพันธ์  ถึง  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ทดุอบลในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ประกาศผศผู้มีุิทธิ์เข้า

เรียน  ๑๘  มีนาคม  มอบลตัวนักเรียน  ๒๒  มีนาคม   

- ๓ – 

ประชุมผู้ปกครองแศะปฐมนิเทศ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  เปิดเรียนวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  

๒๕๕๖   

ประธาน การรับลุมัครเร็วไปไหมในเมื่อโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมเศย 

น.ุ.รุ่งนภา ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ปกครองมาุอบลถามบล้างแศ้วคงไม่เร็วไปค่ะ 

ประธาน ถ้าฝ่ายวิชาการเห็นว่าเป็นช่วงเวศาที่เหมาะุมแศ้ว  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรบล้าง 

ที่ประชุม เห็นด้วย 



น.ุ.รุ่งนภา ข้อที่  ๓  ุัดุ่วนนักเรียนที่จะรับลนักเรียนจ านวน  ๖๐  คน  ๑.  พิจารณาตามเกณฑ์อายุ 

พ.ศ.เกิด ๒๕๕๓  ๒. เด็กต้องผ่านการทดุอบลพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  แศะุังคม  

ตามเกณฑ์ของเทศบลาศ  ๓. พิจารณาเด็กที่มี พ่อแม่  มีภูมิศ าเนาอยู่ในเขตเทศบลาศต าบลศศรี

ุุนทรในวันที่ เด็กแจ้งเกิดเป็นอับลดับลแรก  ๔. หากด าเนินการพิจารณารับลเด็กนักเรียนตามข้อ 

๑, ๒ แศะ ๓  ปรากฏว่านักเรยีนไม่ครบลตามจ านวนที่ก าหนดไว้  ให้พิจารณานักเรียนทั่วไปที่

ไดุ้มัครเรียน  แต่ถ้ามีนักเรียนทั่วไปุมัครเรียนไว้มากกว่าจ านวนจะรับลได้  ให้พิจารณา

คัดเศือกโดยวิธีจับลฉศาก  รับลเด็กในเขตพ้ืนที่ใกศ้โรงเรียนซึ่งเด็กแศะผู้ปกครองมีชื่ออยู่ใน

ุ าเนาทะเบลียนบล้าน 

ประธาน ผู้ร่วมประชุมมีความเห็นอย่างไรบล้าง  ถ้าไม่มีอะไรที่ประชุมเห็นชอบลหรือไม่ 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

น.ุ.รุ่งนภา ต่อไปหศักฐานการุมัครเข้าเรียนมี ๑. ใบลุมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กต าบลศศรีุุนทร  ๒. 

ุ าเนาทะเบลียนของนักเรียน  จ านวน ๑ ฉบลับล  ๓. ุ าเนาทะเบลียนบล้านแศะุ าเนาบลัตร

ประชาชนของผู้ปกครอง  จ านวน  ๑  ฉบลับล  ๔. ุ าเนาุูตบิลัตร  จ านวน  ๑  ฉบลับล  ๕.  รูป

ถ่าย  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป  ๖. ุมุดบลันทึกุุขภาพนักเรียน  ุ าหรับลหศักฐานเป็นมาตรฐาน

อยู่แศ้วคงไม่ต้องมีอะไรเปศี่ยนแปศง  ให้ข้ามไปดูค่าใช้จ่าย  ๑. ค่าเครื่องแบลบลชุดพศะ 

(กางเกง + เุื้อ) ๒๕๐ บลาท  ๒. ค่าผ้ากันเปื้อน  ๑๐๐ บลาท  ๓. แก้วน้ า + แปรงุีพัน  ๑๐๐ 

บลาท  ๔. ผ้าขนหนู  ๕๐ บลาท  ทุกอย่างเป็นราคาตามท้องตศาดอยู่แศ้ว  

ประธาน ค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องปกติอยู่แศ้วุ าหรับลการเข้าเรียนในที่ประชุมเห็นว่าอย่างไร 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

นายนิคม ในการประชุมผู้ปกครองแศะการปฐมนิเทศในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ควรแจ้งให้

ผู้ปกครองทราบลเรื่องการมีุ่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับลผู้ปกครองในกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก  

เช่น  วันเด็ก  วันพ่อ  วันแม่  แศะวันุ าคัญต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับลต าบลศเรา  เพ่ือุ่งเุริม

วัฒนธรรมแศะประเพณีท้องถิ่นของเราให้กับลศูกหศานุืบลไป 

 

- ๔ – 

ที่ประชุม เห็นด้วย     
 

 ๓.๒  การเตรียมการเรื่องสถานที่เรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประธาน ุ าหรับลศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กฯ  คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะอาคารหศังเดิมก็รองรับลเด็กได้ตาม

จ านวนอยู่แศ้ว  แต่เมื่ออาคารที่ก าศังก่อุร้างที่โรงเรียนอนุบลาศเุร็จก็อาจจะย้ายเด็กไปรวมที่

เดียวกัน  ที่ประชุมว่าอย่างไร 



 

ที่ประชุม เห็นชอบลให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กไปรวมที่โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทรเมื่อก่อุร้างแศ้วเุร็จ 
 

 ๓.๓ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ 

ประธาน โดยทางคณะกรรมการบล้านบลางโจ  มาปรึกษาเพ่ือต้องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กในหมู่บล้าน

เพ่ืออบลรมเกี่ยวกับลจริยธรรมศาุนาอิุศามไปด้วย 
 

น.ุ.รุ่งนภา ตามระเบลียบลแศ้วการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเศ็ก  องค์กรปกครองุ่วนท้องถิ่นต้องมีความพร้อม  

เช่น  ด้านอาคารุถานที่  ด้านวัุดุอุปกรณ์  ด้านงบลประมาณ  แศะด้านบลุคศากร  เมื่อมา

ประเมินความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กต าบลศศรีุุนทร  ยังมีบลางุ่วนที่ต้องปรับลปรุง  เช่น  

จ านวนนักเรียนที่ยังไม่เต็มจ านวน  การพัฒนาบลุคศากร  หรือศูนย์ให้มีมาตรฐาน   เห็นควร

ปรับลปรุงพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กแห่งเดิมพร้อมแศะมีนักเรียนเกินจ านวนไมุ่ามารถ

รองรับลนักเรียนได้  จึงขยับลขายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเศ็ก  แห่งใหม่  ที่ประชุมมี

ความเห็นว่าอย่างไรบล้าง 
 

ประธาน กระผมเห็นด้วย  กับลนักวิชาการ ครับล  หากต้องการจัดศูนย์ฯ  ขอแนะน าให้เป็นศูนย์อบลรม

จริยธรรม  โดยมีการอบลรมเยาวชน  เป็นโครงการจะดีกว่าการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กถาวร  

ที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรบล้าง 
 

ที่ประชุม   เห็นชอบล  เห็นควรจัดตังศูนย์อบลรมจริยธรรม  โดยอบลรมเป็นราบลโครงการหากว่าในต าบลศมี

เด็กเศ็กจ านวนมาก  ศูนย์เก่าไมุ่ามารถรองรับลได้ค่อยมีการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

เด็กเศ็กแห่งใหม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน   ท่านใดมีอะไรจะเุนอเพ่ิมเติมบล้าง 

นายวิโรจน ์ ควรุ่งเุริมให้เด็กได้รับลประทานอาหารที่มีผักทุกม้ือ  โดยให้ครูผู้ดูแศเด็กไดุ้อดแทรก

ประโยชน์ในการรับลประทานอาหารที่มีผักหรือุ่งเุริมให้เด็กได้มีแปศงปศูกผักในโรงเรียน  

ครูุาธิตให้เด็กดูวิธีเพาะวิธีปศูกผักง่ายๆ  เช่น  ปศูกผักบลุ้ง  ผักกาดขาว 
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ประธาน เรื่องการรับลประทานอาหารของเด็กเป็นุิ่งที่ควรุ่งเุริม  เพราะเด็กุ่วนใหญ่ไม่ค่อยจะชอบล

ทานผัก  แต่ถ้าครูุ่งเุริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีปศูกผักแศะน าผักที่เด็กปศูกน ามาปรุงอาหารให้

เด็กรับลประทาน  เด็กจะได้มีความภูมิใจ  เพ่ือเป็นการุ่งเุริมให้เด็กได้รับลประทานผักได้ 



 

ที่ประชุม เห็นชอบล    
 

นายุากศ ในต าบลศของเรามีปราชญ์ชาวบล้านอยู่หศายุาขา  ไม่ว่าจะเรื่องศิศปวัฒนธรรมด้านอาหาร  

ด้านการปั้นหม้อ  การจักุาน  ควรให้บลุคคศเหศ่านี้ได้ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ถ่ายทอดให้แก่เด็ก

ในการท ากิจกรรมของโรงเรียน 
 

ประธาน เห็นด้วย  เป็นุิ่งที่ดีท่ีควรอนุรักษ์ไว้  แศะมอบลหมายให้กองการศึกษาไปด าเนินการโดยจัดท า

เป็นโครงการเรียนรู้กับลปราชญ์ชาวบล้านโดยตรง  โดยเทศบลาศอาจเชิญบลุคคศที่มีความรู้ไป

ถ่ายทอดที่โรงเรียนก็ได้ 
 

ที่ประชุม เห็นชอบล 
 

ประธาน ท่านใดมีอะไรจะเุนอเพ่ิมเติมอีก  หากไม่มีก็ขอขอบลคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม 
 

ปิดประชุม ๑๔.๓๐ น. 

 

 

ศงชื่อ................................................ผู้บลันทึกรายงาน  ศงชื่อ............................................ผู้ตรวจรายงาน 

          (นายอุปกิต  ไชยทอง)          (นางุาวรุ่งนภา  เพชรเครือ) 

            นักวชิาการศึกษา       นักวิชาการศึกษา 

 

 

ศงชื่อ................................................ผู้รับลรองรายงาน  ศงชื่อ..........................................ผู้รับลรองรายงาน 

              (นางนฤมศ  ณรงค์ทอง)           (นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน) 

ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคศัง  รักษาราชการแทน 

            ผู้อ านวยการกองการศึกษา          ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

             ศงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

     (นายวรวุฒิ  ทรงยศ) 

        นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 



ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

       ๑.  นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์                      ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร    

๒. นางธันยชนก  บลู่ทอง   รักษาราชการแทน ผอ.กองคศัง 

๓. นายประพิษ  หนูเพชร   ผอ.กองช่าง 

๔. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผอ.กองุวัุดิการแศะุังคม 

๕. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   รก.หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผอ.โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๘. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๙. นางุาวุมนิตย์  บลัวศรี   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๐. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  วันที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖  มีจ านวน  

๘  หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติทีป่ระชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน  ประจ าปี ๒๕๕๖ 

รองชัยศักดิ์ ุ าหรับลการจัดโครงการแข่งขันวิ่งศรีุุนทรมินิมาราธอน ประจ าปี  ๒๕๕๖  ุรุปโดยรวมแศ้ว

งานได้ด าเนินบลรรศุวัตถุประุงค์  ประุบลผศุ าเร็จในการด าเนินโครงการ  อาจจะมี

ข้อบลกพร่องบล้างแต่ก็ุามารถแก้ไขไปได้ด้วยดี  กระผมขอขอบลคุณ  ปศัดเทศบลาศที่ดูแศเรื่อง

งบลประมาณ  ผอ.กองคศังที่ดูแศในเรื่องของการรับลุมัคร  ผอ.กองช่างดูแศในเรื่องุถานที่  

ุ านักปศัดดูแศในเรื่องบลริการน้ าตามจุดต่าง ๆ  ผอ.ุวัุดิการุังคมดูแศในเรื่องถ้วยรางวัศ  

กองุาธารณุุขฯดูแศในเรื่องอาหาร  กระผมขอุรุปข้อบลกพร่องที่เกิดขึ้นคร่าวๆ  คือ   

 ๑. กองคศัง  ในการรับลุมัครเจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้ม แจ่มใุ ทักทายพูดคุยกับลผูุ้มัครให้

มากกว่านี้  ุ าหรับลในเรื่องของอายุของผูุ้มัครคราวต่อไปให้  น า ปี พ.ศ.ปัจจุบลัน  ศบลกับล ปี 

พ.ศ.เกิดของผูุ้มัคร  ุ าหรับลในวันแข่งขันควรเพ่ิมช่องการรับลช าระเงินให้มากข้ึน  อีกเรื่อง

การศงทะเบลียนผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับลถ้วยรางวัศ เจ้าหน้าที่ไมุ่่งใบลรายชื่อผู้รับลถ้วยรางวัศซึ่ง

เข้าใจว่าแต่ศะรุ่นมีทั้งหมด ๑๐ คน  แต่จริงๆแศ้วบลางรุ่นมีเพียง 5, 7 รางวัศเท่านั้น 

 ๒. กองช่าง  กระผมขอขอบลคุณ ผอ.ประพิษ อีกครั้ง  ที่ช่วยดูแศในเรื่องของุถานที่  เวที

ทั้งหมด  โต๊ะ เก้าอ้ี  ุ าหรับลเต็นท์  ๒  หศังที่ตั้งุ ารองไว้  ในคราวหน้าไม่ควรจะมี  เนื่องจาก

จะท าให้ปิดบลังหน้าุ านักงานเทศบลาศ  มองดูแศ้วไม่เป็นจุดเด่น 

 ๓. กองุวัุดิการุังคม  ุ าหรับล ผอ.นฤมศ ถึงแม้จะผิดขั้นตอนในการรับลถ้วยรางวัศ  แต่ก็

ุามารถแก้ไขไปได้ด้วยดี 

 ๔. กองุาธารณุุข  การดูแศเรื่องอาหาร  อาหารทุกอย่างก็ถือว่าพร้อมดี  แต่ในคราวหน้า

ควรเพิ่มข้าวต้มให้มากกว่าเดิม  ุ าหรับลเรื่องที่พักนักกีฬาติดขัดในเรื่องการประุานงานกับล

ุถานที่พัก  ควรปรับลปรุงเรื่องที่พักให้ดีกว่าเดิม  

 ๕. ุ านักปศัด  ในเรื่องการบลริการน้ า  มีการบลริการน้ าได้ดี ถือเป็นค าชมที่มากท่ีุุด 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จุดเช็คระยะก็ถือว่าดี    



 ุรุปการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าประุบลความุ าเร็จ  อาจมีข้อบลกพร่องบล้างแต่ก็ุามารถแก้ไขได้  

กระผมขอุรุปไว้แค่นี้  เชิญท่านประธาน  มีข้อหารือเรื่องใด  
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ประธาน ุ าหรับลเรื่องเุื้อท่ีจะแจกพนักงานให้ด าเนินการจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือพนักงานจะได้รับลให้ครบลทุกคน    

กระผม เห็นควรตามที่รองชัยศักดิ์น าเุนอ  ุ าหรับลการจัดการแข่งขันในปีถัดควรเพิ่มเติมใน

เรื่องเุื้อนักกีฬาแศะเรื่องอาหาร 

ที่ประชุม  เห็นชอบล 
 

 ๓.๒ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๖  

ประธาน ุ าหรับลการจัดงานประเพณีศอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๖  เนื่องจากุมเด็จพระุังฆราชฯ  

ไดุ้ิ้นพระชนม์  แศะทางุ านักนายกรัฐมนตรีใหุ้่วนราชการร่วมกันไว้ทุกข์  ๓๐  วัน  ซึ่งจะ

ออกทุกข์ในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งในการจัดงานศอยกระทงครั้งนี้ จะจัดในวันที่  

๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ยังอยู่ในช่วงเวศาไว้ทุกข์  แต่กระผมคาดว่าจะยังคงจัดงานได้  

แต่เนื่องจากรูปแบลบลงานของทางเทศบลาศจะจัดเป็นงานรื่นเริง แต่งกายด้วยเุื้อผ้าที่มีุีุัน  ซ่ึง

จากการที่กระผมไดุ้อบลถามกับลทางจังหวัดแศ้วได้ข้อุรุป คือ  ทางเทศบลาศซึ่งเป็นหน่วยงาน

ของทางราชการควรงดการจัดงานรื่นเริงทุกชนิด  ประกอบลกับลจากการที่ได้ประชุมหารือกับล

ผู้บลริหารเทศบลาศทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมุันนิบลาตเทศบลาศของจังหวัดภูเก็ต  

เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบลว่าควรงดการจัดงานรื่นเริง แต่ควรปรับลใน

เรื่องของประเพณีท่ีควรจะอนุรักษ์แศะุืบลุานต่อไป  

โดยจัดในเรื่องของการถวายไว้อาศัยแกุ่มเด็จพระุังฆราช  ซ่ึงกระผมมีแนวคิดว่าควรจะจัด

พิธีทางุงฆ์ขึ้นในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ แศะให้มีการจัดุถานที่ให้ชาวบล้านได้มา

ศอยกระทงเพ่ืออนุรักษ์ประเพณีต่อไป  แต่จะจัดในช่วงเวศาใดต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

กระผมมอบลรองชัยศักดิ์ ประุานกับลเจ้าคณะจังหวัด ว่าจะจัดในช่วงเวศาใด  
 

รองชัยศักดิ์ ในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตรงกับลวันพระ  กระผมคิดว่าทางวัดอาจจะไมุ่ะดวก  

เนื่องทางวัดจะมีกิจกรรมทุกวันพระอยู่แศ้ว  หากต้องการที่จะมีพิธีการท าบลุญตักบลาตร  ควร

จะจัดในวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
 

ประธาน กระผมว่า ควรจะเป็นวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่ ๕ โมงเย็นเป็นต้นไป เพราะ

หศังจากเวศาเพศแศ้ว พระุงฆ์คงจะไม่มีกิจอันใด  เพราะจะเน้นให้ชาวบล้านได้ร่วมกันศอย

กระทงในวันดังกศ่าวด้วย  โดยในวันดังกศ่าวอาจจะเศี้ยงอาหารประเภท ชา กาแฟ ขนมพ้ืน



บล้างต่างๆ  แก่ผู้มาร่วมงาน   กระผมขอมอบลกองช่างเข้าไปด าเนินการในเรื่องของุถานที่ศอย

กระทง  เพ่ิมแุงุว่างใหุ้วยงามุ าหรับลุถานที่ศอยกระทง  เฉพาะบลริเวณด้านขุมน้ าบลางมะ

รวน  ควรปรับลปรุงรางเหมืองเดิมให้ใช้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา  มอบลปศัดเทศบลาศ แจ้งผูุู้งอายุ

เข้าร่วมงานในวันดังกศ่าว 
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หน.ฝ่ายบลริหารงานคศัง ุรุปงานต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปบลางุ่วนแศ้ว  ต้องประกาศยกเศิกท้ังหมดอีกครั้ง 

ประธาน ในุ่วนของงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไปแศ้วให้ด าเนินการยกเศิกท้ังหมด  งาน

ุ่วนใดที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไปแศ้ว  ให้ด าเนินการเบลิกจ่ายไปตามข้ันตอน  โดยแนบลหนังุือของ

ุ านักนายกรัฐมนตรีในการประกาศยกเศิกงานศอยกระทง  แศะให้ด าเนินงานเรื่องพิธีทาง

ุงฆ์ให้กับลุมเด็จพระุังฆราชแศะการศอยกระทงต่อไป  ท่านใดจะเุนอความคิดเห็นอื่น

ใดบล้าง  หากท่านใดไม่มีข้อคิดเห็นเป็นอย่างใด  ก็ให้ด าเนินการตามที่ได้ประชุมหารือในวันนี้

ต่อไป 
 

ที่ประชุม รับลทราบล 
 

ประธาน ฝาก ผอ.กองุวัุดิการุังคม ในุ่วนของร้านค้าที่มาติด แศะแจ้งก านัน – ผู้ใหญ่บล้านให้ทราบล

ด้วย 
 

ผอ.กองุวัุดิการฯ รับลทราบล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ติดตามโครงการการุร้างเขื่อนดินพัง ทีุ่ถานีวิทยุ หมู่ที่ ๒  ขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด

แศ้ว 

ผอ.กองช่าง ขณะนี้โครงการดังกศ่าวด าเนินงานไปได้ประมาณ ๕๐% แศ้ว 

ประธาน โครงการก่อุร้างประตูปิด-เปิด เขื่อนบล้านยา  หมู่ที่ ๖  ได้ด าเนินเป็นอย่างไร 

ผอ.กองช่าง ุ าหรับลโครงการนี้ยังไม่มีผู้รับลจ้างเข้ามาด าเนินงาน  เนื่องจากประตูของเขื่อนที่จะด าเนินการ

รับลน้ าหนักไม่ไหว เนื่องจากประตูเข่ือนเดิมเป็นประตูบลานใหญ่ท าให้รับลน้ าหนักไม่ได้  

ประธาน มอบลกองช่าง  ด าเนินการออกแบลบลใหม่ใหุ้อดคศ้องกับลเขื่อนบล้านยา  แศะุามารถด าเนินการ

ได้ 



ผอ.กองช่าง รับลทราบล  อีกหนึ่งโครงการ  การปรับลปรุงคอุะพานของบล้านยา ยังคงท าให้ได้  เนื่องจาก

ได้รับลแจ้งจากทางพัุดุด้วยเหตุของระยะเวศาที่ศ่วงผ่านมาแศ้ว  ท าให้ไมุ่ามารถด าเนินการ

ได้  อีกทั้งปัญหาทางธรรมชาติ  คือฝนตก  จึงไมุ่ามารถด าเนินงานได้  

ประธาน มอบล ผอ.กองช่าง  หาแนวทางแก้ไขในการด าเนินโครงการทั้ง ๒  โครงการ  แศ้วน ามาเุนอ

ในที่ประชุม ต่อไป 

ผอ.กองช่าง รับลทราบล 
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ประธาน ุ าหรับล โครงการติดตั้งกศ้องวงจรปิด CCTV  จ านวน  ๒  จดุ ด าเนินการไปขั้นตอนใดแศ้ว 

หน.ฝ่ายการโยธา ต้องด าเนินการุอบลถามกับล กระทรวง ICT  ในเรื่องของคุณศักษณะแศะงบลประมาณในการ

ด าเนินการในการติดตั้ง  

ประธาน กระผมขอฝากทุกกองที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้เร่งจัดท าให้แศ้วเุร็จด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 

ประธาน ุ าหรับลงานก่อุร้างถนนของซอยหัวท่า  ถึงใกศ้จะหมดุัญญาในวันที่  ๓  พฤศจิกายน  นี้  

ซึ่งทางผู้รับลเหมาได้ท าหนังุือขอต่อุัญญา  ด้วยเหตุผศงานประเพณีถือศีศกินผัก 

ผอ.กองช่าง ทางกองช่างได้แจ้งหนังุือไปยังผู้รับลจ้างแศ้ว ทางผู้รับลจ้างตอบลกศับลมาจะเข้าด าเนินงานเร็วๆ 

นี้  โดยอ้างเหตุผศในเรื่องการเกิดอุบลัติเหตุขณะเข้าท างาน  เนื่องจากมีประเพณีถือศีศกินผัก  

ุ าหรับลกองช่างได้ท าหนังุือเตือนไป ๓  ครั้งแศ้ว  กองช่างได้ตรวจุอบลแศ้วทางผู้รับลจ้างไม่

เข้ามาด าเนินงานเศย  ตั้งแตุ่ัญญามีผศ โดยอ้างเหตุประเพณีถือศีศกินผัก  แศะทางผู้รับลจ้าง

ไม่เข้ามาติดต่องานกับลกองช่างเศย  ซึ่งปศัดเทศบลาศเห็นุมควรไม่ต่อุัญญาให้ผู้รับลจ้าง  

เนื่องจากไม่เป็นเหตุอันควร  เพราะุามารถใช้เุ้นทางอ่ืนในการเข้าท างานได้  ทางเทศบลาศ

ุามารถยกเศิกุัญญาได้เมื่อมีหนังุือเตือนฉบลับลที่ ๓ ออกไป หรือมีค่าปรับลเกิน ๑๐% จึงจะ

ยกเศิกุัญญาได้  ขณะนี้ผู้รับลจ้างแจ้งมายังทางเทศบลาศแศ้วจะเข้าด าเนินโครงการ 

ประธาน ุ าหรับลอีกเรื่องอยากด าเนินการเข้าปรับลปรุง ตศาด กุช. ให้จัดเป็นตศาดของต าบลศศรีุุนทร  

ให้กองช่างออกแบลบลเพื่อปรับลปรุงภูมิทัศน์บลริเวณตศาดดังกศ่าวใหม่ 

ผอ.กองช่าง เนื่องจากตศาดดังกศ่าวได้ด าเนินการปรบลปรุงมา ๓ ครั้งแศ้ว  ก็ยังด าเนินงานไม่บลรรศุ

เป้าหมายที่วางไว้  พ้ืนที่บลริเวณดังกศ่าว  อนาคตอาจเกิดความแออัด  เนื่องจากมีโรงเรียน



ของเอกชนมาด าเนินการก่อุร้างแศะโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทรก็อยู่บลริเวณดังกศ่าวด้วย  อาจ

ท าให้เกิดอันตรายได้  กระผมคิดน่าจะปรับลปรุงเป็นุถานีดับลเพศิงหรือโรงรับลจ าน าได้ 

ประธาน บลริเวณดังกศ่าวตามวัตถุประุงค์ให้จัดตั้งเป็นตศาด  หากทางเทศบลาศน าไปใช้ผิดวัตถุประุงค์

อาจท าให้เกิดปัญหาได้  ให้ด้านหน้าตศาดเป็นุถานที่จัดรถ  ร้านค้าให้อยู่ในตัวอาคารทั้งหมด  

อีกอย่างเพ่ือไม่ใหเ้อกชนเปิดตศาด  ควรเป็นตศาดของเทศบลาศ  ซึ่งขณะนี้ตศาดเอกชนน า

เทศบลาศไปแอบลอ้างในการเปิดตศาด   
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อีกท้ังมีเรื่องการบลุกรุกศ าราง  ุ าหรับลเรื่องนี้เห็นควรท าหนังุือไปยังเจ้าของตศาด เพ่ือมา

ุ านักงานที่ดินด าเนินการุอบลแนวเขตให้ถูกต้องอีกครั้ง  ตามท่ีได้รับลการร้องเรียนจาก

ชาวบล้าน  แศะขณะนี้ตามแนวถนนมีการวางขายของข้างถนนมากข้ึนท าให้ภูมิทัศน์แศะ

การจราจรเุีย มีชาวบล้านมาร้องเรียนเพิ่มข้ึน   กระผมต้องการรับลโอนเจ้าหน้าที่เทศกิจมา

ปฏิบลัติ    แศะฝากปศัดเทศบลาศเรื่องการจัดตั้งโรงรับลจ าน าแศะการถ่ายโอนโรงเรียน

ระดับลประถม  มีวิธีการแศะขั้นตอนอย่างไรบล้าง 

ปศัดเทศบลาศ รับลทราบล 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                      ผู้เุนอรายงานการประชุม 

      (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 



                            นักบลริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                     หัวหน้าุ านักปศัดเทศบลาศ 

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 
 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

       ๑.  นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์                      ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๒. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผอ.กองคศัง 

๓. นายประพิษ  หนูเพชร   ผอ.กองช่าง 

๔. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผอ.กองุวัุดิการแศะุังคม 

๕. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ 



๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   รก.หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผอ.โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๘. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๙. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๐. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๑. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๒. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนารายได้ 

๑๓. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

๑๔. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  วันที่  ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มีจ านวน  

๖  หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะแด่สมเด็จ

พระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลสังฆปริณายก ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ ขุมน้ าบางมะรวน  หมู่ที่ ๔  ต าบลศรีสุนทร 

ประธาน ุ าหรับลการจัดพิธีุวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามุูตรเพ่ือถวายอภิุัมมานุักการะแดุ่มเด็จ

พระญาณุังวร  ุมเด็จพระุังฆราช  ุกศุังฆปริณายก  ก าหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  ๑๗  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ ขุมน้ าบลางมะรวน  หมู่ที่ ๔ ต าบลศศรีุุนทร  โดยจะจัดพิธีุวดพระ



พุทธมนต์ธรรมนิยามุูตรเพ่ือถวายอภิุัมมานุักการะแดุ่มเด็จพระญาณุังวรฯ  หศังจาก

เุด็จพิธีดังกศ่าว  จะเชิญคณะผู้บลริหาร  ุมาชิกุภาเทศบลาศ  ก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน  กศุ่ม

อาชีพต่างๆ  ตศอดจนพ่ีน้องประชาชนร่วมกันศอยกระทง  ซึ่งกระผมอยากใหุ้ถานศึกษาใน

เขตพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทร  กศุ่มองค์กรต่าง ๆ  เช่น  กศุ่มอาชีพ  ชมรมต่างๆ ร่วมงานในครั้งนี้

ด้วย  

นางุาวมศฤดี ในุ่วนของหนังุือเชิญให้ร่วมพิธีการดังกศ่าว   ได้ด าเนินการจัดุ่งไปยัง ุมาชิกุภาเทศบลาศ  

ก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน กศุ่มอาชีพต่าง ๆ  ชมรมต่าง ๆ รวมไปถึงุถานศึกษาในเขตพ้ืนที่

เรียบลร้อยแศ้ว 

ประธาน ในการจัดพิธีดังกศ่าว  ทางกองการศึกษาได้ประมาณผู้เข้าร่วมพิธีจ านวนเท่าไร   

ปศัดเทศบลาศ ได้ก าหนดผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ  ๕๐๐  คน   

ประธาน การจัดพิธีดังกศ่าว  ระยะเวศาจนถึงค่ า  ทางเทศบลาศควรจะมีอาหารุ าหรับลผู้มาร่วมพิธี  ในที่

ประชุมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารประเภทใด  ซึ่งกระผมได้ปรึกษากับลผู้อ านวยการกองคศังแศ้ว  

น่าจะเป็นปาท่องโก๋  ขนมุด  แศะชา กาแฟ  โดยให้พนักงานเข้าไปมีุ่วนร่วมในการบลริการ

เรื่องอาหาร   

 

- ๓ - 

รองชัยศักดิ์ กระผมของเุนอในเรื่องของอาหาร  เราควรจัดแบลบลซุ้มบลริการอาหาร  เช่น  ซุ้มน้ าดื่ม  ชา  

กาแฟ  ซุ้มขนม 

ประธาน ุรุปว่าในการจัดพิธีในวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ในด าเนินการจัดบลริการอาหารว่าง

แศะเครื่องดื่มุ าหรับลผู้มาร่วมพิธี  อีกเรื่องุ าหรับลแม่ค้าที่จะเข้ามาขายของในวันดังกศ่าว  

ทางเทศบลาศมีแนวทางอย่างไรุ าหรับลเรื่องนี้ 

ผอ.กองคศัง ุ าหรับลพ่อค้าแม่ค้าท่ีจะมาขายของในวันดังกศ่าว  ให้ขายด้านนอกขุมน้ า  ไม่ให้เข้ามาขาย

ของในบลริเวณขุมน้ า 

ผอ.กองช่าง กระผมขอเรียนชี้แจงในุ่วนของรางเหมือง  ทางกองช่างไมุ่ามารถซ่อมแซมได้  เนื่องจาก

รางเหมืองดังกศ่าวช ารุดเุียหายไมุ่ามารถซ่อมแซมได้  ทางกองช่างจะด าเนินการจัดุถานที่

ุ าหรับลศอยกระทงให้กับลผู้มาร่วมงาน  ุ าหรับลเต็นท์ในพิธีจะด าเนินการตั้งให้ในวันที่ศุกร์ที่  

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

ประธาน หากไมุ่ามารถซ่อมแซมได้  ให้กองช่างด าเนินการจัดุถานที่ศอยกระทงใหุ้วยงามแศะติด

ไฟฟ้า แุงุว่าง  ให้ดูุว่าง ุวยงาม  ุ าหรับลเรื่องพิธีการด าเนินการถึงขั้นตอนใดไปบล้างแศ้ว 



รองชัยศักดิ์ ในเรื่องของนิมนต์พระุงฆ์  ได้นิมนต์พระคุณเจ้าคณะจังหวัดเรียบลร้อยแศ้ว  นิมนต์พระุงฆ์ 

จ านวน  ๑๐  รูป  เวศา  ๑๖.๐๐ น. ของวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีพระุงฆ์วัด

ท่าเรือ  จ านวน  ๗  รูป  พระุงฆ์วัดศรีุุนทร  จ านวน  ๓  รูป 

ปศัดเทศบลาศ ในเรื่องของุถานที่ในการจัดพิธี  ได้ประุานจากวัดศรีุุนทรเรียบลร้อยแศ้ว  จะเข้าด าเนินการ

จัดในวันศุกร์ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  แศะเช้าวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โดย

มอบลหมายให้นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  แศะกองการศึกษา  เป็นผู้ประุานแศะจัดเตรียมใน

เรื่องของุถานที่พิธีุงฆ์ 

ประธาน ุรุปในการจัดพิธี  มอบลรองชัยศักดิ์ ดูแศประุานงาน  มอบลกองคศังดูแศเรื่องอาหาร  กอง

ช่างเรื่องุถานที่ในงาน  ุ านักปศัดแศะกองการศึกษาเรื่องุถานที่พิธีทางุงฆ์  กองุวัุดิการ

ุังคมดูแศเรื่องต้อนรับลแศะการจัดการศอยกระทง   
 

 ๓.๒ โครงการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย  ภายในชื่อ

งาน “สร้างอนาคตประเทศไทย ๒๐๒๐”  

ประธาน จังหวัดภูเก็ต  ได้มีหนังุือุั่งการให้องค์กรปกครองุ่วนท้องถิ่น  ผู้บลริหารท้องถิ่น  ุมาชิก

ุภาท้องถิ่น  บลุคศากรขององค์กรปกครองุ่วนท้องถิ่น  ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการแศะร่วม

เุวนา  ณ มหาวิทยาศัยวศัยศกัษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๔  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  จ านวน  ๘๐  คน  ขณะนี้ได้ด าเนินงานถึงข้ึนตอนใดแศ้ว 

 

- ๔ – 

 

หน.ฝ่ายอ านวยการ ขณะนี้โครงการดังกศ่าว  อยู่ระหว่างเุนออนุมัติโครงการ  ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่  ๒๒ – 

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  แศะจะจัดอบลรมในวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โดยมี

กศุ่มเป้าหมาย  จ านวน  ๘๐  คน  ประกอบลด้วย  คณะผู้บลริหาร  ุมาชิกุภาเทศบลาศ  ก านัน 

– ผู้ใหญ่บล้าน  ุารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บล้าน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  

คณะกรรมการุนับลุนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลศศรีุุนทร  คณะกรรมติดตามแศะ

ประเมินผศแผนพัฒนาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ผู้แทนประชาคม  คณะกรรมการุถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  พนักงานเทศบลาศ  พนักงานครูเทศบลาศ  ศูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างของ

เทศบลาศต าบลศ   ศรีุุนทร  แศะออกเดินทางในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวศา  

๐๗.๓๐ น. แศะศึกษาดูงานภูมิปัญญา  หมู่บล้านคีรีวง  อ าเภอศานุกา  จังหวัด

นครศรีธรรมราชการ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ศึกษาดูงาน ณ  มหาวิทยาศัยวศัย

ศักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชการ  แศะเดินทางกศับล 

ผอ.กองคศัง ุ าหรับลการศึกษาดูงาน ในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาศัย 



วศัยศักษณ์  นั้น ทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจะไปรออยู่ที่ศึกษาดูงาน  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้  

จะแบล่งออกเป็นโซน จ านวน  ๘  โซน  ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานต้องแบล่งกศุ่มกันเข้าศึกษาดู

งานแศะเก็บลรายศะเอียดของแต่ศะโซน  แศ้วรวบลรวมรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทราบลในภายหศัง  ประกอบลด้วย 

๑. โซนที่ ๑  เรื่องเชื่อมภูมิภาค เชื่อมจังหวัด เชื่อมชีวิต 

๒. โซนที่  ๒ เรื่องเกาะติดโครงการอีุานเหนือ 

๓. โซนที่  ๓ เรื่องข้างหศังภาค 

๔. โซนที่  ๔ เรื่อง High Speed Life 

๕. โซนที่  ๕ เรื่องเมืองใหม่ในอนาคต 

๖. โซนที่  ๖ เรื่องการเชื่อมโยงที่ดี ุู่ชีวิตที่ดี 

๗. โซนที่  ๗ เรื่องโรงภาพยนตร์ ๓ มิติ “ภารกิจพิชิตรัก” 

๘. โซนที่  ๘ เรื่องร่วมคิดร่วมุร้างด้วยคมนาคม 
 

ประธาน ในการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้  จะเดินทาง ในวันที่  ๒๒ – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  โดย

ออกเดินทาง  เวศา  ๐๗.๓๐ น.  แศะก าหนดให้แบล่งกศุ่มในการเข้าศึกษาดูงานตามโซนต่างๆ  

ที่ได้แจ้งมาข้างต้นแศ้ว  ใหุ้ านักปศัดด าเนินการแบล่งกศุ่มในการเข้าศึกษาดูงานตามโซนต่าง 

ๆ  แศะรวบลรวมรายศะเอียดรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป 
 

 ๓.๓ โครงการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวามหาราช) 

ประธาน ุ าหรับลโครงการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (๕ธันวามหาราช)  ในปีนี้ กระผมได้

ก าหนดจัดโครงการในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖   

 

- ๕ – 

 

แศะในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมปศ่อยพันธุ์ปศาน้ าจืดเฉศิมพระเกียรติ  จ านวน  ๙๙,๙๙๙  ตวั  ณ 

ขุมน้ าบลางมะรวน หมู่ที่ ๔  ต าบลศศรีุุนทร  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการุ่งหนังุือของความ

อนุเคราะห์พันธุ์ไปเรียบลร้อยแศ้ว   
 

รก.ผอ.กองุาธารณุุขฯ ุ าหรับลพันธุ์ปศาดังกศ่าว  ทางเทศบลาศต้องเดินทางไปรับลด้วยตัวเองที่  จังหวัดตรัง  เนื่องทาง

ุ านักงานไม่มีพาหนะขนุ่งพันธุ์ปศา  กระผมเห็นควรว่าให้น ารถุองแถวของเทศบลาศ

เดินทางไปขนพันธุ์ปศาน้ าจืดที่จังหวัดตรัง  โดยเดินทางในวันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๕๖  แศะ

เดินทางกศับลถึงขุมน้ าบลางมะรวนในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวศาประมาณ  ๐๘.๐๐ น.  

ซึ่งกระผมจะเดินทางไปรับลพันธุ์ปศาพร้อมนายนิวัตร  ฤทธิรัตน์  แศะเจ้าหน้าที่อีก  ๒  คน 
 



ประธาน บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวน  จะต้องด าเนินการจัดท าตะแกรงเหศ็กใหม่  เนื่องจากของเดิมไม่

ุามารถใช้งานได้ เพื่อป้องกันพันธุ์ปศาหศุดออกจากุระน้ า   โดยมอบลให้กองช่างด าเนินการ  

จัดท าตะแกรงเหศ็กดังกศ่าว  แศะเพ่ิมตาข่ายเพ่ือป้องกันศุกปศาหศุดออกจากขุมน้ า   แศะ

ในช่วงเย็นจัดกิจกรรมเฉศิมพระเกียรติฯ ณ  ุ านักงานเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  แศะกิจกรรม

ที่จะจัดในช่วงเย็น นั้น  มีรายศะเอียดอย่างไรบล้าง 

ปศัดเทศบลาศ ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวศา  ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมปศ่อยพันธุ์ปศาน้ าจืด ณ ขุมน้ า

บลางมะรวน  หมู่ที่  ๔  ต าบลศศรีุุนทร  แศะเวศา ๑๖.๐๐ น.  เป็นกิจกรรมเฉศิมพระเกียรติฯ  

ซึ่งจะมีการเดินขบลวนเทิดพระเกียรติ  จากปั้มน้ ามันเอุโซ่มายังุ านักงานเทศบลาศต าบลศศรี

ุุนทร  เวศา  ๑๗.๓๐ น.    ในเวศา  ๑๘.๓๐ น.  เริ่มพิธีมอบลโศ่แศะเกียรติบลัตรให้กับลพ่อ

ดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  เวศา  ๑๙.๑๙ น.  เริ่มพิธีถวายพานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง  แศะ

จุดเทียนถวายพระพรชัย  หศังจากพิธีเทิดพระเกียรติเุร็จุิ้นจะเป็นการแุดงของโรงเรียน

ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทร 
 

ประธาน ุ าหรับลเรื่องอาหารที่จะน ามาบลริการให้กับลผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีอะไรบล้าง 
 

รก.หน.ุ านักปศัด ด าเนินการจัดจ้างท าขนมจีน  น้ ายาแศะแกงไตปศา  ข้าวหมกไก่  ให้กับลผู้มาร่วมกิจกรรม   

ประธาน ุรุปในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จะมีกิจกรรมปศ่อยพันธุ์ปศาน้ าจืด ณ ขุมน้ าบลางมะรวน  

หมู่ที่  ๔  ต าบลศศรีุุนทร  แศะกิจกรรมเฉศิมพระเกียรติฯ ณ ุ านักงานเทศบลาศต าบลศศรี

ุุนทร  มีกิจกรรมเดินขบลวนเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมถวายพานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง  มอบล

โศ่แศะเกียรติบลัตรให้กับลพ่อดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๕๖  การแุดงของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลศ

ศรีุุนทร ในเรื่องของอาหารให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้เุนอมาข้างต้น   

 

- ๖ – 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ติดตามโครงการการุร้างเขื่อนดินพัง ทีุ่ถานีวิทยุ หมู่ที่ ๒  ขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใด

แศ้ว 

ผอ.กองช่าง ขณะนี้โครงการดังกศ่าวด าเนินงานไปได้ประมาณ ๖๐% แศ้ว 

ประธาน ุ าหรับล โครงการติดตั้งกศ้องวงจรปิด CCTV  จ านวน  ๒  จดุ ด าเนินการไปขั้นตอนใดแศ้ว 

หน.ฝ่ายการโยธา ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการก าหนดจุดติดตั้งกศ้อง CCTV  คาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะด าเนินการแศ้ว

เุร็จ 

ประธาน โครงการถนนศาดยางของ หมู่ที่  ๓  ผู้รับลจ้างได้เข้าด าเนินงานแศ้วหรือไม่  อย่างไร 



ผอ.กองช่าง ผู้รับลจ้างได้เข้าด าเนินแศ้ว   

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                      ผู้เุนอรายงานการประชุม 

      (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                            นักบลริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                     หัวหน้าุ านักปศัดเทศบลาศ 

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 



ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

       ๑.  นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์                       ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๒. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผอ.กองุวัุดิการุังคม 

๓. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๔. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๕. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๖. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๗. นางรุ่งนภา  ปัญญาวี   นักวิชาการศึกษา 

๘. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

 

 

 

 

 

- ๒ - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  มี

จ านวน  ๖   หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 



มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ โครงการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  (๕  ธันวามหาราช) 

ประธาน ุ าหรับลโครงการด าเนินกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  (๕  ธันวามหาราช) ได้ด าเนินการใน

ุ่วนใดไปบล้างแศ้ว   

ปศัดเทศบลาศ ได้จัดุ่งหนังุือแศะประชาุัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ชมรม  

กศุ่มอาชีพต่างๆ  หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่  ธนาคารต่าง ๆ แศะประชาชนทั่วไป  ใน

ุ่วนของกิจกรรมในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  นั้น มีกิจกรรมต่างๆ   ดังนี้ 

- เวศา  ๐๙.๐๐ น.  ร่วมปศ่อยพันธุ์ปศาน้ าจืด  จ านวน  ๙๙,๙๙๙  ตวั  ณ  ขุมน้ าบลางมะรวน  

หมู่ที่  ๔  ต าบลศศรีุุนทร     

- เวศา  ๑๖.๓๐ น.  ร่วมเดินขบลวนเทิดพระเกียรติฯ  จากปั้มน้ ามันเอุโซ่ มายังเทศบลาศ

ต าบลศศรีุุนทร   

- เวศา ๑๗.๑๕ น. ชมการแุดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร จ านวน ๓ ชุด 

- เวศา ๑๗.๔๕ น.  พิธีถวายเครื่องราชุักการะ  (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) 

- เวศา ๑๙.๑๙ น.  ประธานในพิธีมาถึงบลริเวณปรัมพิธี  ถวายเครื่องราชุักการะ (พุ่มเงิน – 

พุ่มทอง)  เปิดกรวยดอกไม้  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคศ  กศ่าวน าถวายพระพรชัยมงคศ  

ต่อหน้าพระบลรมฉายาศักษณ์  ร้องเพศงุรรเุริญพระบลารมีแศะเพศงุดุดีมหาราชา   จุดพศุ

ดอกไม่ไฟ 

- พิธีมอบลโศ่ให้แก่พ่อดีศรีุุนทร  ประจ าปี  ๒๕๕๖   

- การแุดงของนักเรียน แศะกศุ่มต่าง ๆ 

ประธาน เริ่มด้วยกิจกรรมปศ่อยพันธุ์ในช่วงเช้า  ทางกองได้จัดเตรียมอาหารุ าหรับลผู้มาร่วมปศ่อยพันธุ์

บล้าง 

น.ุ.มศฤดี ุ านักปศัดปศัดได้จัดเตรียมอาหารว่างแศะเครื่องดื่ม  จ านวน  ๔๐๐  ชุด  ุ าหรับลผู้มารว่ม

ปศ่อยพันธุ์ปศา เป็นน้ าุ้ม น้ ามะพร้าว  แศะขนมเบลเกอรี่ 

ประธาน ผมว่าหากเป็นไปได้  น่าจะเป็นขนมุด  หรือปาท่องโก๋กับลุังขยา  ที่ประชุมมีความเห็นว่า

อย่างไร 

 

 

- ๓ - 

น.ุ.มศฤดี ในุ่วนของอาหารว่างแศะเครื่องดื่มได้ด าเนินการตามระเบลียบลจัดซื้อจัดจ้างเรียบลร้อยแศ้ว  

ุ าหรับลในเรื่องของกิจกรรมช่วงเช้าได้ประชาุัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  กศุ่มต่างๆ 



แศะทางโรงเรียนวัดศรีุุนทร (มิตรภาพ ๑๕)  ตอบลรับลมายังเทศบลาศแศ้วจะน านักเรียนเข้า

ร่วมปศ่อยพันธุ์  จ านวน  ๑๐๐  คน   

ประธาน ให้ด าเนินการประชาุัมพันธ์ให้ทั่วถึง  เพื่อประชาชนได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับลเทศบลาศ  แศะ

ให้ประชาุัมพันธ์ทางุื่อต่าง ๆ   เช่น  ุถานีวิทยุ  รถประชาุัมพันธ์  กิจกรรม

เทิดพระเกียรติช่วงเย็น  ได้จัดเตรียมอาหารอะไรบล้างุ าหรับลบลริการผู้เข้าร่วมจุดเทียนถวาย

พระพรชัยมงคศ 

น.ุ.มศฤดี ุ าหรับลอาหารในช่วงเย็น  มีขนมจีน,  ข้าวหมกไก่  แศะน้ าดื่มไว้บลริการให้กับลผู้มาร่วม

กิจกรรม 

ประธาน ุรุปการจัดกิจกรรมดังกศ่าวให้เป็นไปตามที่เุนอ ขอเน้นในเรื่องของอาหารให้จัดเตรียมให้

เพียงพอกับลผู้มาร่วมกิจรรม     
 

 ๓.๒ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต าบลศรีสุนทรสัมพันธ์  ประจ าปี ๒๕ 

ประธาน การแข่งขันกีฬาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรุัมพันธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๖  เชิญ กองการศึกษาชี้แจง

รายศะเอียดต่าง ๆ  ให้ที่ประชุมทราบล 
 

นางรุ่งนภา ก าหนดการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรุัมพันธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๖  

ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งในช่วงวันที ่ ๑๘ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  

จะจัดการแข่งขันทีุ่ านักงานเทศบลาศศรีุุนทร เริ่มการแข่งขันเวศา  ๑๕.๐๐ น.  เป็นต้นไป  

ประกอบลด้วย การแข่งขันเปตอง  วอศเศ่ย์บลอศแศะตะกร้อ  แศะในวันที่  ๒๑  ธันวาคม 

๒๕๕๖  จัดการแข่งขันท่ีุนามการเคหะแห่งชาติ  (บล้านพอน)  ประกอบลด้วย  วิ่ง  ๘๐  เมตร  

ฟุตบลอศ  แชร์บลอศ  กีฬาพ้ืนบล้านต่างๆ  เช่น  วิ่งผศัดศูกโป่ง  ชักกะเย่อ  วิ่งซูปเปอร์แมน  

กอศ์ฟมะเขือ  กินวิบลาก ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประกอบลไปด้วย  คณะผู้บลริหาร  

ุมาชิกุภาเทศบลาศ ก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน  พนักงานเทศบลาศ แศะมวศชนของการเคหะ  รวม

แศ้วประมาณ  ๒๐๐  คน   ซึ่งจะด าเนินการแบล่งุีต่อไป  แศะจะต้องด าเนินการแต่งตั้ง

ประธานุี  จ านวน  ๔  ุี  ก่อน ประธานของุี่จะเป็นผู้บลริหารแศะผู้อ านวยการกองต่าง ๆ   

ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างไรบล้าง  
 

เศขานายกฯ ุ าหรับลในุ่วนของพนักงานก าหนดให้แบล่งตามช่วงอายุ  แยกชาย – หญิง  แศะแยกนักกีฬา  

เฉศี่ยให้มีความเหมาะุมเท่าๆ กัน  
 

นางรุ่งนภา ุ าหรับลประธานุีทั้ง  ๔  นั้น  ดิฉันมีความคิดเห็น น่าจะประกอบลด้วย   

นายกเทศมนตี  รองนายเทศมนตรี  ๒  ท่าน  แศะประธานุภาเทศบลาศ  เป็นประธานของแต่

ศะุี  ที่ประชุมเห็นว่าเป็นอย่างไร 

- ๔ – 



 

ที่ประชุม  เห็นชอบล 
 

ประธาน ุ าหรับลในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ หศังจากพิธีปิดการแข่งขันแศ้วนั้น จะมีการจัดงาน

เศี้ยงให้กับลพนักงานเทศบลาศ  ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจัดุถานที่ไหนดี   

นางรุ่งนภา ดิฉันมีความคิดเห็นว่าในุ่วนของงานเศี้ยงน่าจะจัดบลริเวณด้านหศังของุ านักงานเทศบลาศ

ต าบลศศรีุุนทรหรือบลริเวณุนามการจัดการแข่งขัน  ที่ประชุมเห็นุมควรอย่างไร 

ประธาน กระผม เห็นุมควรว่าให้จัดด้านหศังุ านักงานเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  หากจัดในุถานที่

ชุมชน  กระผมเกรงว่าจะไม่เป็นการเหมาะุม 
 

 ที่ประชุม เห็นชอบล 
 

ประธาน ุ าหรับลในุ่วนของงานเศี้ยง  ควรจัดอาหารแบลบลบลุฟเฟ่ต์  เพ่ือจะได้เพียงพอกับลจ านวน

พนักงานเทศบลาศแศะผู้มาร่วมงานเศี้ยง 
 

 ๓.๓ การขอรับการสนับสนุนอาหารกล่องส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ทหาร  ต ารวจทาง

หลวง  เจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

ประธาน การขอรับลการุนับลุนุนอาหารกศ่องุ าหรับลเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ทหาร  ต ารวจทางหศวง  

เจ้าหน้าที่ประจ ากองอ านวยการร่วมถวายความปศอดภัยพระเจ้าหศานเธอ  พระองค์

เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เชิญท่านปศัดชี้แจงรายศะเอียดให้ที่ประชุมทราบล 
 

ปศัดเทศบลาศ ในุ่วนของเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  รับลผิดชอบลเรื่องอาหารระหว่างวันที่  ๑ – ๑๐  ธันวาคม  

๒๕๕๖  วันศะ  ๓  มื้อ จ านวน  ๑๘๕  คน ประกอบลไปด้วย  ทหารทัพเรือ จ านวน  ๑๖๐  

คน  เจ้าหน้าทีุ่ านักพระราชวัง  จ านวน  ๒๕ คน   แศะุ านักปศัดได้ประมาณการรายจ่าย

ในการุนับลุนุนในครั้งจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ .- บลาท  ซึ่งคิดเป็นรายหัว  ประมาณ ๕๐ – ๘๐ 

บลาท  ต่อคนต่อมื้อ  ซึ่งใกศ้จึงเวศาในขอรับลการุนับลุนุน   ในการจัดซื้อจัดจ้างดังกศ่าวนั้นมี

วงเงินุูง  จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างุอบลราคา  จึงท าให้เวศาในการด าเนินการไม่ทันต่อ

การให้การุนับลุนุน  จึงเห็นควรขอมติที่ประชุมหารือในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป   
 

ประธาน ทางกองคศัง  มีข้อเุนอแนะเป็นอย่างไรในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะไม่เป็นการขัดต่อ

ระเบลียบลพัุดุ  

 

หน.ฝ่ายบลริหารงานคศัง ได้ด าเนินการุอบลทางไปยังเทศบลาศต่าง ๆ ที่ให้การุนับลุนุนไปแศ้ว  ปรากฏว่าได้ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ไม่ทราบลที่ประชุมมีมติเป็นเช่นไร 
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ประธาน หากการจัดซื้อจัดจ้างดังกศ่าวไม่เป็นการขัดต่อระเบลียบลพัุดุแศะทางหน่วยงานอ่ืนๆ  ได้

ด าเนินการจัดท าไปแศ้ว กระผมก็เห็นุมควรให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ที่

ประชุมเห็นุมควรเป็นอย่างไป 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

ประธาน หากที่ประชุมเห็นชอบล  ก็ให้ด าเนินการให้รับลการุนับลุนุนโดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  

ในุ่วนของงบลประมาณมีเพียงพอในการด าเนินการหรือไม่ 

ปศัดเทศบลาศ จะด าเนินการโอนเพิ่มจาก โครงการจัดงานศอยกระทง  ของกองการศึกษา   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 



--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   รักษาราชการแทนหัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๐. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๒. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๓. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๔. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

๑๕. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์   ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรุ่งนภา  ปัญญาวี   นักวิชาการศึกษา 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 



ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. รายงานผศการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรุัมพันธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 

ประธาน ุ าหรับลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรุัมพันธ์  ประจ าปี  ๒๕๕๖ ุ าเรจ็

ศุศ่วงไปตามวัตถุประุงค์  คณะผู้บลริหาร  ุมาชิกุภาเทศบลาศ  พนักงานเทศบลาศ  ศูกจ้าง  

ก านัน – ผู้ใหญ่บล้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ทุกคนมีความุนุกุนาน  ช่วยเหศือ แศะ

ุามัคคีกันดีมาก   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มี

จ านวน    ๕   หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ประธาน ุ าหรับลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๗  งบลประมาณตั้งไว้ในการจัดงานครั้งนี้  

จ านวน  ๒๕๐,๐๐๐.- บลาท   ทางกองการศึกษามีแนวทางหรือรูปแบลบลในการจัดกิจกรรมครั้ง

นี้อย่างไร  ุ าหรับลกระผมขอเุนอแนะว่ารูปแบลบลกิจกรรมควรต่อเนื่องกับลปี  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  

ทางกองการศึกษามีแนวทางหรือแนวคิดอย่างไรบล้าง   

นางรุ่งนภา กราบลเรียนท่านประธาน แศะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี  ๒๕๕๗  ในปีนี้ตรงกับลวันเุาร์ที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗  แศะจะจัดกิจกรรม ณ 

ุ านักงานเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  เช่นเคย  ในุ่วนของกองการศึกษาได้ด าเนินการไป

บลางุ่วนแศ้ว แศะได้มีค าุั่งเจ้าหน้าที่รับลผิดชอบลในการจัดงานครั้งนี้  ประกอบลด้วย  

 ๑. ฝ่ายอ านวยการจัดงาน   มี  นายวรวุฒิ  ทรงยศ  นายกเทศมนตรี  เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

 ๒. ฝ่ายพิธีการ  มี  นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  

เป็น หัวหน้าคณะท างาน 

 ๓. ฝ่ายประชาุัมพันธ์  มี  นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  รักษาราชการแทนหัวหน้าุ านัก

ปศัดเทศบลาศ  เป็น หัวหน้าคณะท างาน 
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 ๔. ฝ่ายรับลศงทะเบลียน/ประเมินผศ  มี นางุมนิตย์  ศีศานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  เป็น 

หัวหน้าคณะท างาน 

 ๕. ฝ่ายพัุดุ จัดซื้อจัดจ้าง  มี  นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคศัง  เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

 ๖. ฝ่ายบลริการอาหารแศะเครื่องดื่ม  มี นางธันยชนก  บลู่ทอง  หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง  

เป็น หัวหน้าคณะท างาน 

 ๗. ฝ่ายุถานที่  ระบลบลไฟฟ้า ประปา เครื่องเุียง มี นายประพิษ  หนูเพชร เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

 ๘. ฝ่ายพยาบลาศ มี นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุข

แศะุิ่งแวดศ้อม 

 ๙. ฝ่ายรักษาความปศอดภัย  มี นายวรายุทธ  หศวงแก้ว  หวัหน้าฝ่ายปกครอง เป็น  หัวหน้า

คณะท างาน 

 ๑๐. ฝ่ายของขวัญของรางวัศ  มี นางนฤมศ  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม  

เป็น หัวหน้าคณะท างาน 

 ๑๑. ฝ่ายกิจกรรมประจ าซุ้ม   ประกอบลด้วย 

  - ซุ้มมัจฉาพาโชค  มี นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  รักษาราชการแทนหัวหน้าุ านัก

ปศัด  เป็น หัวหน้าคณะท างาน 

  - ซุ้มปาศูกโป่ง  มี นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

  - ซุ้มระบลายุีปูนพศาุเตอร์ มี นางพรจันทร์  วงศ์ุุวรรณ ครูผู้ดูแศเด็ก เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

  - ซุ้ม ATV มี นายธนากร  ชมบลุญ หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง เป็น หัวหน้า

คณะท างาน 

  - ซุ้ม ต ารวจทางหศวง มี นายุัมพันธ์  ศรีโรจน์ พนักงานขับลเครื่องจักรกศขนาด  

  - ซุ้มเปตอง มี นายมานิต  ศินค า พนักงานขับลเครื่องจักรกศขนาดเบลา    - ซุ้ม

ถ่ายภาพห้องนายกเทศมนตรี มี นายุุขชัย  เกาทัณฑ์  เศขานุการนายกเทศมนตรี  เป็น 

หัวหน้าคณะท างาน 

  - ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนวัดศรีุุนทร (มิตรภาพ ๑๕)  มี นายุมเกียรติ  มณเฑียรุุภา 

พนักงานขับลเครื่องจักรกศขนาดกศาง 

  - ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบล้านม่าหนิก มีนายนิวัตร  ฤทธิรัตน์  พนักงานขับลเครื่องจักรกศ

ขนาดเบลา 

  - ซุ้มกิจกรรมโรงเรียนบล้านท่าเรือ มี นายวีระ  จันทโชติ คนงานทั่วไป 
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  - ซุ้มศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลศศรีุุนทร มี นายคณิน  เหมพงษ์ เจ้าหน้าที่

จัดเก็บลรายได้ 

  - ซุ้มศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต มี นายเอกวิทย์  ต่อวงศ์ 

  - ซุ้มบลริษัทเกรทโกศฟ์ (ไทยแศนด์) จ ากัด 

  - ซุ้มบลริษัท บลิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 

  - ซุ้มุภาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

  - ซุ้มบลริษัท ซุปเปอร์ชีพ จ ากัด 

  - ซุ้มตรวจุุขภาพฟัน โรงพยาบลาศถศาง 

  - ซุ้มอาหารแศะเครื่องดื่ม  

 ุ าหรับลซุ้มต่างๆ ที่กศ่าวไปแศ้วข้างต้นนั้น  ได้ด าเนินการุ่งหนังุือไปเรียบลร้อยแศ้ว แศะจะ

ประุานทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง  ในเรื่องของพิธีการขอหารือในที่ประชุมเรื่องรูปแบลบลของ

งาน  เวที  กิจกรรมต่างๆ  หากในที่ประชุมมีมติให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา  จะ

มีุ่วนประกอบลต่าง ๆ  เช่น  รูปแบลบลเวที  ผู้ด าเนินกิจกรรมบลนเวที  กิจกรรมบลนเวที  ุ าหรับล

ปีนี้ไม่มีการมอบลทุนการศึกษา  แศะในเรื่องของงบลประมาณในการจัดกิจกรรม  ในุ่วนของ

เวทีจะใช้งบลประมาณไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บลาท   

ประธาน ุ าหรับลการจัดกิจกรรมในปีนี้  กระผมขอเุนอแนะให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมบลรรศุวัตถุประุงค์เป็นอย่างดี  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น

เป็นอย่างไร 

ที่ประชุม เห็นชอบลด้วย 

ประธาน มอบลกองการศึกษา เขียนโครงการแศะรายศะเอียดงบลประมาณเุนอต่อไป  ในเรื่องของขวัญ

ของรางวัศที่มีผู้ให้การุนับลุนุน ใหุ้่วนราชการที่มีหน้าที่รับลผิดชอบลด าเนินการแศะให้

รวบลรวมไว้ที่กองการศึกษาเพ่ือจะได้จัดุรรไปตามซุ้มต่างๆ  ที่ได้เตรียมไว้ โดยเฉพาะกองช่าง

แศะกองุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อมให้ด าเนินการประุานห้างร้านต่างๆ  ร่วมุนับลุนุน

ของขวัญของรางวัศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

ผอ.กองคศัง งบลประมาณท่ีตั้งไวุ้ าหรับลการจัดกิจกรรมในปีนี้อยู่ที่  ๒๕๐,๐๐๐.- บลาท  เนื่องจากปีที่ผ่าน

มาุรุปค่าใช้จ่ายทั้งุิ้น  ๒๕๕,๔๗๖.๙๒ บลาท แศะงบลประมาณตั้งไว้ที่  ๓๐๐,๐๐๐.- บลาท  

คิดว่าปีนี้น่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น เกรงว่างบลประมาณที่ตั้งไว้จะไม่เพียงพอในการ

ด าเนินโครงการ 



ประธาน กระผมก็มีความเห็นว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  ฉะนั้นเห็นควรุมทบลงบลประมาณ

เข้าไปุนับลุนุนเพ่ิมเติม จ านวน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท  ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไร 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

- ๕ - 

 

ประธาน ุรุปการจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้  ให้ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องกับลปีที่ผ่านมา    มอบลหมายให้

กองการศึกษาจัดท าโครงการ  รายศะเอียดงบลประมาณพร้อมทั้งโอนงบลประมาณเพ่ิมเติม  

จ านวน  ๕๐,๐๐๐.-  บลาท  ให้มีงบลประมาณในการด าเนินโครงการ  ๓๐๐,๐๐๐.- บลาท  มอบล

กองช่างแศะกองุาธารณุุขจัดหาของขวัญของรางวัศจากการห้างร้านต่างๆ  เพื่อมาร่วม

กิจกรรมในปีนี้ เรื่องอาหารเครื่องดื่มจัดท ากันเองเหมือนเคย ุ่วนเครื่องดื่มทางคณะผู้บลริหาร

จะุนับลุนุน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง 

ผอ.กองคศัง เรื่องการซ่อมแซมรถบลรรทุกขยะของเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  จ านวน  ๒  คัน  ขณะนี้ผู้รับล

จ้างได้เุนอราคามาเรียบลร้อยแศ้ว  ประกอบลด้วย  หมายเศขทะเบลียน ๘๐ - ๔๘๒๙  ภูเก็ต  

เุนอราคา  ๙๘,๑๙๕.- บลาท  แศะหมายเศขทะเบลียน ๘๐ -๗๐๑๕ ภูเก็ต  เุนอราคา  

๘๕,๘๙๐.- บลาท  จึงน ารายศะเอียดการซ่อมแซมรถบลรรทุกขยะทั้ง ๒ คัน  หารือในทีป่ระชุม  

เพ่ือขออนุมัติเห็นชอบลให้ด าเนินการตามระเบลียบลพัุดุต่อไป  แศะเบลื้องต้นได้เุนอให้รองุุนัย  

ปิ่นชัยศิริ  ตรวจุอบลแศ้ว  เนือ่งจากบลางรายการคศ้ายคศึงกับลท่ีเคยได้รับลการซ่อมแซมแศ้ว 

ประธาน ขอทราบลรายศะเอียดในใบลเุนอราคาทั้ง  ๒ คัน  มีการซ่อมแซมุ่วนไหนบล้าง 

รก.ผอ. ุ าหรับลรถบลรรทุกขยะ หมายเศขทะเบลียน  ๘๐ - ๔๘๒๙ ภูเก็ต  ซ่อมแซมในุ่วน 

ุาธารณุุขฯ ตัวถังของรถซึ่งมีรอยรั่ว ตัดเปศี่ยนแผงหน้าตัวถังรถบลรรทุกขยะ  ปะผุคานรับลตัวถัง  ถังเก็บล

น้ าเุียด้านหศัง ตัดเปศี่ยนคานรับลแผงหน้าตัวถัง  แศะหมายเศขทะเบลียน  ๘๐ - ๗๐๑๕  

ภูเก็ต  ซ่อมแซมในุ่วนของหม้อศมซึ่งรั่วอยู่แศะตัวปั้ม  ซึ่งขณะนี้รถมีไม่เพียงพอต่อการ

จัดเก็บลขยะ หากไม่รีบลด าเนินการซ่อมแซม 

รองุุนัย กระผมได้ตรวจุอบลรายศะเอียดการซ่อมแซมในครั้งนี้แศ้ว  ปรากฏว่าไม่มีรายการใดซ้ ากับล

รายการที่เคยได้รับลการซ่อมแซมมาก่อนหน้าแศ้ว 



ประธาน เห็นควรอนุมัติให้รีบลด าเนินการซ่อมแซมรถบลรรทุกขยะทั้ง  ๒  คัน  เพ่ือใหุ้ามารถบลริการ

จัดเก็บลขยะให้กับลประชาชนได้เพียงพอ  แศะขยะจะได้ไม่ตกค้าง อันจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 

ตามมา 

หน.ฝ่าย หารือเรื่องเงินอุดหนุน ประจ าปี  ๒๕๕๖  โครงการก่อุร้างทางระบลายน้ า  ซอยแป๊ะ 

พัฒนารายได้ ท่องกี่  ซึ่งได้ด าเนินการประกาศตามระเบลียบลพัุดุ  จ านวน  ๒  ครั้งแศ้วยังไม่มีผู้รับลจ้าง  แศะ

อีกโครงการของซอยบลางขาม - บล่อุวนแตง  ก็ยังไม่มีผู้รับลจ้าง  เช่นกัน 

 

- ๖ – 

 

ประธาน ุ าหรับลโครงการของซอยบลางขาม – บล่อุวนแตง  นั้นได้ด าเนินขออนุมัติุภาเทศบลาศ

เปศี่ยนแปศงรายศะเอียดในคราวนื้หรือไม่ 

ผอ.กองช่าง ได้ด าเนินน ารายศะเอียดขออนุมัติเปศี่ยนแปศงกับลุภาเทศบลาศในคราวประชุมนี้แศ้ว  แต่

ุ าหรับลโครงการของซอยแป๊ะท่องกี่ไมุ่ามารถขออนุมัติเปศี่ยนแปศงได้  แศะหากต้องขอ

อนุมัติใหม่ต้องด าเนินการระเบลียบลขั้นตอนซึ่งอาจท าให้เกิดความศ่าช้าได้ 

ประธาน มอบล ผอ.กองช่าง  ด าเนินการแก้ไขแบลบลแปศน หรือด าเนินอย่างไร  ใหุ้ามารถด าเนินการ

ตามโครงการได้  แศ้วน าเรื่องเุนอไปยังกรมฯ อีกครั้ง  

ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                            นักบลริหารงานทั่วไป  รักษาราชการแทน 

                                    หัวหน้าุ านักปศัดเทศบลาศ 



 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๗  มกราคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๘. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๙. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๒. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๓. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๓. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๔. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายณัฐพศ  ใจกระจ่าง  พนักงานขับลเครื่องจักรกศขนาดเบลา 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  เจ้าพนักงานธุรการ 



 

 

 

- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มี

จ านวน    ๖   หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๗ วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 

ประธาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗  

จากการประชุมในคราวที่ผ่าน  ได้มอบลหมายให้แต่ศะกองไปด าเนินงานเตรียมงานการจัดงาน

วันเด็กชาติ  ไม่ทราบลว่าแต่ศะกองได้ด าเนินไปถึงขั้นตอนใดมีปัญหาอุปุรรคอย่างไรบล้าง  ให้

น าเุนอในที่ประชุม  เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 

นางวิไศศักษณ์ ในุ่วนกองคศังเกิดปัญหา คือ การจัดหาพัุดุต่างๆ  เนื่องจากร้านค้าที่ทางเทศบลาศต าบลศศรี

ุุนทรมีุินเชื่อ  ขณะนี้พัุดุที่จะจัดหานั้นขาด  ท าให้ได้พัุดุไม่ครบลถ้วน  อาจจะต้องใช้เงิน

ุดในการจัดซื้อพัุดุในบลางรายการ  ขณะนี้ยังขาดพัุดุประมาณ  ๒๐  รายการ  อาจจะต้อง

จัดหาพัุดุโดยวิธีุ ารองจ่ายไปก่อน   
 

ประธาน ุรุปว่าในการจัดหาพัุดุที่ยังไม่ครบล  ให้ด าเนินการโดยุ ารองจ่ายเงินไปก่อน  แศ้วน า

หศักฐานเอกุารมาเบลิกจ่ายตามระเบลียบลพัุดุต่อไป   

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลในุ่วนของ ุ านักปศัด  ด้านงานประชาุมพันธ์  ได้ด าเนินการออกประชาุัมพันธ์

การจัดงานวันเด็กผ่านุถานีวิทยุ  เว็บลไซต์  เฟุบลุ๊ค  ได้จัดท าใบลปศิวประชาุัมพันธ์งานวัน

เด็กไปวางไว้ตามร้านค้าต่าง ๆ   แศะจัดท าหนังุือถึงุื่อมวศชนให้มาร่วมงานในวันดังกศ่าว

ด้วย  ในเรื่องของคูปองอาหารได้จัดเตรียมไว้  จ านวน  ๒,๕๐๐ ชุด  ใน ๑  ชุด จะมีคูปอง ๓ 



ใบล   ขณะทางุ านักปศัดรอเพียงของขวัญุ าหรับลซุ้มมัจฉา  เพ่ือจะได้จัดท าฉศากให้ตรงกับล

จ านวนของขวัญ 

นางวิไศศักษณ์ ุ าหรับลของขวัญที่ได้ด าเนินการจัดซื้อแศ้ว  ขณะ มีจ านวน  ๒,๒๘๖  ชิ้น  แศะยังคงมีชุด

ของขวัญยางศบล  ดินุอ  จ านวน  ๘๐๐  ชิ้น ุ าหรับลไว้ตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ   

 

 

- ๓ - 

 

ประธาน  ทางเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ได้ก าหนดเป้าหมายของผู้มาร่วมที่  ๒,๐๐๐ คน  คูปองอาหาร

จัดท าไว้  ๒,๕๐๐  ของขวัญจ านวน  ๓,๐๘๖  ชิ้น  ดังนั้นคงเพียงพอกับลจ านวนผู้มาร่วม

กิจกรรม  ุ าหรับลของขวัญให้จัดเตรียมในแต่ศะซุ้มให้เพียงพอแศะเหมาะุม 

นางวิไศศักษณ์ ในเรื่องน้ า  เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ได้รับลการุนับลุนุนน้ าอัดศมจากรองชัยศักดิ์   มุศิกะ

บลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร  ในุ่วนของเทศบลาศจะด าเนินจัดซื้อแก้วพศาุติก

ให้   ุ่วนน้ าแข็งจะประุานกันทางโรงน้ าแข็งทุ่งทองในการขอรับลการุนับลุนุน   แศะน้ าดื่ม

จะจัดเตรียมใุ่คูศเศอร์ไว้ตามจุด 

ประธาน ุ าหรับลรางวัศใหญ่  เช่น  รถจกัรยาน  ให้ด าเนินการขอุนับลุนุนจากผู้ประกอบลการค้า  กอง

ช่างุามารถขอรับลการุนับลุนุนได้จ านวนเท่าใด 

นายเต็มศักดิ์   ขณะนี้กองช่างุามารถขอรับลการุนับลุนุนได้จ านวน  ๑๐  คัน  ซึ่งทางกองช่างขอรับลการ

ุนับลุนุนจากโครงการหมู่บล้านจัดุรร  แศะเกรงว่ากองช่างอาจจะขอรับลการุนับลุนุนซ้ ากับล

กองุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อม 

ประธาน กองุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อม  ได้ขอรับลการุนับลุนุนรถจักรยานที่ใดบล้าง  

นายณัฐพศ ทางกองุาธารณุุข  ได้ด าเนินการขอรับลการุนับลุนุนรถจักรยาน  ดังนี้  ตศาดนัดบล้านพอน  

โครงการหมู่บล้านุมบลูรณ์ทรัพย์  ตศาดุด ปตท.   เพ้นท์ปูนจ านวน  ๕  แห่ง รวมแศ้วจ านวน  

๑๔  คัน   

นางวิไศศักษณ์ จะขอชี้แจงในุ่วนของผู้ประกอบลการทีุ่นับลุนุนเป็นเงินุด  เนื่องทางกองคศังได้ด าเนินการ

เข้าระบลบลของเทศบลาศแศ้ว  ซึ่งเงินุนับลุนุนดังกศ่าวได้ระบลุจุดประุงค์เพ่ือจัดหาของขวัญ

ของรางวัศให้กับลผู้มาร่วมกิจกรรม ขณะนี้มีผูุ้นับลุนุนเงินุดทั้งุิ้นจ านวน  ๑๒,๐๐๐.- บลาท 

นางรุ่งนภา ขอเรียนแจ้งให้ทราบลว่า ขณะนี้กองการศึกษา ได้ด าเนินการจัดุ่งหนังุือขอรับลการน

ุนับลุนุนเรียบลร้อยแศ้ว  อยู่ในระหว่างการติดตามรวบลรวมของรางวัศซึ่งได้รับลการตอบลรับลจาก

ผู้ประกอบลการแศ้วอยู่ที่ประมาณ  ๓๐  ราย 



นางวิไศศักษณ์ ุ าหรับลราคารถจักรยาน   ขนาด  ๒๔  นิ้ว  ทางกองคศังไดุ้อบลถามไปยังร้านจ าหน่ายแศ้วอยู่

ที่ประมาณ  คันศะ  ๒,๐๐๐.- บลาท   

ประธาน ุรุปเรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี  ๒๕๕๗  ให้แต่ศะกองด าเนินการตามที่ได้รับล

มอบลหมาย  เกิดปัญหาติดขัดเรื่องใดให้แจ้งให้ทราบลโดยด่วน  การขอรับลการุนับลุนุน

รถจักรยานให้แต่ศะกองที่รับลผิดชอบลรายงานจ านวนรถจักรยานทั้งหมดที่ได้รับลมาภายในวัน

จันทร์   ขอทราบลรายศะเอียดของกิจกรรมบลนเวทีุ าหรับลในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๗   

 

- ๔ - 

 

นางรุ่งนภา ุ าหรับลในเรื่องของกิจกรรมบลนเวที  ประกอบลไปด้วย  การแุดงของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ๔  

แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กต าบลศศรีุุนทร  โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  ทั้งหมดจ านวน  ๑๑  ชุด  

โดยจะมีการเศ่นเกมุ์แศะการจับลรางวัศศับลุับลเปศี่ยนกันกับลการแุดงของนักเรียน   

ประธาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับลผิดชอบลรถของเทศบลาศให้ท าความุะอาดรถพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือ

แศะน าไปจอดไว้บลริเวณด้านหศังเวที  เพื่อโชว์ให้เด็กชม  เช่น  รถดับลเพศิง  รถน้ า  รถกระเช้า  

รถบลรรทุก  รถพยาบลาศ 

๓.๑ หารือเรื่องงบประมาณของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

ประธาน เรื่องงบลประมารของโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  ทางท่านผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  

มีข้อหารือเป้นอย่างไรบล้าง 

น.ุ.อัจฉรา ขอปรึกษาในเรื่องของการใช้งบลประมาณของโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  ขณะนี้ทางกอง

การศึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายโอนงบลประมาณในการใช้ในการศึกษาให้กับลโรงเรียน

อนุบลาศศรีุุนทร  ุ าหรับลงบลประมาณที่โรงเรียนได้อยู่ขณะนี้  มีค่ารายหัวของเด็กอยู่ที่  

๑,๗๐๐.- บลาทต่อคน  ซึ่งงบลประมาณดังกศ่าวไม่เพียงพอต่อการบลริหารงานของโรงเรียน 

เนื่องจากเงินดังกศ่าวต้องน าไปใช้จ่ายตามวัตถุประุงค์  ในุ่วนของวัุดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่า

ครุภัณฑ์  ค่าใชุ้อยต่างๆ  ยังคงใช้งบลประมาณของกองการศึกษาอยู่  ซึ่งทางกองการศึกษา

แจ้งให้ทางโรงเรียนใช้งบลประมาณที่ได้รับลจัดุรรให้หมดก่อน  ในความเป็นจริงในการใช้จ่าย

งบลประมาณของโรงเรียนนั้นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนแผนการใช้งบลประมาณเช่นกัน  ใน

ุ่วนของวัุดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าครุภัณฑ์  ค่าใชุ้อยต่างๆ  ทางโรงเรียนจะขอใช้งบลประมาณ

จากเทศบลัญญัติของเทศบลาศเหมือนเดิม 

นางวิไศศักษณ์ ขอชี้แจงทราบลว่า  ตามหนังุือุั่งการงบลประมาณท่ีได้รับลจัดุรรค่ารายหัว  ๑,๗๐๐.- บลาท  

นั้น  คือ  จะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของโรงเรียนทั้งหมด  เช่น  ค่าวัุดุการศึกษา  ค่าใชุ้อยอื่น ๆ  



ทางกองคศังได้ด าเนินการุอบลถามไปยัง อปท. ใกศ้เคียงแศ้ว  ทราบลว่าทางโรงเรียนต้อง

ด าเนินการจัดุรรงบลประมาณที่ได้รับลมา 

ประธาน ุรุปว่าให้ทางกองคศังแศะทางโรงเรียนไปด าเนินการปรึกษาหารือเก่ียวกับลการใช้งบลประมาณ

ให้เข้าใจตรงกัน  แศะให้ทางโรงเรียนจัดท าแผนการใช้งบลประมาณ  หากไม่เพียงพอให้ทาง

โรงเรียนใช้งบลของท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

 

- ๕ - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมบล้าง 

เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 



๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางุมจิต หศิมพัฒนวงศ์  ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๖. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคศัง 

๗. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าุ านักปศัด 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๑. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๒. นางุมนิตย์  ศีศานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๔. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๕. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

๑๖. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรุ่งนภา  ปัญญาวี   นักวิชาการศึกษา 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

- ๒ - 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  มีจ านวน    

๗   หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง 



ระเบียบวาระท่ี  ๓ การแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี   

ประธาน การแถศงนโยบลายการปฏิบลัติงานของนายกเทศมนตรี  ในุ่วนของรายศะเอียด      ต่าง ๆ 

กระผมได้มอบลหมายใหุ้ านักปศัดจัดท าผศงานต่าง ๆ ตศอดระยะเวศา  ๒  ปี  จาก

ยุทธศาุตร์  จ านวน  ๖  ด้าน  ที่กระผมได้ด าเนินการแถศงนโยบลายต่อุภาเทศบลาศ  กระผม

ก าหนดการแถศงผศงานในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๗  บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวน  หมู่ที่  

๔  ต าบลศศรีุุนทร  ตั้งแต่เวศา  ๑๗.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 นางุาวุุจินดา ุ านักปศัดได้ด าเนินการรวบลรวมผศงานของนายกตามที่ได้แถศงนโยบลายไว้กับลุภาเทศบลาศ  

จ านวน  ๖  ด้าน  ประกอบลด้วย 

๑.  ด้านเศรษฐกิจ 

๒. ด้านการบลริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแศะุิ่งแวดศ้อม 

๓. ด้านการุาธารณูปโภคแศะโครงุร้างพ้ืนฐาน 

๔. ด้านการศึกษา  ศาุนา  วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา แศะนันทนาการ 

๕. ด้านุังคมแศะการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๖. ด้านการเมืองแศะการบลริหาร 

ประธาน ในการจัดการแถศงนโยบลาย  ใหุ้ านักปศัดจัดท าุรุปผศงานต่างๆ ให้ครอบลคศุมในทุก ๆ ด้าน  

แศะให้ด าเนินการเชิญชวนประชาชนในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมการแถศงผศงานในครั้งนี้  แศะรวม

ไปถึงให้เชิญชวนุื่อมวศชนเข้าร่วมการแถศงผศงานในครั้งนี้ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ การศึกษาดูงาน  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสขุและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพสินค้า  

๑ ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ 

 ประธาน รายศะเอียดในการจัดโครงการดังกศ่าว  มีรายศะเอียดอย่างไรบล้าง  

 

 

- ๓ - 

 

นางวิไศศักษณ์ ฝ่ายพัุดุ  ได้ด าเนินร่างรายศะเอียดต่างๆ ุ าหรับลการจัดโครงการจากเจ้าของโครงการ  แศะ

จะให้ทางเจ้าของโครงการดูรายศะเอียดที่ได้ด าเนินจัดท าอีกครั้ง  เพ่ือที่จะได้ด าเนินแก้ไข

เปศี่ยนแปศงตามความเหมาะุม  แศะจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบลียบลพัุดุต่อไป 

ประธาน  การจัดโครงการดังกศ่าว  ได้ก าหนดระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ฝาก

เจ้าของโครงการให้ด าเนินการในุ่วนของรายศะเอียดต่าง ๆ ให้เรียบลร้อยก่อนการเดินทาง  

หากมีปัญหาหรือติดขัดประการใด  ให้แจ้งให้กระผมทราบลโดยเร็ว  เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไข

ปัญหาได้ทัน 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน กระผมขอติดตามงานของกองช่าง  ในเรื่องของประปาบล้านบลางขาม  หมู่ที่  ๒  แศะหมู่ที่  ๕ 

ได้รับลทราบลว่าเกิดปัญหา  อยากทราบลว่าได้ด าเนินการอย่างไรแศ้ว 

นายชัยศักดิ์   กระผมได้รับลแจ้งว่าประปาที่หมู่ที่  ๕   ปั้มน้ าเกิดช ารุด ซี่งกระผมไดุ้ั่งการการให้รถดับลเพศิง

ของเทศบลาศด าเนินการให้เอาน้ าไปใุ่เพื่อบลรรเทาแศะให้ประชาชนได้ใช้น้ าไปพศางก่อน   

นายประพิษ ุ าหรับลประปา  หมู่ที่  ๕  ได้ด าเนินการตรวจุอบลแศ้วพบลว่าปั้มน้ าช ารุด  ไมุ่ามารถใช้งานได้  

แศะได้ให้ช่างไฟฟ้าของเทศบลาศได้ด าเนินการตรวจเช็คระบลบลไฟฟ้า  ปรากฏว่าไฟฟ้าศัดวงจร

ไมุ่ามารถดูดน้ าดิบลขึ้นมาผศิตน้ าประปาได้  แศะเห็นุมควรด าเนินการเป่าศ้างระบลบลประปา

ด้วย  เนื่องจากน้ ามีุีแศะมีตะกอนแดง   

ประธาน เพ่ือเป็นการบลริการประชาชนในเขตพ้ืนที่  ให้ประชานมีน้ าุ าหรับลอุปโภคบลริโภค  ให้ด าเนิน

จัดซื้อปั้มน้ าพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง  แศะด าเนินการเป่าศ้างระบลบลประปาของหมู่ที่  ๕  

โดยเร่งด่วน 

นางวิไศศักษณ์ กองคศังขอเรียนให้ทราบลว่า ในการจัดซื้อชุดปั้มน้ าดังกศ่าว  ให้เบลิกจ่ายจากงบลกศาง  

ประเภทุ ารองจ่าย  เนื่องจากเป็นการบลรรเทาุาธารณภัย  แศะมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

จะต้องด าเนินการแก้ไข   

ประธาน ในุ่วนของระบลบลประปาของหมู่ที่  ๔  แศะหมู่ท่ี  ๘   เป็นอย่างไรบล้าง   

นายประพิษ ุ าหรับลระบลบลประปา  หมู่ที่  ๔  แศะหมู่ท่ี  ๘  นั้น  จะุูบลน้ าดิบลจากขุมน้ าบล้านศิพอน  ทาง

กองช่างได้ด าเนินการตรวจเช็คระบลบลน้ าที่ใช้ในการผศิตน้ าประปา  ปรากฏว่า มีระดับลน้ า

ศดศงท าให้บลริเวณหัวดูดน้ าดิบลไมุ่ามารถุูบลน้ าดิบลมาผศิตน้ าประปาได้  แศะน้ าดิบลมีไม่

เพียงพอต่อการให้บลริการ  จึ้งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขุดศอกขุมน้ าบลริเวณหัวดูดประปา  

เพ่ือใช้ในการผศิตน้ าประปาหมู่บล้าน 

 

 

- ๔ - 

 

 ประธาน เพ่ือเป็นการบลรรเทาภัยแศ้งแศะเพ่ือเป็นการบลริการประชาชนให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค

บลริโภคเพียงพอต่อความต้องการ  ให้ด าเนินการขุดศอกขุมน้ าบลริเวณดังกศ่าว  แศะใช้งบลกศาง

ในการเบลิกจ่ายในครั้งนี้ 

  ด้วยอ าเภอถศางจะจัดกิจกรรมคืนความุุขให้ประชาชน  แศะกระผมคิดว่าให้ทางเทศบลาศจัด

โครงการร่วมกับลอ าเภอถศาง  โดยจัดในรูปแบลบลเทศบลาศพบลประชาชนในวันที่  ๒๖  ุิงหาคม  



๒๕๕๗  บลริเวณอนุุาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าศรีุุนทร รายศะเอียดต่าง ๆ  มอบลุ านัก

ปศัดประุานงานกับลอ าเภอถศางต่อไป 

 ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นางุมจิต หศิมพัฒนวงศ์  ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าุ านักปศัด 



๗. นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๐. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๒. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๓. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

๑๔. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๔. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรุ่งนภา  ปัญญาวี   นักวิชาการศึกษา 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นายุมใจ  อภัยรัตน์   เจ้าพนักงานเทศกิจ 

๔. นายุุข  ประดิษฐ์ 

๕. นางธิดาน้อย  พรมุิทธิ์ 

 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ โครงการ  “เทศบาลพบประชาชน” 

ประธาน โครงการเทศบลาศพบลประชาชน  ตามที่ได้มอบลหมายใหุ้ านักปศัดประุานงานในการจัด

โครงการเทศบลาศพบลประชาชน  ได้ด าเนินงานประุานไปถึงขั้นตอนใดบล้าง 



นางุมนิตย์ ได้ประุานงานเกี่ยวกับลการจัดโครงการกับลท่านปศัดอ าเภอถศางแศ้ว  ท่านปศัดแจ้งว่าจะเข้า

มาคุยแศะประุานรายศะเอียดกับลท่านายกด้วยตนเอง   

ประธาน ุ าหรับลการจัดโครงการในครั้งนี้  ได้ประุานกับลอ าเภอถศางจะจัดให้มีการจ าหน่ายุินค้าของ

ชาวบล้านต าบลศศรีุุนทร  โดยก าหนดให้มีร้านค้า  จ านวน  ๔๐  ร้าน  มอบลนายุุนัย  ปิ่น

ชัยศิริ  รองนายกเทศมนตรี ด าเนินการจัดหาร้านค้า 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเหตุร้องเรียนการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

ประธาน ด้วยได้รับลแจ้งร้องเรียนทางเว็บลไซต์ของเทศบลาศว่าขอให้เทศบลาศแก้ไขปัญหาเรื่องการขาย

ุินค้าแศะอาหารบลริเวณถนนุาธารณะ  โดยเฉพาะหน้าซุปเปอร์ชีปแศะด้านหน้าเซเว่นทาง

ไปป่าคศอกในช่วงเย็น – ค่ า  เพราะท าให้จอดรถเกะกะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถได้  จึงได้

น าเรื่องนี้เข้ามาปรึกษาหารือกับลคณะผู้บลริหารเพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้ 

นางุมจิต ในเรื่องดังกศ่าวเห็นว่าในเรื่องนี้เห็นว่าการจ าหน่ายุินค้าบลนหรือในที่ทางุาธารณะจะเป้นค

วามผิดตามพระราชบลัญญัติรักษาความุะอาดแศะความเป็นระเบลียบลเรียบลร้อยของบล้านเมือง  

พ.ศ. ๒๕๓๕  ซึ่งก าหนดห้ามปรุง  จ าหน่ายุินค้าบลนหรือในทีุ่าธารณะอยู่แศ้ว  

ประธาน ในเรื่องนี้ตามที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมกับลทางจังหวัดภูเก็ต  ก็ได้มีข้อุั่งการใหุ้่วนราชการ

ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  ท าการจัดระเบลียบลุังคมตศอดจนจัดระเบลียบลเกี่ยวกับลการใช้พ้ืนที่

ุาธารณะเพ่ือเป็นการุร่างทัศนียภาพทีุ่วยงามแศะเุริมุร้างความปศอดภัยในชีวิตแศะ

ทรัพย์ุินแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต  โดยเฉพาะพ้ืนที่บลริเวณ 
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อนุุาวรีย์ท่าวเทพกระษัตรี  - ท้าวศรีุุนทร  ที่มีการจ าหน่ายุินค้าประเภทหาบลเร่ แผงศอย  

มีการตั้งโต๊ะขายอาหารบลริเวณผิวจราจร  ที่มีการก่อุร้างร้านจ าหน่ายอาหารในศักษณะเป็น

เผิงหมาแหงน  บลดบลังทัศนียภาพแศะเุี่ยงต่อการเกิดอันตราย  อุบลัติเหตุ  ท าให้ขาดความเป็น

ระเบลียบลเรียบลร้อยในพ้ืนที่ดังกศ่าว  ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

นายุมใจ ในขณะนี้ทางงานเทศกิจ  ได้มีการเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกศ่าวบล้างแศ้ว  โดยได้

จัดท าประกาศแศะหนังุือเพ่ือแจ้งให้กับลผู้จ าหน่ายุินค้าบลริเวณอนุุาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – 

ท้าวศรีุุนทร  เพ่ือแก้ไขปัญหาแศ้ว 



นายชัยศักดิ์ ในเรื่องนี้  หากจะด าเนินการแก้ไขปัญหานี้  ก็อยากจะให้มีการเชิญประชุมเจ้าของร้านค้าที่

จ าหน่ายุินค้าในพ้ืนที่บลริเวณดังกศ่าว  เพ่ือท าความตกศงหรือปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดแนว

ทางการแก้ไขปัญหาดังกศ่าว 

นายวรวุฒ ิ ตามท่ีนายชัยศักดิ์  ได้เุนอมานั้น  ก็เห็นด้วย  ดังนั้นขอมอบลหมายให้ทางเทศกิจ  ไป

ด าเนินการเชิญประชุมผู้จ าหน่ายุินค้าบลริเวณอนุุาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีุุนทร  

ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวศา  ๑๐.๐๐ น.  เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกศ่าว  

โดยอาจจะก าหนดระยะเวศาการจ าหน่ายอาหาร  ก าหนดโซน  เพ่ือจะได้เป็นการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นแศะเพ่ือเป็นไปตามนโยบลายของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย 

นายุมใจ รับลทราบล 

นายุุนัย เห็นด้วยที่จะด าเนินการจัดประชุม  เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหานี้  หากจะด าเนินการจัดประชุม

ก็เห็นด้วยเพื่อจะได้ตกศงกับลพ่อค่า  แม่ค้า  เพื่อไขปัญหาแศะชี้แจง  ตกศงในคราวเดียวเพ่ือ

จะได้ไม่ให้เกิดปัญหาในภายหศัง  แศะอยากจะให้เชิญทางแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตแศะ

ผู้ใหญ่บล้านหมู่ที่  ๓  แศะหมู่ท่ี  ๕  เข้าร่วมประชุมในวันดังกศ่าวด้วยเนื่องจากเป็นเจ้าของ

พ้ืนที่ 

ประธาน ตามท่ีนายุุนัย  เุนอก็เป็นเรื่องดี  นั้น  ขอมอบลหมายให้งานเทศกิจด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่

ของแขวงการทางจังหวัดภูเก็ตแศะผู้ใหญ่บล้านทั้ง – หมู่บล้าน  เข้าร่วมประชุมในวันดังกศ่าว

ด้วย  โดยอาจจะประุานทางโทรศัพท์ก็ได้เพ่ือุะดวกแศะรวดเร็ว 

นายุมใจ รบัลทราบลแศะด าเนินการ 

 

 

 

 

 

- ๔ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ การจัดโครงการประกวดมารยาทไทย 

ประธาน ด้วยเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร ก าหนดจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ขึ้น ในการนี้จึงขอ

ปรึกษาท่ีประชุมถึงรูปแบลบลการจัดโครงการแศะกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการจัดครั้งแรก 

ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมด้วย 



นายุุข     กระผมขอเุนอว่า การประกวดมารยาทไทย ต้องจัดการประกวดระดับลต าบลศ เพราะจะได้มี

ความหศากหศาย แศะเชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมด้วย 

นางธิดาน้อย   ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่การประกวดมารยาทไทยนั้น จะต้องมีการอบลรมครู 

ต้นแบลบลก่อนถึงจะด าเนินการประกวด เพราะครูจะได้เป็นต้นแบลบลของนักเรียนแศะน าความรู้

ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนใหุ้ามารถปฏิบลัติได้อย่างถูกต้อง เพราะมารยาทไทยเป็นอัตศักษณ์

ประจ าชาติไทย 

นางุมจิต  ดิฉันเห็นด้วยค่ะ ุ าหรับลวิทยากรดิฉันขอแนะน าให้เจ้าของโครงการประุานงานกับล 

 อาจารย์บลุญกอบล อัยรักษ์ ซึ่งท่านเป็นวิทยากรที่มากด้วยความรู้แศะประุบลการณ์ 

    ด้านมารยาทไทยแศะจัดอบลรมให้กับลจังหวัดแศะจัดประกวดระดับลจังหวัด 

ประธาน  กระผมขอก าหนดวันอบลรมเป็นวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบลาศ 

ศรีุุนทรแศะวันประกวดเป็นวันที่ ๑ ุิงหาคม ๒๕๕๗  ณ วัดท่าเรือ เนื่องจากุถานที่ มี

ความเหมาะุม ที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรบล้าง 

ที่ประชุม  เห็นชอบลการจัดประกวดมารยาทไทย แศะก าหนดวันอบลรมครูต้นแบลบลวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๗ แศะ ๑ ุิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นวันประกวด ใชุ้ถานที่วัดท่าเรือ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบล 

นายวรายุทธ ด้วยเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ร่วมกับลจังหวัดภูเก็ต  จัดพศังมวศชน  เพื่อร่วมกิจกรรมจังหวัด

ภูเก็ต  รู้รัก  ุามัคคี  ุมานฉันท์  รวมพศังแผ่นดิน  ร่วมปกป้องศูกหศานให้ห่างไกศยาเุพ

ติด  ๒๖  มิถุนายน  วันต่อต้านยาเุพติด  แจ้งที่ประชุมให้คณะผู้บลริหาร  ุมาชิ กุภา

เทศบลาศ  หัวหน้าุ่วนราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  เข้าร่วมโครงการ

ดังกศ่าว  เวศา  ๑๔.๐๐ น. ฯ ุนามชัย  จังหวัดภูเก็ต  โดยุวมเุื้อุีม่วงกีฬา อปท.  โดย

พร้อมเพรียงกัน   
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นางรุ่งนภา แจ้งคณะผู้บลริหาร หัวหน้าุ่วนราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบลาศร่วมโครงการการแข่งขัน

กีฬาเปตอง  ในวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวศา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบล้านท่าเรือ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นางุมจิต หศิมพัฒนวงศ์  ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน  ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง  ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๐. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๑.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๒. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๓. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางุมนิตย์  ศีศานนท์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๔. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๕. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางรุ่งนภา  ปัญญาวี   นักวิชาการศึกษา 



๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์  เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นายุิงห์ทอง  อุกกุฏานนท์ 

๔. นายุุข  ประดิษฐ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ โครงการเทศบาลต าบลศรีสุนทร  ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก          และเยาวชน

จังหวัดภูเก็ต  โครงการ  “วัยรุ่น  วัยใส  ห่างไกลยาเสพติด”                              

ประธาน   ด้วยเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร ก าหนดจัดโครงการวัยรุ่นวัยใุห่างไกศยาเุพติด ขึ้น  

ในการนี้จึงขอปรึกษาท่ีประชุมถึงรูปแบลบลการจัดโครงการแศะกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากเป็น

การจัดครั้งแรก ขอความคิดเห็นจากท่ีประชุมด้วย 

นายุิงห์ทอง  กระผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะปัจจุบลันุังคมไทยเปศี่ยนแปศงไปมาก เยาวชน

ได้รับลวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ ุื่อแศะเทคโนโศยีที่ทันุมัย ประกอบลกับลเด็กช่วงวัยรุ่น เป็น

วัยอยากรู้อยากเห็น อยากเป็นที่ยอมรับลในหมู่เพ่ือน การจัดโครงการเพื่อให้เยาวชนได้ห่างไกศ

ยาเุพติดเป็นการเฝ้าระวังให้เยาวชนได้มีพฤติกรรมที่เหมาะุมกับลวัยเรียน ผมขอเุนอว่า 

กศุ่มเป้าหมายควรเป็นเยาวชน ซึ่งเยาวชนในเขตพ้ืนที่ ก็มีเพียงโรงเรียนวัดศรีุุนทร (มิตรภาพ 

๑๕) ที่ซึ่งมีการจัดการุอนในระดับลมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายุุข  กระผมคิดว่า น่าจะมีการบลูรณาการร่วมกับลหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น หศังจากท่ีมีการอบลรมแศ้ว 

พาเยาวชนไปทัศนศึกษาดูงานทีุ่ถานพินิจแศะคุ้มครองเด็กเพ่ือจะได้ไปดูงานแศะดูุถานที่

จริง หากเยาวชนมีการศะเมิดหรือกระท าผิดต้องไปรับลโทษที่ดังกศ่าวเพ่ือให้เด็กเกิดความกศัว 

นายประพิษ  กระผมเห็นด้วยครับล แต่น่าจะมีการบลูรณาการในระดับลุถานศึกษาด้วย 

นางุมจิต  ดิฉันคิดว่า ควรตั้งชื่อโครงการว่า เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร ร่วมกับลุถานพินิจแศะคุ้มครองเด็ก

แศะเยาวชนจังหวัดภูเก็ต แศะโรงเรียนวัดศรีุุนทร (มิตรภาพ ๑๕) จัดท าโครงการ วัยรุ่น วัย

ใุห่างไกศยาเุพติด ที่ประชุมว่าอย่างไรบล้าง 



ประธาน กระผมเห็นด้วย ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องประุานงานกับลหน่วยงานต่าง ๆ ให้เรียบลร้อยแศะ

ด าเนินการตามโครงการให้บลรรศุตามวัตถุประุงค์ 

ที่ประชุม เห็นชอบล 

 

 

 

- ๓ – 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องการจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน ๑๒  สิงหามหาราชินี  (วันแม่

แห่งชาติ)  ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

ประธาน ุ าหรับลการจัดโครงการดังกศ่าว  ทางุ านักปศัดได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแศ้ว 

นางุาวุุจินดา ตามก าหนดการ  ในเวศา  ๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมเดินขบลวนพร้อมกัน ณ โครงการเคหะเอ้ือ

อาหาร  หมู่ที่  ๑  ต าบลศศรีุุนทร  เวศา  ๑๗.๐๐ น. ขบลวนเคศื่อนออกจากโครงการเหะเอ้ือ

อาทร  เมื่อขบลวนมาถึง  จะด าเนินการแุดงของนักเรียนในเขตพ้ืนที่   เวศา ๑๘.๐๐ น.  

เคารพธงชาติ  แศะเริ่มพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองพิธีการต่าง ๆ ตามก าหนดการ  พิธี

มอบลโศ่  แม่ดีศรีุุนทร  มอบลประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษานายก  มอบลประกาศจิตอาุา  แศะตาม

ด้วยการแุดงของนักเรียนแศะกศุ่มอาชีพต่าง ๆ  ุ าหรับลค าุั่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  

ุ านักปศัดจะจัดท าค าุั่งแจ้งให้แต่ศะกองทราบล    

ประธาน ุ าหรับลโครงการวันแม่  ให้ทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมแศะเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  

แศะผู้อ านวยการแต่ศะกองก าชับลให้เจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกศ่าวแศะให้ปฏิบลัติ

หน้าที่ตามค าุั่งที่ได้รับลมอบลหมาย  หากมีปัญหาหรือติดขัดเรื่องใดๆ  ให้รีบลด าเนินแก้ไขหรือ

แจ้งให้ทราบลโดยเร่งด่วน 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประธาน การจัดท าเทศบลัญญัติงบลประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘  ขณะนี้ด าเนินการเป็นอย่างไรบล้าง 

นางุมจิต ุ าหรับลเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๘  นั้น  ุรุปได้ ดังนี้ 

๑. แผนงานบลริหารงานทั่วไป  งบลประมาณ  ๑๙,๓๙๕,๙๔๐.- บลาท 

๒. แผนงานรักษาความุงบลภายใน  งบลประมาณ  ๓๕,๔๐๐.- บลาท 

๓. แผนงานการศึกษา  งบลประมาณ  ๑๙,๐๗๒,๙๗๕.- บลาท 

๔. แผนงานุาธารณุุข  งบลประมาณ  ๗,๘๙๐,๙๒๐.- บลาท 

๕. แผนงานุังคมุงเคราะห์ งบลประมาณ ๓,๓๔๑,๐๒๐.- บลาท 



๖. แผนงานเคหะแศะชุมชน  งบลประมาณ  ๘,๐๑๗,๒๖๐.- บลาท 

๗. แผนงานุร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลประมาณ ๒,๘๕๕,๐๐๐.- บลาท  

๘. แผนงานการศาุนาวัฒนธรรมแศะนันทนาการ  งบลประมาณ ๑,๙๓๕,๐๐๐.- บลาท 

๙. แผนงานการพาณิชย์  งบลประมาณ  ๒,๓๙๘,๐๐๐.-บลาท  

๑๐. แผนงานงบลกศาง ๕,๒๕๑,๑๘๕.- บลาท 

 

 

- ๔ – 

 

ประธาน ุ าหรับลเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๘  ยังคงมีุ่วนใดขาดตกบลกพร่องบล้าง

ให้แต่ศะกองไปด าเนินการตรวจุอบลอีกครั้ง  แศะให้ผู้อ านวยการกองคศังตรวจเช็ดประมาณ

รายรับลใหุ้อดคศ้องกับลรายจ่ายด้วย  แศะจะได้น ามาดูรายศะเอียดกันอีกครั้งในการประชุม

คราวต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

ผู้ไม่มาประชุม 

- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์  ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๒. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  หัวหน้าุ านักปศัด 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



ประธาน ขอขอบลคุณรองนายกทั้งุองท่าน  แศะพนักงานเทศบลาศตศอดจนพนักงานจ้างทุกคนที่

ร่วมมือร่วมใจจัดโครงการเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ร่วมกับล  อ าเภอถศาง  พบลประชาชนใน

วันนี้ทีุ่ าเร็จศุศ่วงไปด้วยดีแศะบลรรศุตามวัตถุประุงค์ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ การเสนอชื่อบุคคลในนามของเทศบาลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเข้ารับการ

คัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  

ประธาน การเุนอชื่อบลุคคศในนามของเทศบลาศให้คณะกรรมการการเศือกตั้งเพ่ือเข้ารับลการคัดเศือก

เป็นุมาชิกุภาปฏิรูปแห่งชาติโดยเทศบลาศได้มีการประชาุัมพันธ์โดยรถประชาุัมพันธ์

เคศื่อนที่แศะประชาุัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของเทศบลาศ  ขณะนี้มีผู้ประุงค์แุดงความจ านงเพ่ือ

เข้ารับลการคัดเศือกเป็นุมาชิกุภาปฏิรูปแห่งชาติ  จ านวน  ๑  คน  คือ  นายุุริยน  ปิติุ ุรีย์  

ผู้ใหญ่บล้าน หมู่ที่  ๔  ดังนั้น  กระผมจึงเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือศงมติว่าจะเุนอ 

ผู้ใหญ่บล้านหมู่ที่  ๔  เข้ารับลการ 

   - ๒ - 

 คัดเศือกเป็นุมาชิกุภาปฏิรูปแห่งชาติในนามของเทศบลาศเป็นผู้เุนอ มีท่านใดจะแุดงความ

คิดเห็นหรือไม่  เชิญรองชัยศักดิ์ 

นายชัยศักดิ์ฯ ผมเห็นด้วยครับล  ในเมื่อเราเปิดให้มีการุมัครแศะผู้ใหญ่บล้านหมู่ที่  ๔  มาุมัครแศะ 

(รองนายกฯ) มีคุณุมบลัติครบลถ้วน  เราก็ควรเุนอผู้ใหญ่บล้านหมู่ที่  ๔  เข้ารับลการคัดเศือกเป็นุมาชิกุภา

ปฏิรูปแห่งชาติ 

ประธาน  ท่านใดจะเุนอความเห็นอีกไหมครับล  ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบลเุนอ นายุุริยน  ปิติ

ุุรีย์  ผู้ใหญ่บล้านหมู่ที่  ๔  เข้ารับลการคัดเศือกเป็นุมาชิกุภาปฏิรูปแห่งชาติ   

มติที่ประชุม  เห็นชอบล เป็นเอกฉันท์    

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก  เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการ

ประชุม  แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                                          หวัหน้าุ านักปศัด                                                                                                                                                                                                                  



                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุมจิต  หศิมพัฒนวงศ์) 

                                    ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 



๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๕. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๖. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๗. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๘. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๙. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๒. นายธนากร  ชมบลุญ   หัวหน้าฝ่ายแบลบลแผนแศะก่อุร้าง 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางุมจิต หศิมพัฒนวงศ์   ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๕. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๖. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวเจตวรรณ  วายุภาพ  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๖  มกราคม ๒๕๕๘ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๘  มีจ านวน    ๕   

หน้า  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  รับลรอง   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องการเปิดประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘  

ประธาน ุ าหรับลการประชุมุมัยุามัญ  ุมัยที่  ๑  นั้น  มีเรื่องใดบล้างที่จะต้องน าเข้าท่ีประชุมเพ่ือการ

พิจารณา 

นางุาวุุจินดา การเปิดประชุมในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  มีเรื่องที่จ าต้องน าเข้าท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ประกอบลด้วย 

๑. การรายงานผศการปฏิบลัติงานของคณะบลริหาร ครบล  ๑  ปี 

๒. การก าหนดุมัยประชุมของุภาเทศบลาศ ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

๓. การโอบลงบลประมาณแศะการแก้ไขค าชี้แจงงบลประมาณ ประจ าปี  ๒๕๕๘    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องการแข่งขันกีฬา อปท. ครัง้ที่  ๗ 

ประธาน การแข่งขันกีฬา  อปท.  ครั้งที่  ๗ นี้  ยังคงมีกีฬาประเภทใดบล้างท่ีเทศบลาศเป็นเจ้าภาพที่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการแข่งขัน 

นางุาวมศฤดี มีกีฬาแบลดมินตันที่เทศบลาศเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ซึ่งจะมีพิธีเปิดแศะท าการ

แข่งขันในวันเุาร์ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวศา  ๐๙.๐๐ น. ณ ุนามแบลดมินตัน TK 

อารีน่า  หมู่ที่  ๕  ต าบลศศรีุุนทร  นายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  โดยจะท าการ

แข่งขันอีกในวันที่ ๑, ๗ แศะ ๘ มีนาคม  ๒๕๕๘  แศะในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  จะท า

การมอบลรางวัศให้กับลทีมที่ชนะรวมไปถึงพิธีปิดการแข่งขั้นด้วย 

ประธาน กระผมขอความร่วมมือทุกท่าน  ในการจัดการแข่งกีฬาแต่ศะประเภทให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ

เทศบลาศเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันของกีแต่ศะประเภทด้วย ในเรื่องของพิธีปิดการแข่งขันใน

วันที่  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๕๘  นั้น  ได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดบล้างแศ้ว 

- ๓ – 

 

นางวิไศศักษณ์ ุ าหรับลพิธีปิดการแข่งขัน  จะใช้งบลประมาณของุันนิบลาต  ซึ่งได้ประุานไปยีงเทศบลาศนคร

ภูเก็ตแศ้ว  มีงบลประมาณ ที่  ๒๔๓,๓๘๗.- บลาท  แศะจะได้ด าเนินการให้กองการศึกษาเขียน

โครงการ  เพื่อขอยืมเงินจ านวนดังกศ่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องการจัดโครงการ  อบจ.สัญจร  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  

ประธาน การจัดโครงการ อบลจ.ุัญจร  ในครั้งนี้  เทศบลาศได้เขียนโครงการร่วมกับล อบลจ.ภูเก็ต  หรือไม่ 

นางุาวุุจินดา ไม่ได้เขียน  เนื่องจากทางเทศบลาศมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆในการจัดโครงการครั้งนี้  แต่ทาง

เทศบลาศจะร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งจะมีการ รับลเรื่องร้องทุกข์จากชาวบล้าน  การให้

ค าแนะน าการช าระภาษีต่าง ๆ  รับลช าระค่าน้ าประปา  ค่าขยะ  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับลเบลี้ยยัง

ชีพผูุู้งอายุแศะผู้พิการ  ให้ค าปรึกษางานด้านุาธารณุุข 

นางนฤมศ ุ าหรับลชุดการแุดง  ได้ประุานงานการแุดงในวันจัดโครงการ  มีจ านวน  ๒  ชุดด้วยกนั  

คือ  การแุดงจากไศน์แดนซ์  แศะการแุดงจากกศุ่ม อุม.ต าบลศศรีุุนทร  ุ าหรับลการแุดง

ของนักเรียนในพ้ืนที่  ทาง อบลจ.ภูเก็ต เป็นผู้ประุานงานด้วยตนเอง 

ประธาน ุ าหรับลในช่วงระยะเวศาก่อนการจัดโครงการ  ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหศือในเรื่องของุถานที่  

อ านวยความุะดวกในเรื่องของพ้ืนที่ให้กับลทาง อบลจ.ภูเก็ตด้วย  แศะมอบลกองุาธารณุุข ฯ 

แศะงานป้องกันฯ ดูแศเรื่องความุะอาดบลริเวณจัดงานด้วย 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องการจัดงานท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร  

ประธาน ในปีนี้  จัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีุุนทร  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในวันที่  

๒๓ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘  มอบลุ านักปศัดจัดการเรื่องการรับลุมัครแศะประชาุัมพันธ์การ

ประกวดในครั้งนี้ด้วย  กิจกรรมในวันอื่น ๆ มีอะไรบล้าง 

นางุาวมศฤดี ในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘   ท าความุะอาดบลริเวณอนุุาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรี

ุุนทร  ในช่วงเช้า    

 วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  พิธีบลวงุรวงศาศพระภูมิแศะศาศเจ้าที่ของุ านักงานเทศบลาศ  

แศะพิธีบลวงุรวงย่าจัน – ย่ามุก  เวศา  ๑๗.๐๐ น. 

 วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  พิธีบลวงุรวง  ณ วัดม่วงฯ 

 วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  พิธีวางพวงมาศา ณ  อนุุาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรี

ุุนทร 

ประธาน มอบล นางนฤมศ  ประชาุัมพันธ์ชมรมแศะกศุ่มต่างๆ เข้าร่วมพิธีบลวงุรวงในวันที่  ๑๑  

มีนาคม  ๒๕๕๘ แศะวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘  ด้วย  

 

- ๔ – 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ เรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการท างานให้คณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  



ประธาน การจัดโครงการฝึกอบลรมแศะศึกษาดูงานในครั้งนี้  จะเดินทางไปดูงานที่ประเทศฮ่องกง  รวม

แศ้วเป็นเวศา  ๔ วัน ๔ คืน  ระหว่างวันที่  ๓๑  มีนาคม – ๓  เมษายน  ๒๕๕๘  แจ้งหวัหน้า

ุ่วนราชการที่จะเข้าร่วมฝึกอบลรมแศะศึกษาดูงานในครั้งนี้  ท าพาุปอร์ตด้วย  มอบลหัวหน้า

ุ านักปศัดุ ารวจผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๘ เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน มีโครงการใดบล้างที่ยังมิได้ด าเนินการ  แศะติดปัญหาในเรื่องใด 

นางวิไศศักษณ์ มีโครงการปรับลปรุงอาคารุ านักงานห้องกองช่างแศะห้องกองคศัง แศะโครงการปรับลปรุงถนน

แอุฟัุติกคอนกรีต บล้านท่าเรือ – เกาะแก้ว  หมู่ที่  ๓ 

ประธาน มอบลนายธนาการ  ด าเนินการเรื่องแบลบลแปศนแศะประมาณราคา  ทั้ง ๒ โครงการในเรื่องของ

การจัดเก็บลค่าขยะ  ให้งานจัดเก็บลรายได้เร่งรัดเรื่องการจัดเก็บลค่าขยะ   แศะมอบลรองุุนัย

ดูแศเรื่องการจัดเก็บลค่าขยะ  แศะติดตามเรื่องขยะของโครงการหมู่บล้าน  ตะวันเพศุ  เอ้ือ

อาทร  หาดใหญ่นันทกร  ในุ่วนของเรื่อค่าไฟของตศาดเทพุุนทรให้ผู้ประกอบลการ

รับลผิดชอบลเรื่องค่าไฟฟ้าเองแศะมอบลกองุาธารณุุขประุานเรื่องค่าไฟฟ้าของตศาดเทพ

ุุนทรด้วย   

ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน) 

                             ผู้อ านวยการกองคศัง  รักษาราชการแทน 

                                     ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 



  

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๑. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๒. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๔. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 



๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

ประธาน ขณะนี้เป็นช่วงหน้าแศ้ง  ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลศศรีุุนทรขาดแคศนน้ าอุปโภค – 

บลริโภค  ขณะนี้การขุดศอกของระบลบลประปา  ได้ด าเนินการไปอย่างไร 

นายประพิษ ุ าหรับลการขุดศอกของระบลบลประปา  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการอยู่  จึงท าให้น้ ามีไม่

เพียงพอุ าหรับลจ่ายให้กับลประชาชนในพื้นท่ีแศะได้น าน้ าดิบลจากขุมด้านหศังมาใช้ผศิต

น้ าประปา 

นายวรายุทธ ุ าหรับลการบลรรเทาภัยแศ้ง ได้ขอุนับลุนุนรถน้ าจากกรมทรัพยกรธรรมชาติมาช่วยุ่งน้ าเพ่ือ

แจกจ่ายให้กับลประชาชน  แศะุ าหรับลรถน้ าที่ได้รับลการุนับลุนุนจาก อบลจ.ภูเก็ต  จะมา

ให้บลริการในวันอังคารแศะวันพฤหัุ       

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องการแข่งขันฟุตบอลศรีสุนทรคัพ  ครั้งที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ประธาน การแข่งขันฟุตบลอศศรีุุนทรคัพ  ครั้งที่ ๔  ประจ าปี  ๒๕๕๗  ให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมใน

พิธีเปิดแศะปิดการแข่งขันโดยพร้อมเพรียงกัน  ุ าหรับลพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับลมอบลหมาย

ให้ปฏิบลัติงานการแข่งขันฟุตบลอศในครั้งนี้  ก็ให้ปฏิบลัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

นางนฤมศ ขณะนี้ ทางกองการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าบลันทึกแศะค าุั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าปฏิบลัติงาน

ระหว่างท าการแข่งขันในแต่ศะวันเรียบลร้อยแศ้ว  แศะขอฝากผู้อ านวยการแต่ศะกองแจ้ง

เจ้าหน้าที่ในุังกัดให้เข้าร่วมในพิธีเปิดแศะปิดการแข่งขันด้วยค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  



ประธาน เรื่องการจัดเก็บลขยะ  เนื่องจากขณะนี้ได้รับลการร้องเรียนจากชาวบล้านเรื่องรถขยะที่เข้าไป

จัดเก็บลขยะมีเหม็นมาก  แศะุ าหรับลโครงการบล้านจัดุรรการจัดเก็บลขยะนั้นด าเนินการ

อย่างไร 

นายชวศิต การจัดเก็บลขยะของโครงการบล้านจัดุรรให้แต่ศะโครงการก าหนดจัดวางถังขยะไว้เป็นจุดให้รถ

ขยะเข้าด าเนินการจัดเก็บลขยะตามจุดวางถังขยะ   
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ประธาน การศึกษาดูงานของชมรมผูุู้งอายุ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  กระผมว่าน่าจะจัดไปประมาณเดือน

มิถุนายน  ๒๕๕๘  มอบลผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคมจัดท าโครงการแศะรายศะเอียดต่าง 

ๆ เุนอ 

นางนฤมศ รับลทราบล   

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

 หัวหน้าุ านักปศัด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 



๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๒. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๓. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๔. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครูผู้ดูแศเด็ก 

๔. นางุาววรรณศักษณ์  จิรวิศิษฐาภรณ์ ครูผู้ช่วย 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะออกเยี่ยมตามมัุยิดต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตช่วงเดือน

รอมฎอนนี้  ุ าหรับลในพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทร  จะมาเยี่ยมในวันที่  ๒๓  มิถุนายน เวศา  ๑๘.๐๐ 

น. นี้    กระผมขอเชิญ  ผู้อ านวยการกอง,  หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมต้อนรับลท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัด ในวันดังกศ่าว   

 ให้จัดประชุมคณะผู้บลริหารแศะหัวหน้าุ่วนราชการ เป็นประจ าทุกเดือน  อย่างน้อยเดือนศะ

ครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘ 



ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  วันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๘  มีผู้ใดจะ

แก้ไขบล้าง   

นายชวศิต ขอแก้ไขหน้า ๒  ระเบลียบลวาระที่  ๓  บลรรทัดที่ ๕  ค าุั่งแต่งตั้งเจ้าหน้า...  ตกค าว่า “ที”่ 

ประธาน ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ผู้ใดจะแก้ไขอีกบล้าง  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม รับลรอง   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องเตรียมการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผ่นดินไหว  การอพยพ

ประชาชนและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ประธาน ุ าหรับลกิจกรรมนี้  เป็นการซ้อมแผนแผ่นดินไหว  เป็นการจ าศองเหตุกาณ์ุถานการณ์

แผ่นดินไหว  เมื่อเวศาประุบลเหตุการณ์จริง  ประชาชนจะได้ปฏิบลัติตัวได้อย่างถูกต้อง ไม่ตื่น

ตระหนกตกใจ  ขณะนี้ทางฝ่ายที่รับลผิดชอบลได้ด าเนินการเป็นอย่างไรบล้าง 

นางุาวุุจินดา ขณะนี้ทางกองได้ด าเนินการท าค าุั่งมอบลหมายภารกิจให้พนักงานแต่ศะคนทราบล แศ้ว  ได้

ประุานรถุองแถวุ าหรับลอพยพผู้ประุบลภัย  จ านวน  ๖  คัน   
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 ด าเนินการแจ้ง อุม.  ุมาชิก อช. ก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน  ุมาชิกุภาเทศบลาศให้ทราบลเพ่ือเข้า

ร่วมกิจกรรมดังกศ่าว   โดยกิจกรรมจะมี  ๒  วัน  คือ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เป็น

การฝึกอบลรม แศะในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เป็นการจ าศองเหตุการณ์จริง  ุ าหรับล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ประุานก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน  อุม. โรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกศ่าว  

ได้ด าเนินการประชาุัมพันธ์กิจกรรมโดยรถประชาุัมพันธ์แศ้ว  แศะระหว่างนี้ทางุ านักปศัด

ก็ด าเนินการประุานงานในุ่วนต่างๆ กับลศูนย์ฯ อยู่ด้วยเช่นกัน  แศะในวันที่  ๒๕  มิถุนายน 

๒๕๕๘ (ช่วงเย็น)  ผู้ประุบลภยัต้องไปค้างคืนที่ ศูนย์ ปภ. เขต ๑๘  ในจังหวัดภูเก็ต  ด้วย   

ประธาน ุ าหรับลการค้างคืนในวันดังกศ่าว  ควรจะมีพนักงานของเทศบลาศเข้าร่วมแศะช่วยดูแศบลริการ

ผู้ประุบลภัยที่ได้พักด้วย 

นางุาวุุจินดา  ทางุ านักปศัด ได้ประุานไปยังทุกกองใหุ้่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในคืนดังกศ่าวด้วย

แศ้ว 

 ๓.๒ เรื่องการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  และร่างแผนพัฒนา

สามปี เพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 



ประธาน ในเรื่องของแผนพัฒนาุามปี  ได้ด าเนินไปถึงข้ันตอนใดบล้าง  ให้ทางุ านักปศัดชี้แจง 

นางุาวุุจินดา แผนพัฒนาุามปี  ทั้ง ๒  ฉบลับล  นั้น  ได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ุนับลุนุนการจัดท าแผนของเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร แศ้ว  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  

ุ าหรับลในด้านยุทธศาุตร์ที่  ๘  ยังไม่เรียบลร้อย  ยังขาดในุ่วนของโครงการต่างๆ  

ประธาน ให้กองช่าง เร่งด าเนินการในุ่วนของด้านยุทธศาุตร์ที่  ๘  ให้เรียบลร้อยให้ทันตามก าหนด

ระยะเวศา 

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร เพ่ือพิจารณาเห็นชอบลแผนฯ  

ก าหนดประชุมในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นวันุุดท้ายของการประชุมตาม

ระเบลียบลแผนฯ 

 ๓.๓ เรื่องการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘   

ประธาน การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเุพติดโศก ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ บลริเวณุนามชัย  

จังหวัดภูเก็ต  ทางจังหวัดภูเก็ตมีหนังุือให้เทศบลาศเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกศ่าว  ทางุ านัก

ปศัดได้ด าเนินการประุานเป็นอย่างไรบล้าง 

นางุาวุุจินดา  ทางุ านักปศัด  ได้ด าเนินการจัดท าป้ายไวนิศประชาุัมพันธ์  ภายใต้ชื่อ  “คิดดี ท าดี ต่อต้าน

ยาเุพติด”  จ านวน  ๑  ป้าย  ติดตั้งบลริเวณหน้าุ านักงานเทศบลาศ  แศะ 
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ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๘  ได้แจ้งทุกกองใหุ้่งรายชื่อพนักงาน  จ านวนกองศะ  ๖  คน 

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเุพติดโศก  ณ  บลริเวณุนามชัย จังหวัดภูเก็ต  โดยเดินทาง

ด้วยรถุองแถวของเทศบลาศ  แศะให้พนักงานุวมเุื้อุีม่วงเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น. 

 



ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                       (นางุมนิตย์  ศีศานนท์) 

        หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 



๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๒. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๓.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๔.นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๕.นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้ไม่มาประชุม 

      ๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครูผู้ดูแศเด็ก 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  วันที่ ๒๓  มิถุนายน  มีผู้ใดจะแก้ไขบล้าง   

ประธาน ผู้ใดจะแก้ไขอีกบล้าง  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม รับลรอง   

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประธาน ในการจัดท าเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๕๙  ได้ด าเนินการจัดท าอย่างไร

บล้าง   

นางุาวุุจินดา ขณะนี้กองคศังไดุ้่งมอบลรายงานการรวบลรวมการเงินแศะการใช้จ่ายเงนิ  เพื่อพิจารณา การ

ตั้งงบลประมาณรายจ่าย ปี  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บลาท  งานงบลประมาณได้

ด าเนินการุ่งแศะรับลแบลบลการตั้งงบลประมาณของแต่ศะกองแศ้ว  ยังคงเหศือในด้านโครงการ

ด้านโครงุร้างพื้นฐาน  โดยก าหนดไว้  ๒๐ ศ้านบลาท  แศะได้แจ้งให้รองุุนัย  ปิ่นชัยศิริ  

พิจารณาโครงการที่จะจัดท าแศ้ว  เพ่ือให้กองช่างระบลุรายศะเอียดเพ่ือบลรรจุในเทศบลัญญัติ

ต่อไป 

รองุุนัย ในด้านโครงุร้างพื้นฐาน  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการรวบลรวมรายศะเอียด   

นางวิไศศักษณ์  ขณะนี้งบลประมาณรายจ่ายของ ปี  ๒๕๕๘  ยังมีอยู่ประมาณ  ๘ ศ้านบลาท   

ประธาน   ุ าหรับลงบลประมาณท่ีผู้อ านวยการกองคศัง แจ้งนั้น  มอบลกองช่างพิจารณาโครงการ 

   ที่บลรรจุในแผนฯ ปี  ๒๕๕๘  ด าเนินการตามงบลประมาณที่คงเหศืออยู่ ต่อไป 
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 ๓.๒ เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ปี ๒๕๕๘  ในวันพุธที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ประธาน โครงการวันแม่แห่งชาติ  ปี ๒๕๕๘   ุ านักปศัดได้ด าเนินการไปอย่างไรบล้างแศ้ว 



นางุาวุุจินดา ุ านักปศัด  ได้จัดท าหนังุือเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ  ในพ้ืนที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มแศ้ว  

แศะได้ด าเนินการจัดุ่งหนังุือเชิญโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ กศุ่มต่างๆ จัดการแุดงในวันดังกศ่าว

ด้วยแศ้ว  ในุ่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ   ขณะนี้ได้ประุานกับลกองคศังเพ่ือด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างตามระเบลียบลต่อไป  ุ าหรับลกิจกรรมในวันที่  ๑๒  ุิงหาคม  ๒๕๕๘  นั้น  

ในช่วงเช้า  จะมีกิจกรรมพัฒนาุ านักงาน เวศา ๐๙.๐๐ น.  ช่วงบล่าย  มีกิจกรรมเดินขบลวน

เทิดพระเกียรติโดยตั้งขบลวนบลริเวณปั้มน้ ามันเอุโซ่  หมู่ที่  ๘  ต าบลศศรีุุนทร      

ประธาน ุ าหรับลโครงการในวันแม่  ให้แต่ศะกองด าเนินการตามที่ได้มอบลหมายต่อไป 

 ๓.๓ เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล ปี ๒๕๕๘  วันที่  

๘ – ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

ประธาน การจัดโครงการดังกศ่าว  ทางุ านักปศัด ได้ด าเนินการไปอย่างไรบล้าง 

นางุาวุุจินดา  ุ านักปศัด  ได้ไปุ ารวจุถานที่ฝึกอบลรมที่แพในเขื่อนเชี่ยวหศาน  จังหวัดุุราษฎร์ธานี แศ้ว  

แต่ปรากฏว่าที่พักเต็ม  ต้องจองศ่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  เดือน ุ่วนุถานที่พักบลนเขื่อนนั้นมี

ุภาพเศ็กไม่เพียวพอต่อจ านวนผู้เข้ารับลการอบลรม  ขอเุนอุถานที่จัดอบลรม  เป็น  บล่อแุนวิ

ศ่า  จังหวัดพังงา  ซึ่งมีความเหมาะุมุ าหรับลการฝึกอบลรมในครั้งนี้ 

ประธาน มองุ านักปศัดประุานงานโครงการนี้  เพ่ือให้พนักงานเทศบลาศได้เข้าร่วมฝึกอบลรมตามวัน

เวศาที่ได้ก าหนดไว้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพการท างานให้แก้

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล ก าหนดดุงานระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  

สิงหาคม  ๒๕๕๘   

ประธาน การศึกษาดูงานตามโครงการข้างต้นนั้น  มอบลุ านักปศัดประุานงานโครงการดังกศ่าว 

นางุมนิตย์ การศึกษาดูงานตามโครงการดังกศ่าวนั้น  ขณะนี้อยู่ระหว่างประุานุถานที่ดูงาน  ที่พักแศะ

จัดเตรียมเอกุารุ าหรับลการศึกษาดูงาน   
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศศิป์) 

                                           เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

           หวัหน้าุ านักปศัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๔.นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

ผู้ไม่มาประชุม 

     ๑. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิร ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

      ๒. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๔. นายเต็มศักดิ ์ รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน ด้วยผู้ว่าราชจังหวัดภูเก็ต  ย้ายไปด ารงท่ีจังหวัดนนทบลุรี  แศะในวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มาด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แจ้งุ านักปศัดจัดเตรียม

พวงมาศัยดอกไมุ้ด ธูปเทียน  ุ าหรับลเตรียมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแศะคณะุักการะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๒.๑ การจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๑  

ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

ประธาน ุ าหรับลการจัดงานประเพณีถือศีศกินผัก  ปี  ๒๕๕๘  นี้  ให้หัวหน้าุ่วนราชการทุกท่านพร้อม

พนักงานในุังกัดช่วยงานในศาศเจ้าท่าเรือตามที่ได้รับลมอบลหมาย   

นายประพิษ ขอชี้แจงเรื่องเวรประจ าศาศเจ้า  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่นับลถือศาุนาอิุศามมีค าุั่งให้

ปฏิบลัติงานในศาศเจ้า  กระผมว่าเป็นการไม่เหมาะุมจึงขอให้ท่านนายกพิจารณาเวรประจ า

ศาศเจ้าใหม่  เพ่ือไม่ให้ขัดต่อศาุนา 

ประธาน ให้กองการศึกษาจัดท าค าุั่งใหม่ แศะพิจารณาหน้าที่ของแต่ศะคนใหุ้อดคคศ้องแศะไม่ขัด

ต่อศาุนา  แศะก าชับลหัวหน้าุ่วนราชการทุกท่านดูแศเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบลัติงานที่ศาศเจ้าให้

ปฏิบลัติงานตามค าุั่งที่ได้รับลมอบลหมายด้วย  มอบลกองุาธารณุุขฯ  ประุานคนงานจาก

ผู้รับลเหมาในเขตพ้ืนที่ให้จัดคนงานมาช่วยงานที่ศาศเจ้าด้วย   

 ๒.๒ เรื่องการจัดโครงการมินิมาราธอน   

ประธาน การจัดโครงการมินิมาราธอน  ในปีนี้คาดว่าจะจัดในช่วงเวศาใด 

นายชัยศักดิ์ เนื่องด้วยปีนี้  คณะกรรมการจัดกิจกรรมมินิมาราธอนมีตารางจัดการแข่งขันเต็มทั้งเดือน  จึง

ไมุ่ามารถจัดโครงการมินิมาราธอนในเดือนตุศาคมเหมือนทุกปีท่ีผ่านมาได้   แต่กระผมได้

ประุานกับลคณะกรรมการจัดการแข่งขันมินิมาราธอนแศ้ว  ุามารถจัดโครงการมินิมาราธอน

ได้ประมาณุัปดาห์ที่  ๓  ของเดือนมกราคม  ๒๕๕๙ 



 

 

- ๓ – 

 

ประธาน มอบลให้รองชัยศักดิ์  ดูแศแศะประุานโครงการจัดมินิมาราธอน  พร้อมกองการศึกษาดูแศเรื่อ

งบลประมาณในการจัดโครงการต่อไป 

 ๒.๓ เรื่องการจัดโครงการลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๘  วันที ่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน  

๒๕๕๘   

ประธาน การจัดโครงการศอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ในปีนี้ จะด าเนินจัดโครงการ  จ านวน  ๓  

วัน  เช่นเคย ุ าหรับลรายศะเอียดงานต่างๆ   คงมอบลหมายให้แต่ศะกองที่เคยได้รับลดูแศแศะ

ด าเนินการเหมือนปีที่ผ่าน  หากมีอะไรเปศี่ยนแปศงหรือเพ่ิมเติมจะแจ้งให้ด าเนินการอีกครั้ง  

ขณะนี้ให้แต่ศะฝ่ายที่เคยได้รับลมอบลหมายดูแศเรื่องรายศะเอียดไว้อย่างคร่าวๆ ก่อน   

นางติ๋วรัตน์ ุ าหรับลโครงการศอยกระทงนั้น  ุตง.  เคยทักท้วงการจัดงานดังกศ่าว  งานศอยกระทงนั้น  

มี  ๑  วัน  จึงไม่ควรจัดกิจกรรมหศายวัน  ุ าหรับลการจัดกิจกรรมในปีนี้  ขอเุนอให้จัดงาน

เกี่ยวกับลการุืบลุานประเพณี ศิศปวัฒนธรรม  เข้ามาผนวกด้วย 

ประธาน ุ่วนวันแถศงข่าวนั้น  ก าหนดแถศงข่าวการจัดงานในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ณ  

บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวน  หมู่ที่  ๔  ต าบลศศรีุุนทร      

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                      เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                     (นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ) 

     ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๖  ตุลาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๑.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๙. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๔.นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 



ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๔. นางุาวอัจฉรา  แก้วมณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวนพศักษณ์  โกยโภไคุวรรค์ นายช่างโยธา 

๒. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นายเุกุรร  ขาวอ่อน   นายช่างโยธา 

๔. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

๕. นายอุปกิต  ไชยทอง   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

๖. นายศิริชัย  ประทีป ณ ถศาง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

๕. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   - 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๒.๑ การเพิ่มเติมโครงการในแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ฉบับท่ี  ๑  

ประธาน ในุ่วนของการจัดท าแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพ่ิมเติมฉบลับลที่  ๑  นั้น  ๘  

โครงการ  ด้วยกัน  ให้หัวหน้าุ านักปศัดแจ้งโครงการดังกศ่าวในที่ประชุม   

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลโครงการที่จะจัดท าเพ่ิมเติม ฉบลับลที่  ๑  ประกอบลด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

 ๑. โครงการจัดงานุ่งเุริมศิศปะ  วัฒนธรรม  งบลประมาณตั้งไว้  ๘๐๐,๐๐๐- บลาท 



ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการคมนาคม 

๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปศงไฟฟ้า  ขนาด ๒๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ (อาคาร

เฉศิมพระเกียรติฯ บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวน)  หมู่ที่  ๔  งบลประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐- 

บลาท 

๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปศงไฟฟ้า  ขนาด ๑๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ (อาคาร

เฉศิมพระเกียรติฯ บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวน) ติดตั้งหศังเวที หมู่ที่ ๔ งบลประมาณตั้งไว้ 

๑,๐๐๐,๐๐๐- บลาท 

๓. โครงการต่อเติมห้องเปศี่ยนเุื้อผ้าแศะศ๊อคเกอร์เก็บลเุื้อผ้า อาคารศูนย์ุุขภาพชุมชนขุม

น้ าบลางมะรวน  หมู่ที่  ๔  งบลประมาณตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บลาท 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  โปร่งใส  ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๑. โครงการจัดซื้อกศ้องถ่ายรูปแบลบลดิจิตอศ  จ านวน  ๑  เครื่อง  งบลประมาณตั้งไว้  

๔๐,๐๐๐- บลาท  

 

 

 

 

- ๓ – 

๒. โครงการจัดซื้อ  ถังปั๊มศม ความดันไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ปอนด์/ตารางนิ้ว  เพ่ือใชุ้ าหรับล

ุูบลศมรถราชการของเทศบลาศ  งบลประมาณตั้งไว้  ๙,๐๐๐.-  บลาท 

๓. โครงการจัดจ้างท าโครงบลันไดศาดชัน  รองศ้อ  ขนาด  ๐.๕๐ x ๐.๓๐ x ๑.๕๐ เมตร  

ุ าหรับลเป็นุถานที่ศ้างรถยนต์ราชการของเทศบลาศ  งบลประมาณตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐.-  บลาท 

๔. โครงการจัดจ้างท าตู้เหศ็กเก็บลเครื่องฉีดน้ าแรงดันุูง  ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร  

เพ่ือใช้เก็บลเครื่องฉีดน้ าแรงดันุูง  งบลประมาณตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.- บลาท 

ประธาน โครงการที่หัวหน้าุ านักปศัดที่ได้ชี้แจงมาแศ้วข้างต้นนั้น ในทุกยุทธศาุตร์จะได้เุนอให้

คณะกรรมการุนับลุนุนแผนพัฒนาด าเนินการจัดท าแศะจะได้น าเุนอต่อคณะกรรมการ

พัฒนาฯ  เพื่อพิจารณาต่อไป  แศะุ าหรับลยุทธศาุตร์ที่  ๗  โครงการต่อเติมห้องเปศี่ยน

เุื้อผ้าแศะศ๊อคเกอร์เก็บลเุื้อผ้า อาคารศูนย์ุุขภาพชุมชนขุมน้ าบลางมะรวน  หมู่ที่  ๔  



กระผมขอมอบลหมายให้นายประพิษ  ผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการออกแบลบลแศะประมาณ

ราคาเพ่ือเุนอในขั้นตอนต่อไป   

 ๒.๒ เรื่องการจัดงานสืบสาน  ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี  

๒๕๕๘   

ประธาน การจัดงานุืบลุาน  ศิศปะ  วัฒนธรรมแศะประเพณีศอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ซ่ึง

ก าหนดจัดระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  แศะจัดงานแถศงข่าวของงานศอย

กระทง  ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   บลริเวณขุมน้ าบลางมะรวนหมู่ที่  ๔  โดยงานแถศง

ข่าวนี้ได้เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในการจัดงานแถศงข่าว  อยากทราบลว่า

ในวันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  มีก าหนดเป็นอย่างไรบล้าง   

นางุาวุุจินดา ในเรื่องของก าหนดการงานแถศงข่าว  ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ดังนี ้

เวศา  ๑๖.๓๐ น.  เริ่มศงทะเบลียนุื่อมวศชนแศะแขกผู้มีเกียรติ   

เวศา ๑๗.๐๐ น.  ชมการแุดงระบล าร่อนแร่ของชมรมไศนแดนซ์ต าบลศศรีุุนทร  แศะ

การศะเศ่นพื้นบล้านของนักเรียนโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

เวศา ๑๗.๓๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมาถึงงานแถศงข่าว  โดยท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 

แศะนายกเทศมนตรี  นั่งควายเทียมเกวียนเข้าุู่ในงาน 
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แถศงข่าว  พร้อมกศ่าวเปิดการแถศงข่าวแศะร่วมแถศงข่าวพร้อมกับลผู้อ านวยการการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต แศะนายกเทศมนตรี   

เวศา  ๑๘.๓๐ น.  ชมการแุดงของมหาวิทยาศัยราชภัฏภูเก็ต  ตามโครงการุืบลุาน  ศิศปะ  

วัฒนธรรมแศะประเพณีศอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๘  “คิดถึงท้ายรางที่บลางมะรวน  ตอน 

มนต์รักศูกทุ่ง”  

ประธาน ในวันแถศงข่าวก็ให้เป็นไปตามก าหนดการที่แจ้ง  แศะมอบลใหุ้ านักปศัดดูแศเรื่องงานพิธีการ

แศะการศงทะเบลียน  มอบลกองช่างดูแศเรื่องุถานที่  กองุาธารณุุขฯ ดูแศเรื่องความุะอาด  

กองคศังแศะกองุวัุดิการุังคมดูแศเรื่องการต้อนรับลแขกที่มาร่วมงาน  ุ าหรับลการแต่งกาย



ในวันแถศงข่าว  ให้แต่งกายชุดย่าหยา หรือชุดย้อนยุค  แศะให้ผู้อ านวยการกองทุกกองแจ้ง

เจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมงานแถศงข่าวในวันแศะเวศาดังกศ่าวด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 ๒.๓ เรื่องการรับรองบัญชผีู้สอบแข่งขันได้  ราย  นางสาวชลิตา  ไชยสัตย์  ต าแหน่ง เจ้า

พนักงานจัดเก็บรายได้ เป็น  ต าแหน่ง  บุคลากร   

ประธาน การรับลรองบลัญชีผูุ้อบลแข่งขันได้  ราย  นางุาวชศิตา  ไชยุัตย์ อย่างไรบล้าง 

นางติ๋วรัตน์ ด้วย  นางุาวชศิตา  ไชยุัตย ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บลรายได้  ซึ่งเป็นพนักงาน

เทศบลาศุังกัดกองคศัง  ได้ไปุอบลแข่งขันในต าแหน่ง  บลุคศากร  บลัญชีขององค์กรบลริหารุ่วน

จังหวัดภูเก็ตได้  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแศะเพ่ือเป็นขวัญก าศังใจในการ

ท างาน ประกอบลต าแหน่งบลุคศากรของเทศบลาศต าบลศ   ศรีุุนทยังรว่างอยู่   จึงเห็นควรขอ

รับลรองบลัญชีดังกศ่าว 

 ประธาน ในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแศะเพ่ือเป็นขวัญก าศังใจในการท างาน

กระผมไม่ขัดข้องใดๆ  ยินดีที่จะุนับลุนุนพนักงานของเทศบลาศทุกคน  แต่เนื่องจากปัจจุบลัน  

พนักงานของฝ่ายจัดเก็บลรายได้มีน้อย เกรงว่าจะมีผศกระทบลต่อการจัดเก็บลรายได้หรือไม่  

กระผมมีความเห็นว่าควรหาเจ้าหน้าที่มาเพ่ิมหรือแทนก่อน เพื่องานด้านจัดเก็บลรายได้จะได้

ไม่บลกพร่อง      

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๔๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 



      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                      เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ) 

     ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ 



ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑๖  ธันวาคม   ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๕. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๖. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๗. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๘. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๒.นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๓.นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๔. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองุาธารณุุขฯ 

๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาวเจตวรรณ  วายุภาพ  เจ้าพนักงานธุรการ 

๓. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ วัดเทพ

วนาราม (วัดม่าหนิก)  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

ประธาน กาจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพศิงศพุมเด็จพระญาณุังวรฯ  ณ  วัดเทพวนาราม  

(วัดม่าหนิก) วันนี้ในุ่วนที่เทศบลาศต าบลศศรีุุนทรต้องรับลผิดชอบลในการจัดท าแท่นพระโกศ  

รวมไปถึงุถานทีุ่ าหรับลการจัดการแุดง  ยังคงมีุ่วนไหนไม่เรียบลร้อยหรือขาดเหศือบล้าง     

นางุาวุุจินดา ในุ่วนที่เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ต้องรับลผิดชอบลจัดท าแท่นพระโกศพร้อมฉากหศัง  แศะ

ุถานทีุ่ าหรับลการแุดงนั้น   ขณะนี้เุร็จุิ้นเรียบลร้อยแศ้ว  ไม่มีงานใดที่จะต้องด าเนินการ

อีก   ุ าหรับลในเรื่องของก าหนดการพิธีพระราชทานเพศิงศพนั้น  จะเริ่มในเวศา  ประมาณ  

๑๔.๐๐ น.  รายศะเอียด  ดังนี้ 

 เวศา  ๑๔.๐๐ น   พร้อมกัน ณ  ุถานที่ประกอบลพิธี  ซึ่งจะเป็นพิธีทางุงฆ์   

 เวศา  ๑๖.๓๐ น.   ประธานในพิธีน าคณะข้าราชการ  ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์  ซึ่งพิธี

การดังกศ่าวจะด าเนินการไปพร้อมๆ กับลุ่วนกศาง  โดยดูจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์  การ

แต่งกาย   ข้าราชการ  เต็มยศ  ไว้ทุกข์   ศูกจ้าง  เครื่องแบลบลุีกากี  แขนยาว  คอพับล  

ประชาชน  ชุดุุภาพไว้ทุกข์ 

 เวศา  ๑๘.๓๐ น.  มีการแุดงมหุรุพุมโภชน์งานออกพระเมรุ   

 เวศา  ๒๐.๐๐ น.  พิธีเผาดอกไม้จันทน์  ณ จุดที่ก าหนด   พิธีการดังกศ่าวจะด าเนินการไป

พร้อมๆ กับลุ่วนกศาง  โดยดูจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์  การแต่งกาย   ข้าราชการ  ปกติ

ขาว  ไว้ทุกข์   ศูกจ้าง  เครื่องแบลบลุีกากี  แขนยาว  คอพับล  ประชาชน  ชุดุุภาพไว้ทุกข์ 
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ประธาน ให้ผู้อ านวยการกองทุกกอง  แจ้งเจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพศิงศพุมเด็จ

พระญาณุังวรฯ  ณ  วัดเทพวนาราม  (วัดม่าหนิก)  โดยพร้อมเพรียงกัน 

  ๓.๒ เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  วันเสาร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙   

ประธาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันเุาร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ุ าหรบัล

ในปีการจัดงานวันเด็กมีการเตรียมงานแศะด าเนินงานไปในรูปแบลบลใดบล้างแศ้ว 

นางุาวุุภาภรณ์ ในุ่วนของการกองศึกษา  ขณะนี้ได้จัดโครงการแศะจัดุ่งหนังุือไปยังบลริษัท  ห้างร้านต่าง 

ๆ  ในเขตพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทร  เพ่ือขอรับลการุนับลุนุนของขวัญของรางวัศให้กับลเด็กๆ ที่มา

ร่วมงาน  แศะุัปดาห์หน้าทางกองการศึกษาจะได้ด าเนินการติดตามหนงัุือขอความ

อนุเคราะห์ของขวัญของรางวัศ ต่อไป 

นางวิไศศักษณ์ ในเรื่องของอาหาร  คาดว่าจะจัดเตรียมอาหารุ าหรับลผู้มาร่วมอย่างเช่นปีก่อนๆ ที่ผ่าน  ซึ่ง

ประกอบลด้วย  ข้าวไข่เจียว  ไุ้กรอกคอกเทศนึ่ง  ไก่ทอดข้าวเหนียว  แฟรนฟรายทอด  

น้ าแข็งใุ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างุอบลถามราคาแศะจะด าเนินการจัดซื้อต่อไป 

ประธาน ุ าหรับลของรางวัศ ประเภท รถจักรยาน  ขณะนี้มีผูุ้นับลุนุนมาเท่าไรแศ้ว 

นางุาวุุภาภรณ์ ขณะนี้ยังไม่มีผูุ้นับลุนุนรถจักรยานแต่อย่างใด    

ประธาน กระผมขอมอบลหมายให้กองช่างแศะกองุาธารณุุขฯ  ติดต่อประุานบลริษัท  ห้างร้าน  

โครงการหมู่บล้าน  ขอุนับลุนุนรถจักรยาน  กองศะ  ๑๐  คัน  ในุ่วนของการแุดงบลนเวที  

มีกิจกรรมใดบล้าง 

นางุาวุุภาภรณ์ ได้ขอุนับลุนุนการแุดงของโรงเรียนในพ้ืนที่แศะการแุดงของโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทรแศะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กเรียบลร้อบลแศ้ว  

ประธาน มีกิจกรรมอย่างอ่ืนอีหรือไม่ 

นางนฤมศ มีกิจกรรมก๊อบลปี้โชว์ของคนในพื้นที่จะมาร่วมแุดงในวันเด็กนี้ 

ประธาน มอบล ผอ.ุวัุดิการฯ  ประุานการแุดงต่าง ๆ  ด้วย  ุ าหรับลแต่ศะกองให้รับลผิดชอบล  คือ  

ุ านักปศัด  รับลผิดชอบล มัจฉา   กองคศัง  รับลผิดชอบล  อาหาร  กองุวัุดิการฯ  แศะกอง

การศึกษา  รับลผิดชอบล  เวทีการแุดง  กองช่าง  รับลผิดชอบล  ุถานที่แศะซุ้มต่างๆ  ให้แต่ศะ

กองช่วยกันจัดโครงการใหุ้ าเร็จไปได้ด้วยดี  หากมีปัญหาใดให้ด าเนินการแจ้งให้ทราบลโดย

เร่งด่วน 

ที่ประชุม รับลทราบล 
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๓.๓ เรื่องการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน  ครั้งท่ี  ๓  วันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๙   

ประธาน ุ าหรับลการจัดการแข่งขันมินิมาราธอน  ครั้งที่  ๓  ในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙ได้

ด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดบล้างแศ้ว 

นางุาวุุภาภรณ์ การจัดการแข่งขันมินิมาราธอน  ขณะอยู่ระหว่างเตรียมเอกุาร  ุอบลถามราคา  ติดต่อประ

ุานกับลคณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน  โดยมอบลหมายให้นายอุปกิต  ไชยทอง  เป็นผู้ติดต่อ

ประุานต่อไป 

ประธาน ุ าหรับลการเตรียมงานต่าง ๆ  ให้ติดต่อประุานงานแศะปรึกษา  รองชัยศักดิ์        มุศิกะ

บลุตร   ต่อไป    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                      เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                  

                                      

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

          หัวหน้าุ านักปศัด 

  

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๗  มกราคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 



--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๔. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๕. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๖. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๗. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๘. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๙. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท ์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑.นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๒.นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๓.นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

๒. นางุาววรรณศักษณ์  จิรวิศิษฐาภรณ์ ครูผู้ช่วย 

๓. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครูผู้ดูแศเด็ก 

๔. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 



ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

- ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มี

ผู้ใดจะแก้ไขบล้าง   

นายชวศิต ขอแก้ไข  หน้าที่  ๑   นางธันยชนก  แุวงศิศป์   แก้ไขเป็น  นางธันยชนก  บลู่ทอง 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๘  มีผู้ใด

จะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  วันเสาร์ที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  

ประธาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๙   ได้ด าเนินอย่างไรบล้าง  กองไหนรับลผิดชอบล

ใดบล้าง  มีซุ้มุ าหรับลท ากิจกรรมก่ีซุ้ม     

นางนฤมศ ขนะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมุถานที่  แศะด าเนินจัดของขวัญของรางวัศให้แต่ศะซุ้ม  

รายศะเอียด  ดังนี้ 

- ซุ้มมัจฉาพาโชค     ุ านักปศัด  โดย นางุาวุุจินดา  กองแก้ว  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มปาโป่ง  กองช่าง  โดย  นายประพิษ  หนูเพชร  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มระบลายุีปูนพศาุเตอร์  โดย  กศน.อ.ถศาง  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มเปตอง  โดย  นายเุกุรร  ขาวอ่อน  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มุภาเทศบลาศ  โดย  นางุาวธนัญกร  เอกชัย  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้ม ATV  โดย  นายเต็มศักดิ์  รักโอ  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ  กองุาธารณุุขฯ โดย นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์  

ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มวาดภาพระบลายุี  นักศึกษาฝึกงาน  ผู้รับลผิดชอบล 
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- ซุ้มปั้นดินน้ ามัน  นักศึกษาฝึกงาน  ผู้รับลผิดชอบล 

- ซุ้มบลริษัทเกรทโกรฟ (ไทยแศนด์)  จ ากัด 

- ซุ้มโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  (วิทยาศาุตร์น่ารู้)  โดยคณะครูโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

- ซุ้มศูนย์พัฒนาเด็กเศ็กต าบลศศรีุุนทร  (ศิศปะุร้างุรรค์)  โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก

เศ็กต าบลศศรีุุนทร 

- ซุ้ม  Line  Dance    โดย  ุมาชิกชมรม Line  Dance     

- ซุ้มป้องกันภัยแศะบลรรเทาุาธารณภัย  โดย  คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันแศะบลรรเทาุา

ธารณภัย  เขต ๑๘ 

- ซุ้ม  To Be Number One  โดย  ุมาชิกชมรม To Be Number One   

- ซุ้ม ศูนย์ กศน.  โดย  คณะครู  อาจารย์  นักศึกษา กศน.ต าบลศศรีุุนทร 

- ซุ้มศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต  โดย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน

จังหวัดภูเก็ต   

- ซุ้มโรงพยาบลาศุ่งเุริมุุขภาพต าบลศศรีุุนทร  โดย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบลาศุ่งเุริม

ุุขภาพต าบลศศรีุุนทร 

- ซุ้มกิจกรรมตอบลค าถามให้ความรู้ 

นางุมนิตย์ ขอชี้แจงในุ่วนที่ต้องรับลผิดชอบล  คือ  ฝ่ายศงทะเบลียน/ประเมินผศ  มีเจ้าหน้าที่รับลผิดชอบล  

จ านวน  ๗  คน  แต่เนื่องจากเจ้าที่  จ านวน ๔  คน  มีภารกิจไมุ่ามารถมาปฏิบลัติงานได้  จึง

ขอเพ่ิมเจ้าหน้าที่อีก  เพราะจ านวนผู้มาร่วมงานมีจ านวนมาก   

ประธาน ให้ดูรายศะเอียดตามค าุั่งว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดไม่มีหน้าที่ต้องรับลผิดชอบลบล้าง   

นางวิไศศักษณ์ ตามค าุั่ง  เห็นควรให้นักศึกษาฝึกงานมาช่วยฝ่ายศงทะเบลียน/ประเมินผศ  แศะซุ้มที่

นักศึกษาฝึกงานรับลผิดชอบล  ให้ ศูนย์ กศน. ต าบลศศรีุุนทร  เป็นผู้รับลผิดชอบล 

ประธาน ให้เพ่ิมซุ้มของ ุภ. อ.ถศาง  แศะ ซุ้มของต ารวจทางหศวง  ุ าหรับลในุ่วนของก าหนดการจัด

งาน  ให้มีการแจกรถจักรยานก่อนการเปิดงาน  จ านวน  ๒  คัน แศะหศังเปิดงาน  จ านวน  

๒  คัน  เพ่ือเป้นการจูงใจให้ผู้มาร่วมงานมาท ากิจกรรมหน้าเวที 
 

นายชวศิต ุรุปว่าก าหนดการ  รายศะเอียดดังนี้ 

 เวศา  ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ผู้มาร่วมงานศงทะเบลียน  รับลคูปองอาหาร 

 เวศา ๐๘.๐๐ น.   เคารพธงชาติ  (แจกรถจักรยาน จ านวน  ๒  คัน 

 เวศา  ๐๘.๓๐ น.   ปศัดเทศบลาศกศ่าวรายงาน 



นายกเทศมนตรี  อ่านุารวันเด็ก  ร่วมร้องเพศงเด็กเอ๋ย

เด็กดี  (แจกรถจักยาน  จ านวน  ๒  คัน)   

- ๔ – 

 

พร้อมกับลเปิดซุ้มกิจกรรมต่างๆ แศะชมการแุดง 

บลนเวที 

ประธาน ุ าหรับลการแต่งกาย  คณะผู้บลริหาร  ผู้อ านวยการกอง  หัวหน้าฝ่าย  แต่งชุดนักเรียน  

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  นักศึกษาฝึกงาน  ุวมเุื้อเหศือง  ใหผู้้อ านวยการ

ทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยพร้อมเพรียงกัน  

๓.๒ เรื่องการร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะ  ตัดหญ้า  ตัดกิ่งไม้ ถนนสายอนุสาวรีย์  บ้านอ่าว

ปอ  ต าบลป่าคลอก  (ทต.ศรีสุนทรรับผิดชอบถนนสายบ้านอ่าวปอ  ช่วงกิโลเมตรที่  ๒  

ถึงกโิลเมตรที่ ๓)   

ประธาน ุ าหรับลกิจกรรมดังกศ่าว  ต้องด าเนินการอย่างไรบล้าง 

นายชวศิต ตามค าุั่งมอบลหมายงานจาก อ าเภอถศาง  ให้เทศบลาศต าบลศศรีุุนทร จ านวน  ๕๐  คน ร่วม

กิจกรรมจัดเก็บลขยะ  ตัดหญ้า  ตัดกิ่งไม้  ถนนุายบล้านอ่าวปอ  ช่วงกิโศเมตรที่  ๒  ถึง

กิโศเมตรที่  ๓   แศะของแจ้งให้ทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่  ๑๐  

มกราคม  ๒๕๕๙  เวศา  ๐๘.๐๐ น.  โดยขึ้นรถทีุ่ านักงานเทศบลาศต าบลศศรีุุนทรแศะให้

ุวมเุื้อม่วงกีฬา อปท. ปีปัจจุบลัน 

ประธาน ตามรายศะเอียดข้างต้น   ก าชับลให้ผู้อ านวยกองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมกิจกรรม

โดยพร้อมเพรียงกัน   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                      เจ้าหน้าที่บลริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                  

                                      



 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ) 

     ปศัดเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร 

  

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๓  มีนาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๓. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๔. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๕. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๖. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๗. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๘. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๙. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๐. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๔. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๕. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๗. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 



๘. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

๒. นายศิริชัย  ประทีป ณ ถศาง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 

 

 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่องการร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day   

ประธาน การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ซึ่งกระผมมีนโยบลายให้เทศบลาศต าบลศศรีุุนทรร่วมกัน

ท าความุะอาดตามถนนุายต่างๆ ในเขตต าบลศศรีุุนทร ทุกวันศุกร์  ุ าหรับลในวันศุกร์ที่ ๔  

มีนาคม  ๒๕๕๙  นั้น  เทศบลาศจะร่วมกับลชาวบล้าน หมู่ที่  ๔  บล้านบลางโจ  ร่วมกันท าความ

ุะอาดถนนุายบล้านศิพอนเขาศ้าน – บล้านบลางโจ  ตศอดุาย  แศะมอบลหมายให้กอง

ุาธารณุุขแศะุิ่งแวดศ้อม  น ารถดูดโคศนเพื่อด าเนินการท าความุะอาดคูระบลายน้ าุาย

บล้านบลางโจด้วย  แศะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันท าความุะอาดในวันดังกศ่าว 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบล 

 ๓.๒ เรื่องการจัดเก็บขยะของเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ประธาน ปัจจุบลันการด าเนินการเข้าจัดเก็บลขยะของเทศบลาศมีปัญหามาก  จัดเก็บลไม่ทั่วถึงมีขยะค้าง

มาก  ท าให้มีกศิ่นเหม็น  อยากทราบลปัญหาในเรื่องการจัดเก็บลขยะ 



นายชวศิต ขณะนี้ปัญหาเกิดจากรถที่ใช้ในการจัดเก็บลมีไม่เพียงพอ  เนื่องรถขยะเุียบล่อย  ท าให้รถขยะ

เหศือใช้งานน้อย  ทางกองุาธารณุุขฯ ก าศังเร่งด าเนินการประุานงานกับลผู้รับลจ้างให้

ด าเนินการซ่อมเร่งด่วน   

ประธาน ขอฝากให้ทางกองุาธารณุุขฯ  ช่วยบลริหารจัดการการจัดเก็บลขยะให้ดีกว่าเดิม แศะให้

เข้มงวดกับลมาตรการการจัดเก็บลขยะด้วย  เพราะเรื่องขยะเป็นปัญหามาก 

มติที่ประชุม มอบลกองุาธารณุุขฯ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 

 

 

 

 

- ๓ – 

 

 ๓.๓  เรื่องการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๙๗๐ ภูเก็ต 

ประธาน รถยนต์ราชการ  กค ๙๗๐ ภูเก็ต  ได้ด าเนินการซ่อมแซมอย่างไรบล้าง 

นางุาวุุจินดา ได้น ารถ กค ๙๗๐ ภูเก็ต เข้าซ่อมแซมแศ้ว  ขณะนี้ทางร้านแจ้งว่าต้องซ่อมแซมศ าโพงุายไฟ  

ศ าโพงรถ  เดินุายแศะจัดระบลบลเครื่องเุียงใหม่ 

ประธาน ให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือจะได้น ามาในงานประชาุัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ประชาชน

ได้รับลทราบล  แศะใช้งานบลิณฑบลาตพระนวกะที่วัดม่าหนิก  ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๙  มีนาคม  

๒๕๕๙ นี ้

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 ๓.๔ เร่งรัดการท าแบบแปลนและใบประเมินราคาโครงการก่อสร้าง 

ประธาน ขณะนี้โครงการก่อุร้างต่างๆ  มีโครงการใดบล้างที่ยังไม่ด าเนินการจัดจ้างให้แศ้วเุร็จ  ติด

ปัญหาในเรื่องุ่วนใดอยู่ 

นางวิไศศักษณ์ ขณะนี้โครงการก่อุร้างที่กองช่างุ่งรายศะเอียดมาให้นั้นได้ด าเนินการแศ้ว  ดิฉันขอเร่งรัด

โครงการก่อุร้างที่มีวงเงินงบลประมาณ ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท เนื่องจากมีหนังุือจาก

ุ านักงานุ่งเุริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ ภก ๐๐๒๓.๕/ว๔๗๗๑  ศงวันที่  ๓  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เรื่องการยกเว้นระเบลียบลกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัุดุของหน่วย

การบลริหารราชการุ่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แศะท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ุรุปได้ว่า การจัดซื้อหรือ

จัดจ้างโดยวิธีตกศงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- 



บลาท ให้ใช้บลังคับลกับลเงินงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินอุดหนุน  แศะเงินุะุม  ไม่ว่าจะ

เป็นเงินของปีงบลประมาณใด จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.-  บลาท  ให้ด าเนินการให้แศ้วเุร็จภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  

๒๕๕๙  ทางกองคศังจึงขอเร่งโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท   

ประธาน ขอทราบลรายศะเอียดโครงการที่มีวงไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท  มีโครงการอะไรบล้าง  แศะ

ทางกองช่างจะด าเนินการุ่งแบลบลแปศนให้กับลกองคศังด าเนินการตามระเบลียบลฯ  เมื่อไร 

นางธันยชนก โครงการที่มีวงเงินงบลประมาณไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.-  บลาท  ดังนี้ 

 ๑. โครงการก่อุร้างเุาธงชาติโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  วงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.-บลาท 

 ๒. โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  วงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๓. โครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบลาศ        ศรีุุนทร 

วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท 

- ๔ – 

 

 ๔. โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยศาศาอเนกประุงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒  วงเงิน  

๖๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๕. โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒ วงเงิน  ๖๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๖. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบลบล้านบลางโจ  หมู่ที่ ๔ วงเงิน 

๔๐๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๗. โครงการปรับลปรุงคูระบลายน้ า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บลาท 

 ๘. โครงการปรับลปรุงซ่อมแซมศาศาอเนกประุงค์ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๙. โครงการปรับลปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๑๐, โครงการปรับลปรุงทางเข้า – ออก บลริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗  วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- 

บลาท  

 ๑๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. ซอยบลุญศรี หมู่ที่ ๓ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บลาท 

 ๑๒. โครงการปรับลปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทางเข้า – ออก ุระว่ายน้ า โรงเรียนอนุบลาศศรี

ุุนทร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บลาท 

ประธาน ขอให้ทางกองช่างุรุปุ่งแบลบลแปศน  จ านวน  ๑๒  โครงการนี้  กับลกองคศังได้เมื่อไร 
 

นายประพิษ ก าหนดุ่งแบลบลแปศนตามโครงการดังกศ่าวให้กับลกองคศัง  ุรุป  ดังนี้ 

 ก าหนดุ่งในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

 ๑.  โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยศาศาอเนกประุงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒  ๒. 

โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒  



ก าหนดุ่งในวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. ซอยบลุญศรี หมู่ที่ ๓ 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบลบล้านบลางโจ  หมู่ที่ ๔ 

๒. โครงการปรับลปรุงคูระบลายน้ า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างเุาธงชาติโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร   

 ๒. โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  

 

 

 

 

 

- ๕ – 

 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการปรับลปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗  

 ๒. โครงการปรับลปรุงทางเข้า – ออก บลริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗    

ก าหนดุ่งในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการปรับลปรุงซ่อมแซมศาศาอเนกประุงค์ หมู่ที่ ๕   

๒. โครงการปรับลปรุงแผงก้ันพร้อมประตูทางเข้า – ออก ุระว่ายน้ า โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

ุ าหรับลโครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบลาศ   ศรีุุนทร  

นั้น  กองการศึกษาเป็นเจ้าของโครงการให้ด าเนินก าหนดรายศะเอียดเอง 
 

ประธาน ุ าหรับลโครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบลาศ   ศรีุุนทร  

ให้กองการศึกษาประุานกับลผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  ด าเนินการให้แศ้วเุร็จ

ตามก าหนด  แศะให้กองช่างด าเนินการุ่งโครงการดังกศ่าวตามก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

๓.๕  เรื่องการจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประธาน การจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีุุนทร ประจ าปี ๒๕๕๙  ได้ด าเนินการถึง

ขั้นตอนใดบล้าง 



นางุาวุุจินดา การจัดการประกวดดังกศ่าว  ขณะนี้ได้ประุานคณะกรรมการทางโทรศัพท์แศ้ว  ในเรื่องของ

รางวัศได้ด าเนินการเรียบลร้อยแศ้ว  ขอปรึกษาว่า  เนื่องจากในปีที่ผ่าน ๆ มา  ผูุ้มัครเข้า

ประกวดมีจ านวนน้อยแศะมีการยกเศิกไม่มาประกวดในวันจัดการประกวดจึงท าให้มีผู้

ประกวดน้อย  ดิฉันขอให้ความคิดเห็นว่า  ควรก าหนดจ านวนผู้มาุมัครว่าต้องมีจ านวนเท่าไร  

จึงจะมีการประกวด แศะขอเพ่ิมคุณุมบลัติผู้เข้าประกวด ว่า  ต้องไม่เคยได้รับลรางวัศจากการ

ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ย้อนหศัง ๓ ปี คือปี ๒๕๕๖ – ปี ๒๕๕๘ 

ประธาน กระผมคิดว่าควรมีผูุ้มัครเข้าประกวดอย่างน้อย  ๑๐  คน  จึงจะให้มีการประกวด  แศะ

เห็นชอบลการก าหนดผูุ้มัครต้องไม่เคยได้รับลรางวัศย้อนหศัง ๓ ปี  

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 

 

 

 

- ๖ – 

๓.๖  เรื่องโครงการลานค้าชมุชนคนศรีสุนทร 

ประธาน   กระผมขอทราบลการจัดศานค้าชุมชนคนศรีุุนทร  ด าเนินไปอย่างไรบล้าง 

นางนฤมศ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนการจัดงานแศ้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่ ุนใจ

มาร่วมศงทะเบลียนจองพ้ืนที่  แศะจะมีการประชุมหารืออีกครั้ง   

ประธาน มอบลกองุวัุดิการุังคมด าเนินการในุ่วนที่เกี่ยวข้อง  แศะรายงานให้ทราบลในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบล  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 



                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

         หัวหน้าุ านักปศัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๒  มีนาคม   ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๗. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๘. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๙. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๔. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๕. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 



๖. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๗. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

๒. นางุาวุุภาภรณื  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

 

- ๒ – 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน ขอแจ้งยกเศิกการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีุุนทร  ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่  

๒๓ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  เนื่องจากไม่เป็นไปตามหศักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ที่ประชุม รับลทราบล   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๕๙  มีผู้ใดจะ

แก้ไขบล้าง   

นายชวศิต ขอแก้ไขหน้าที่  ๒   จาก  Big  Clean  Day  เป็น  Big  Cleaning  Day   แศะหน้าที่ ๓ 

จาก  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็น ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  

ประธาน ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  มีผู้ใดจะแก้ไขในุ่วนใดอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่

ประชุม   

มติทีป่ระชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามเรื่องท่ีค้างตามรายงานการประชมครั้งที่แล้ว 

ประธาน ติดตามโครงการก่อุร้างทั้งหมดที่จะก าหนดุ่งตามระยะเวศาที่แจ้งไว้   



ประพิษ ขณะนี้แบลบลแปศนแศะประเมินราคาได้ด าเนินการทยอยุ่งให้กองคศังแศ้ว 

ประธาน ให้กองช่างด าเนินการจัดุ่งแบลบลแปศนแศะประเมินราคาก่อุร้างตามระยะเวศาก าหนดแศะ

มอบลกองคศังให้ด าเนินการตามระเบลียบลพัุดุต่อไป 

มติที่ประชุม รับลทราบล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑  เรื่องการจัดงานลานค้าชุมชนคนศรีสุนทร 

ประธาน เรื่องการจัดงานศานค้าชุมชนคนศรีุุนทร  ขณะนี้ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแศะ

ก าหนดการจัดกิจกรรมนี้ครั้งแรกเม่ือไร 

นางนฤมศ ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมแนวทางกับลคณะกรรมการจัดโครงการแศ้ว  แศะมีพ่อค้าแม่ค้ามา

ศงทะเบลียนเพ่ือเข้าร่วม ประมาณ  ๒๐  ร้าน  ซึ่งทางคณะกรรมการได้ก าหนดรูปแบลบลการ

จ าหน่ายุินค้าแบล่งเป็น  ุินค้าประเภทบลริโภค  แศะุินค้าบลริโภค  ขอแจ้งให้ทราบลเรื่องไฟฟ้า

ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม  ทางกองช่างแจ้งว่าหากใช้ไฟฟ้ารายทางก าศังไฟฟ้าไม่เพียงพอ  จึง

จ าเป็นต้องขอมิเตอร์เพ่ิม   

ประธาน มอบลกองุวัุดิการุังคมประุานเรื่องมิเตอร์ไฟฟ้าให้เรียบลร้อยด้วย 

นางนฤมศ  แจ้งเจ้าหน้าที่คณะท างาน  โครงการศานค้าชุมชนคนศรีุุนทร  ดังนี้ 

 ๑. ฝ่ายพิธีการ / กิจกรรมการแุดงพื้นบล้าน / การแุดงบลนเวที  มอบล นางุาว     ุุจินดา  

เป็นหัวหน้าคณะท างาน ร่วมกับลเจ้าหน้าทีุ่ังกัดุ านักปศัดแศะกองการศึกษาด าเนินงาน   

 ๒. ฝ่ายตกแต่งเวทีแศะุถานที่บลริเวณศานกิจกรรม  มอบลนางวไศศักษณ์  เป็นหัวหน้า

คณะท างาน  แศะเจ้าหน้าทีุ่ังกัดกองคศัง ด าเนินงาน 

 ๓. ฝ่ายประชาุัมพันธ์  มอบลนางุมนิตย์เป็นหัวหน้าคณะท างาน  

 ๔. ฝ่ายประุานงาน  มอบล นางนฤมศ เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

 ๕. ฝ่ายุถานที่  มอบลนายประพิษ  เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

 ๖. ฝ่ายรักษาความุะอาดุถานที่  มอบล นายชวศิต  เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

 ๗. ฝ่ายรักษาความปศอดภัย  มอบล นายวรายุทธ  เป็นหัวหน้าคณะท างาน 

 ๘. ฝ่ายจัดเก็บลรายได้  มอบลนางศิริพร  เป็นหัวหน้าคณะท างาน   

นางวิไศศักษณ์   ขอชี้แจงตามค าุั่ง  เนื่องจากกองคศังมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายน้อย  ขอให้กองุวัุดิการุังคมจัด

เจ้าหน้าที่ผู้ชายมาช่วยในฝ่ายที่รับลผิดชอบลเพิ่มอีก  แศะฝ่ายจัดเก็บลรายได้  เนื่องจากการจัด



โครงการนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการของหมู่บล้าน  อีกท้ังเทศบลาศไม่ได้เข้าไปด าเนินงาน

จัดเก็บลรายได้ของโครงการ  จึงไม่ควรมีฝ่ายจัดเก็บลรายได้   

ประธาน   กระผมเห็นว่าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายุถานที่  ตามข้อ ๖  ในค าุั่งร่วมด าเนินการกับลเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ตกแต่งเวทีแศะุถนที่บลริเวณกิจกรรม 
 

มติที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๒ เรื่องการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙   

ประธาน การจัดงานกตัญญูผูุู้งอายุ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ที่จะจัดขึ้นในวันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ได้

ด าเนินการไว้เป็นอย่างไร  ให้กองุวัุดิการุังคมแจ้งรายศะเอียดในที่ประชุมทราบลด้วย 

นางนฤมศ มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 ๓.๒ เรื่องการจัดเก็บขยะของเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ประธาน ปัจจุบลันการด าเนินการเข้าจัดเก็บลขยะของเทศบลาศมีปัญหามาก  จัดเก็บลไม่ทั่วถึงมีขยะค้าง

มาก  ท าให้มีกศิ่นเหม็น  อยากทราบลปัญหาในเรื่องการจัดเก็บลขยะ 

นายชวศิต ขณะนี้ปัญหาเกิดจากรถที่ใช้ในการจัดเก็บลมีไม่เพียงพอ  เนื่องรถขยะเุียบล่อย  ท าให้รถขยะ

เหศือใช้งานน้อย  ทางกองุาธารณุุขฯ ก าศังเร่งด าเนินการประุานงานกับลผู้รับลจ้างให้

ด าเนินการซ่อมเร่งด่วน   

ประธาน ขอฝากให้ทางกองุาธารณุุขฯ  ช่วยบลริหารจัดการการจัดเก็บลขยะให้ดีกว่าเดิม แศะให้

เข้มงวดกับลมาตรการการจัดเก็บลขยะด้วย  เพราะเรื่องขยะเป็นปัญหามาก 

มติที่ประชุม มอบลกองุาธารณุุขฯ เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง 

 

 

 

 

- ๓ – 

 

 ๓.๓  เรื่องการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค ๙๗๐ ภูเก็ต 

ประธาน รถยนต์ราชการ  กค ๙๗๐ ภูเก็ต  ได้ด าเนินการซ่อมแซมอย่างไรบล้าง 

นางุาวุุจินดา ได้น ารถ กค ๙๗๐ ภูเก็ต เข้าซ่อมแซมแศ้ว  ขณะนี้ทางร้านแจ้งว่าต้องซ่อมแซมศ าโพงุายไฟ  

ศ าโพงรถ  เดินุายแศะจัดระบลบลเครื่องเุียงใหม่ 



ประธาน ให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือจะได้น ามาในงานประชาุัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ประชาชน

ได้รับลทราบล  แศะใช้งานบลิณฑบลาตพระนวกะที่วัดม่าหนิก  ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๙  มีนาคม  

๒๕๕๙ นี ้

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 ๓.๔ เร่งรัดการท าแบบแปลนและใบประเมินราคาโครงการก่อสร้าง 

ประธาน ขณะนี้โครงการก่อุร้างต่างๆ  มีโครงการใดบล้างที่ยังไม่ด าเนินการจัดจ้างให้แศ้วเุร็จ  ติด

ปัญหาในเรื่องุ่วนใดอยู่ 

นางวิไศศักษณ์ ขณะนี้โครงการก่อุร้างที่กองช่างุ่งรายศะเอียดมาให้นั้นได้ด าเนินการแศ้ว  ดิฉันขอเร่งรัด

โครงการก่อุร้างที่มีวงเงินงบลประมาณ ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท เนื่องจากมีหนังุือจาก

ุ านักงานุ่งเุริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ ภก ๐๐๒๓.๕/ว๔๗๗๑  ศงวันที่  ๓  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เรื่องการยกเว้นระเบลียบลกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัุดุของหน่วย

การบลริหารราชการุ่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แศะท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ุรุปได้ว่า การจัดซื้อหรือ

จัดจ้างโดยวิธีตกศงราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- 

บลาท ให้ใช้บลังคับลกับลเงินงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี  เงินอุดหนุน  แศะเงินุะุม  ไม่ว่าจะ

เป็นเงินของปีงบลประมาณใด จนถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.-  บลาท  ให้ด าเนินการให้แศ้วเุร็จภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  

๒๕๕๙  ทางกองคศังจึงขอเร่งโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท   

ประธาน ขอทราบลรายศะเอียดโครงการที่มีวงไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท  มีโครงการอะไรบล้าง  แศะ

ทางกองช่างจะด าเนินการุ่งแบลบลแปศนให้กับลกองคศังด าเนินการตามระเบลียบลฯ  เมื่อไร 

นางธันยชนก โครงการที่มีวงเงินงบลประมาณไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐.-  บลาท  ดังนี้ 

 ๑. โครงการก่อุร้างเุาธงชาติโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  วงเงิน  ๒๕๐,๐๐๐.-บลาท 

 ๒. โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  วงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๓. โครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชั้น ๓ โรงเรียนอนุบลาศ        ศรีุุนทร 

วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท 

- ๔ – 

 

 ๔. โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยศาศาอเนกประุงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒  วงเงิน  

๖๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๕. โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒ วงเงิน  ๖๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๖. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบลบล้านบลางโจ  หมู่ที่ ๔ วงเงิน 

๔๐๐,๐๐๐.- บลาท 



 ๗. โครงการปรับลปรุงคูระบลายน้ า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๓๖,๐๐๐.- บลาท 

 ๘. โครงการปรับลปรุงซ่อมแซมศาศาอเนกประุงค์ หมู่ที่ ๕ วงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๙. โครงการปรับลปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บลาท 

 ๑๐, โครงการปรับลปรุงทางเข้า – ออก บลริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗  วงเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- 

บลาท  

 ๑๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. ซอยบลุญศรี หมู่ที่ ๓ วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บลาท 

 ๑๒. โครงการปรับลปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทางเข้า – ออก ุระว่ายน้ า โรงเรียนอนุบลาศศรี

ุุนทร วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บลาท 

ประธาน ขอให้ทางกองช่างุรุปุ่งแบลบลแปศน  จ านวน  ๑๒  โครงการนี้  กับลกองคศังได้เมื่อไร 
 

นายประพิษ ก าหนดุ่งแบลบลแปศนตามโครงการดังกศ่าวให้กับลกองคศัง  ุรุป  ดังนี้ 

 ก าหนดุ่งในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

 ๑.  โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยศาศาอเนกประุงค์ (เชื่อมถนนเดิม) หมู่ที่ ๒  ๒. 

โครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซอยร่วมซื้อ หมู่ที่ ๒  

ก าหนดุ่งในวันที่ ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๑  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. ซอยบลุญศรี หมู่ที่ ๓ 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยรอบลบล้านบลางโจ  หมู่ที่ ๔ 

๒. โครงการปรับลปรุงคูระบลายน้ า ซอยทุ่งจีน ๒ หมู่ที่ ๕ 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการก่อุร้างเุาธงชาติโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร   

 ๒. โครงการจัดท าป้ายชื่อโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  

 

 

 

 

 

- ๕ – 

 

ก าหนดุ่งในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 

๑. โครงการปรับลปรุงขยายปากทางเข้าซอยเงินฝัน ๑ หมู่ที่ ๗  

 ๒. โครงการปรับลปรุงทางเข้า – ออก บลริเวณซอยนพตาแก้ว หมู่ที่ ๗    

ก าหนดุ่งในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  โครงการ 



๑. โครงการปรับลปรุงซ่อมแซมศาศาอเนกประุงค์ หมู่ที่ ๕   

๒. โครงการปรับลปรุงแผงกั้นพร้อมประตูทางเข้า – ออก ุระว่ายน้ า โรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

ุ าหรับลโครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบลาศ   ศรีุุนทร  

นั้น  กองการศึกษาเป็นเจ้าของโครงการให้ด าเนินก าหนดรายศะเอียดเอง 
 

ประธาน ุ าหรับลโครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียน ชั้น ๒ ชัน้ ๓ โรงเรียนอนุบลาศ   ศรีุุนทร  

ให้กองการศึกษาประุานกับลผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร  ด าเนินการให้แศ้วเุร็จ

ตามก าหนด  แศะให้กองช่างด าเนินการุ่งโครงการดังกศ่าวตามก าหนดด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

๓.๕  เรื่องการจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประธาน การจัดการประกวดธิดาท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีุุนทร ประจ าปี ๒๕๕๙  ได้ด าเนินการถึง

ขั้นตอนใดบล้าง 

นางุาวุุจินดา การจัดการประกวดดังกศ่าว  ขณะนี้ได้ประุานคณะกรรมการทางโทรศัพท์แศ้ว  ในเรื่องของ

รางวัศได้ด าเนินการเรียบลร้อยแศ้ว  ขอปรึกษาว่า  เนื่องจากในปีที่ผ่าน ๆ มา  ผูุ้มัครเข้า

ประกวดมีจ านวนน้อยแศะมีการยกเศิกไม่มาประกวดในวันจัดการประกวดจึงท าให้มีผู้

ประกวดน้อย  ดิฉันขอให้ความคิดเห็นว่า  ควรก าหนดจ านวนผู้มาุมัครว่าต้องมีจ านวนเท่าไร  

จึงจะมีการประกวด แศะขอเพ่ิมคุณุมบลัติผู้เข้าประกวด ว่า  ต้องไม่เคยได้รับลรางวัศจากการ

ประกวดธิดาท้าวเทพฯ ย้อนหศัง ๓ ปี คือปี ๒๕๕๖ – ปี ๒๕๕๘ 

ประธาน กระผมคิดว่าควรมีผูุ้มัครเข้าประกวดอย่างน้อย  ๑๐  คน  จึงจะให้มีการประกวด  แศะ

เห็นชอบลการก าหนดผูุ้มัครต้องไม่เคยได้รับลรางวัศย้อนหศัง ๓ ปี  

มติที่ประชุม เห็นชอบล 

 

 

 

 

- ๖ – 

๓.๖  เรื่องโครงการลานค้าชมุชนคนศรีสุนทร 

ประธาน   กระผมขอทราบลการจัดศานค้าชุมชนคนศรีุุนทร  ด าเนินไปอย่างไรบล้าง 



นางนฤมศ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการชุมชนการจัดงานแศ้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้ที่ ุนใจ

มาร่วมศงทะเบลียนจองพ้ืนที่  แศะจะมีการประชุมหารืออีกครั้ง   

ประธาน มอบลกองุวัุดิการุังคมด าเนินการในุ่วนที่เกี่ยวข้อง  แศะรายงานให้ทราบลในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบล  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

         หัวหน้าุ านักปศัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๓. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๔. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๕. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๖. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๗. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๘. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๙. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๐. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๑. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๒. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๖. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 



ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๗  เมษายน ๒๕๕๙  มีผู้ใดจะ

แก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม  รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องการจัดโครงการ  “ลานค้าชุมชน  คนศรีสุนทร” 

ประธาน จากการเปิดโครงการ  “ศานค้าชุมชน  คนศรีุุนทร”  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ที่

ผ่านมานั้น  ได้รับลการตอบลรับลเป็นอย่างดี  มีประชาชนให้ความุนใจในการจัดโครงการครั้งนี้  

ขอให้ทางกองุวัุดิการฯ  ชี้แจงการด าเนินโครงการดังกศ่าวว่ายังคงมีุ่วนใดขาดตกบลกพร่อง

บล้าง   

นางนฤมศ โดยภาพรวมแศ้วการจัดโครงการในวันที่  ๑๕  พฤษภาคมที่ผ่านมา  ุ าเร็จไปได้ด้วยดีมีบลาง

รายการที่ยังคงต้องปรับลปรุงแก้ไข   ซึ่งก็ประกอบลด้วย 

๑. ป้ายประชาุัมพันธ์ทางเข้าออกงาน 

๒. ซุ้มถ่ายภาพ ควรเพิ่มแุงุว่างอีก  แศะควรอยู่ให้ห่างจากเวทีการแุดง 

๓. ควรมีถุงขยะรองรับลขยะเพ่ิมอีก 

๔. งานประชาุัมพันธ์  ควรมีป้ายประชาุัมพันธ์ติดรถประชาุัมพันธ์ด้วย 

๕. การแุดง   ควรมีการแุดงเพ่ิมอีก  คือ  ควรมีการเพ่ิมจุดการแุดง 

นายประพิษ กระผมขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าที่ใช้ในงาน  เนื่องจากทางเทศบลาศเป็นผู้ด าเนินการขอหม้อแปศง

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า  ุ่วนภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชนเป็นผู้รับลผิดชอบลนั้น  ขอแจ้งให้ด าเนินการ

เปศี่ยนชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้า  เพราะหากุิ้นเดือนทางไฟฟ้าจะแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารวมกับลเทศบลาศอีก  

จะท าให้เกิดความยุ่งยากในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลเรื่องการแุดงในอาทิตย์ถัดไป  ขณะนี้ได้ประุานไปยังโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทรแศ้ว  

ได้จ านวน  ๒  ชุด  แศะให้นางุาวอาทิติยา  พนักงานจ้างุังกัดกองช่าง ร้องเพศงเพ่ือคั่นการ

แุดงแต่ศะชุด  ุ่วนโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ติดงานไมุ่ามารถมาร่วมการแุดงได้

เนื่องจากติดภารกิจ   แศะในุ่วนของพิธีกรนั้นทางชุมชนต้องจัดหามาเอง 



ประธาน ุ าหรับลการจัด  ศานค้าชุมชน  คนศรีุุนทร  ในอาทิตย์ถัดไป  ให้ทางชุมชนประุานการ

แุดงเพิ่มเติม  แศะให้จัดหาพิธีกรในการด าเนินงานด้วย  ุ่วนเรื่องไฟฟ้านั้นมอบลทางกอง

ุวัุดิการฯ  ประุานกับลชุมชนเพื่อด าเนินการให้ถูกต้อง   แศะเรื่องงานประชาุัมพันธ์  แุง

ุว่าง  แศะเรื่องอ่ืนๆ ที่ยังขาดตกบลกพร่อง  ให้ทางกองุวัุดิการฯ  ประุานแต่ศะกองที่

รับลผิดชอบลให้ด าเนินการแก้ไข                                                                                                                                         

มติที่ประชุม รับลทราบล 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องการจัดเก็บขยะ 

ประธาน การจัดเกบ็ลขยะในเขตพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทรปัจจุบลันมีปัญหาในการจัดเก็บลขยะเพ่ิมขึ้น  เก็บลขยะ

ไม่ทันท าให้มีขยะตกค้าง  ุ่งกศิ่นเหม็นเน่ามาก  หากเป็นอย่างนี้นานเข้า  จะุ่งผศกระทบล

ตามมาหศายอย่าง 

นายชวศิต การด าเนินการจัดเก็บลขยะในปัจจุบลันนั้น  เนื่องจากรถที่ใช้ในการจัดเก็บลขยะเุียบล่อย  จึงท า

ให้เกิดความศ่าช้าในการจัดเก็บลขยะ  ซึ่งกระผมได้ประุานไปยังผู้รับลจ้างแศ้วให้เร่งด าเนินการ

ซ่อมแซมรถขยะ 

ประธาน ในเรื่องของการจัดเก็บลขยะ  กระผมขอมอบลหมายให้กองุาธารณุุขฯ  จัดตั้งคณะกรรมการ

เพ่ือด าเนินการตรวจุอบลการจัดเก็บลขยะของผู้รับลจ้าง  แศะให้จัดตารางการจัดเก็บลขยะให้

เหมาะุมแศะจัดเก็บลทัน  ไม่ท าให้เกิดขยะค้าง 

มติที่ประชุม รับลทราบล 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                      (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

              หัวหน้าุ านักปศัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๖. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๗. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๑๐. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๑๑. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๒. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๓. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๔. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๑๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๑๖. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 



๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครู ค.ศ.๑ 

     ๒. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

     ๓. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ด้วยโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทรุ่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ  ที่จังหวัดุงขศา   

ซึ่งุ่งนักเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขัน  ๖  รายการ  รางวัศเหรียญทอง  การต่อเศโก้, 

ฮูศ่าฮูปประกอบลเพศงแศะเดินตัวหนอน  รางวัศเหรีญทองแดง  วาดภาพระบลายุี,เกมุ์ 

ทายซิอะไรเอ่ย  กระมขอชื่นชมในการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  แศะขอให้รักษาให้อยู่ใน 

ระดับลท่ีดีตศอดไป 

กระผมได้รับลนโยบลายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ในเรื่องของ พรบล.ควบลคุมอาคาร  การ 

ติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ  ที่มีการติดตั้งแศ้วท าให้เกิดการปิดบลังทัศนียภาพให้ด าเนินการ 

รื้อถอนแศะรายงานให้ทราบลด้วย  มอบลใหุ้่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามนโยบลายของผู้ว่า 

ราชการจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม  รับลทราบล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม   

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 



 ๓.๑ เรื่องการประชุมวิสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

ประธาน ุภาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ก าหนดการประชุมวิุามัญ  ุมัยที่  ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙ ใน

วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เพ่ือพิจารณายกร่างเทศบลัญญัติตาม  พ.ร.บล. ุาธารณุุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เทศบลาศยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า แศะเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้อ านวยการ

กอง แศะหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๒ การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙”  วันที ่ ๑๒  

สิงหาคม  ๒๕๕๙     

ประธาน การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๙ “  ทางุ านักปศัด  ได้

ด าเนินการอย่างไรบล้างแศ้ว  ให้หัวหน้าุ านักปศัดชี้แจงที่ประชุมทราบล 

นางุาวุุจินดา การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “วันแม่แห่งชาติ”  ในปีนี้  จะมีรายศะเอียดแศะก าหนดการ

เหมือนกับลทุกปี  มีการเดินเทิดพระเกียรติ  แศะพิธีถวายพุ่มเงิน – พุ่มทองอยากขอความ

คิดเห็น  ช่วงเช้าควรจะมีกิจกรรมปศูกต้นไมเ้ฉศิมพระเกียรติ  ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรบล้าง  

ประธาน ควรจะมีกิจกรรมปศูกต้นไม้  บลริเวณุวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา  แศะร่วมกันท าความ

ุะอาดบลริเวณุวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา  แศะให้ท าหนังุือเชิญุมาชิกุภา  กศุ่มอาชีพ  

ชมรมต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าด้วย  ุ่วนกิจกรรมช่วงเย็นก็ให้ด าเนินการเหมือนเช่น

ทุกปีที่ผ่าน  ุ าหรับลปีนี้  กระผมจะมอบลเกียรติบลัตรให้ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ต าบลศศรีุุนทร

ด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๓ โรคม้ือเท้าปาก 

ประธาน ช่วงนี้ได้รับลแจ้งว่าโรคมื้อเท้าปากก าศังระบลาด   กระผมฝากผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรี

ุุนทร  ช่วยดูแศตรวจตราเรื่องความุะอาด  จัดุถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนแศะศูนย์เด็ก

เศ็กฯ  ให้ถูกุุขศักษณะ  แศะให้ประุานกับลกองุาธารณุุขฯ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขร่วมกัน 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๔ เรื่องการจัดเก็บรายได้ 

ประธาน ปัจจุบลันกระผมยังคงได้รับลการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บลค่าขยะ  ว่าเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บลแต่ศะ

ครั้งในคราวเดียวจัดเก็บลค่าขยะรวมกันหศายเดือน  กระผมอยากให้การจัดเก็บลค่าขยะให้

ด าเนินการไปอย่างปัจจุบลัน  คือเก็บลเดือนต่อเดือนหรือไม่เกินติดต่อกัน  ๓  เดือน  กระผม



ขอให้งานจัดเก็บลรายได้ด าเนินการรายงานการจัดเก็บลภาษีแศะค่าธรรมเนียมต่างๆ  จากเดิม

เดือนศะครั้ง  เป็น  ๑๕ วัน/ครั้ง  โดยให้รายงานให้ผมทราบล  มอบลปศัดด าเนินการดูแศการ

จัดเก็บลค่าภาษีแศะค่าธรรมเนียมต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบลันด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                 หวัหน้าุ านักปศัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๙. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 



๑๐. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๑. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๒. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๔. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๖. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

     ๒. นางชุติมา  ยิ่งยง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม   

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  

ประธาน ร่างเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นอย่างไร  ให้กองคศังชี้แจง

รายศะเอียด 



นางวิไศศักษณ์ งบลประมาณตามร่างเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่าย ปี  ๒๕๕๙  ุถานะการคศังแศะการ

บลริหารงบลประมาณในปีงบลประมาณ ๒๕๕๙  ณ วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  รายศะเอียด  

ดังนี้ 

 สถานะการคลัง 

  ๑.๑ งบลประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบลประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ วันที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  อปท. มีุถานะการเงิน 

ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร  ๑๘๘,๒๓๓,๖๘๒.๔๖ บลาท 

 ๑.๑.๒ เงินุะุม  ๖๕,๙๑๒,๑๔๕.๗๖ บลาท 

 ๑.๑.๓ เงินทุนุ ารองเงินุะุม  ๔๘,๔๖๑,๖๙๕.๘๑ บลาท 

 ๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบลบลก่อหนี้ผูกพันแศะยังไม่ได้เบลิกจ่าย  จ านวน  ๗  โครงการ  

๘,๑๐๔,๕๙๐ บลาท 

 ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  ๑๗  โครงการ  

๑๕,๕๓๓,๕๓๙.๕๐ บลาท 

 ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  ๐.๐๐ บลาท 

 

 

 การบลริหารงบลประมาณ ในปีงบลประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 (๑) รายรับลจริง จ านวน  ๑๐๘,๘๒๖,๗๔๑.๔๗ บลาท  ประกอบลด้วย 

 หมวดภาษีอากร     จ านวน  ๑๓,๗๘๓,๐๓๒.๔๕ บลาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับลแศะใบลอนุญาต  จ านวน  ๒,๖๓๐,๑๙๔  บลาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์ุิน    จ านวน  ๒,๒๗๔,๔๒๗.๔๙ บลาท 

 หมวดรายได้จากุาธารณูปโภคแศะการพาณิชย์ จ านวน  ๒,๙๓๕,๕๖๗ บลาท 

 หมวดรายได้เบล็ดเตศ็ด    จ านวน  ๑๘๙,๙๐๕ บลาท 

 หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  ๑๑๙,๒๐๐ บลาท 

 หมวดภาษีจัดุรร    จ านวน ๗๐,๘๙๒,๑๘๕.๕๓ บลาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน ๑๕,๙๓๗,๗๓๐ บลาท 

 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบลาศให้โดยระบลุวัตถุประุงค์ จ านวน  ๑๙,๐๐๗,๐๑๕.๕๐ บลาท 

 (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๕๘,๕๒๘,๘๗๖.๘๔ บลาท  ประกอบลด้วย 

 งบลกศาง      จ านวน ๓,๔๘๓,๑๑๘.๕๖ บลาท 

 งบลบลุคศากร     จ านวน ๒๒,๐๓๔,๒๒๓ บลาท 



 งบลด าเนินการ     จ านวน ๒๘,๐๐๘,๔๑๘.๗๓ บลาท 

 งบลศงทุน     จ านวน ๑,๕๔๔,๒๓๖.๕๕ บลาท 

 งบลรายจ่ายอื่น     จ านวน     -  บลาท 

 งบลเงินอุดหนุน     จ านวน  ๓,๔๕๘,๘๘๐ บลาท 

 (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบลาศให้โดยวัตถุประุงค์ จ านวน ๑๗,๑๒๔,๑๐๒.๕๐ 

บลาท 

 (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินุะุม  จ านวน  ๕,๒๓๙,๑๓๐ บลาท 

 (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนุ ารองเงินุะุม  จ านวน  ๐.๐๐ บลาท 

 คาดว่าประมาณการ ุ าหรับลประจ าปีงบลประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน ๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บลาท 

ประธาน ให้ทุกกองช่วยกันตรวจุอบลร่างเทศบลัญญัติงบลประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบลประมาณ พ.ศ 

๒๕๖๐  ว่ายังคงมีุ่วนใดขาดอยู่บล้าง  จะได้ด าเนินการตามระเบลียบลขั้นตอนต่อไป 
 

ที่ประชุม เห็นชอบล ให้ทุกกองทบลทวน ตรวจุอบลรายศะเอียดการตั้งงบลประมาณของุ่วนที่รับลผิดชอบล  

เพ่ือจะได้น าเุนอุภาเทศบลาศพิจารณาต่อไป 
 

 ๓.๒ โครงการฝึกอบลรมแศะศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้แศะประุิทธิภาพการท างานให้แก่

ผู้บลริหารท้องถิ่น ุมาชิกุภาฯ  พนักงานเทศบลาศ ศูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเทศบลาศแศะ

ผู้น าชุมชน 

ประธาน โครงการฝึกอบลรมแศะศึกษาดูงานฯ  ขอก าหนดให้จัดระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๑  

ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ุ าหรับลเรื่องุถานที่ฝึกอบลรม  มอบลใหุ้ านักปศัดด าเนินงานตามโครงการ

แศะจัดหาุถานที่ฝึกอบลรมให้เหมาะุม  แศะเุนอผู้บลริหารอีกครั้ง  เพ่ือก าหนดการจัด

โครงการใหุ้อดคศ้องแศะเหมาะุมกับลพนักงานที่เข้าร่วมอบลรม  แศะไม่ขัดกับลระเบลียบลต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๓ การจัดโครงการเทิดพระเกียรติ “แม่แห่งแผ่นดิน ๑๒ สิงหามหาราชินี  (วันแม่

แห่งชาติ) ประจ าปี ๒๕๕๙” วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ประธาน ุ าหรับลโครงการเทิดพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน  ๑๒  ุิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)  

ประจ าปี  ๒๕๕๙”  ในวันที่  ๑๒  ุิงหาคม ๒๕๕๙  นั้น  ขณะนี้  ุ านักปศัดได้ด าเนินการ

โครงการเป็นอย่างไรบล้าง   ใหุ้ านักปศัดชี้แจงรายศะเอียดให้ที่ประชุมทราบลด้วย 



นางุาวุุจินดา ุ าหรับลโครงการวันแม่ในปีนี้ ในเรื่องของก าหนดการ  ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมปศูกต้นไม้เฉศิม

พระเกียรติ  ซึ่งทางุ านักปศัดได้จัดท าหนังุือขอต้นไม้กับลทางุวนป่าบลางขนุนแศ้ว  แศะมี

กิจกรรมท าความุะอาดบลริเวณุวนนวมินทรราชา  ๘๗  พรรษา  ซึ่งได้จัดท าหนังุือเชิญ

ุมาชิกุภา  กศุ่มอาชีพต่างๆ  รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมกิจกรรมเรียบลร้อยแศ้ว  

ุ าหรับลกิจกรรมในช่วงเย็น   มีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติจากบลริเวณปั้มน้ ามันเอุโซ่  หมู่ที่  

๘   มายังเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  โดยขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์จากโรงเรียนวัดศรี

ุุนทร (มิตรภาพ ๑๕)  ุ าหรับลขบลวนนั้น  ประกอบลไปด้วย  วงดุริยางค์  พนักงานเทศบลาศ  

นักเรียนจากโรงเรียนต่างในพ้ืนที่เขต าบลศศรีุุนทร  กศุ่มอาชีพแศะุมาชิกชมรมต่างๆ  ร่วม

เดินขบลวนด้วย  ุ าหรับลพิธีการต่างๆ  จะปฏิบลัติเช่นทุกปีที่ผ่านมา  แศะจะมีเพ่ิมการมอบล

เกียรติผู้ท าคุณประโยชน์  จ านวน  ๑๖  คน  หศังพิธีการจะมีกิจกรรมการแุดงของนักเรียน

จากโรงเรียนต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่ต าบลศศรีุุนทร  ุ าหรับลการเตรียมงาน  ขณะนี้ได้เริ่ม

ด าเนินการประุานงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปบล้างแศ้ว  แศะในุ่วนของการปฏิบลัติของ

เจ้าหน้าที่แต่ศะฝ่ายอยู่ระหว่างเุนอค าุั่งแศะจะด าเนินการแจ้งเวียนค าุั่งให้แต่ศะกองทราบล

ในภายหศัง 

ประธาน ให้ผู้อ านวยการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมแศะปฏิบลัติตามค าุั่งที่ได้รับลมอบลหมาย

โดยเคร่งครัด 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 

   ๓.๔  ติดตามโครงการที่ยังค้างอยู่ 

ประธาน   ุ าหรับลโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแศะยังคงค้างอยู่  มีโครงการใดบล้างแศะมี 

เหตุขัดข้องประการใด  ให้แต่ศะกองที่รับลผิดชอบลชี้แจงในที่ประชุมทราบลด้วย 

นางวิไศศักษณ์  โครงการที่เป็นรายการค้างจ่ายในปีงบลประมาณ  ๒๕๕๗,๒๕๕๘  มีจ านวน  ๒๐  รายการ 

          แศะโครงการที่จ่ายขาดเงินุะุม  จ านวน  ๑๐  รายการ  ซึ่งทางพัุดุยังไม่ได้รับล 

          รายศะเอียดแต่อย่างใด  จึงไมุ่ามารถด าเนินการตามระเบลียบลพัุดุได้ 

ประธาน   ให้แต่ศะกองที่รับลผิดชอบลแจ้งรายศะเอียดที่ไมุ่ามารถด าเนินการได้ 

นายประพิษ  ุ าหรับลโครงการต่างๆ  ที่กองช่างรับลผิดชอบล  ขอแจ้งการุ่งรายศะเอียดเพ่ือให้กองคศัง 

                               ด าเนินการตามระเบลียบลพัุดุ  ดังนี้ 

   โครงการที่เป็นรายการค้างจ่ายในปีงบลประมาณ  ๒๕๕๗,๒๕๕๘   

   ุ่งในวันที่  ๒  ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบลด้วย 

๑. โครงการก่อุร้างห้องครัวพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โรงเรียนอนุบลาศ 



๒. โครงการปรับลปรุงผิวจราจรแอุฟัุต์ติกคอนกรีต ุายบล้านศิพอนใต้ คศองบลางุาด ม.๕ 

๓. โครงการติดตั้งเหศ็กดัดบลริเวณอาคารเรียนชั้น ๒ 

ุ่งวันที่  ๕  ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบลด้วย 

๑. โครงการปรับลปรุงคุณภาพน้ าบลริเวณุวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา 

๒. โครงการก่อุร้างศานท่าเทียบลเรือพร้อมทางขึ้น –ศง ม.๓ 

๓. โครงการติดตั้งเุาไฮเมนต์  บลริเวณุี่แยกเขาศ้าน จ านวน  ๒  ต้น 

๔. โครงการก่อุร้างถนนพร้อมคูระบลายน้ า ซ.ชีเศื้อย ม.๔ 

๕. โครงการปรับลปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประุงค์ ม.๗ 

๖. โครงการปรับลปรุงทางเข้า-ออก บลริเวณซอยนพตาแก้ว ม.๗ 

ุ่งวันที่  ๑๐  ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบลด้วย 

๑. โครงการขยายปรับลปรุงอาคารุ านักงานห้องคศัง,ช่าง 

๒. โครงการปรับลปรุงอาคารเรียนรู้ศูนย์อันดามัน ม.๔ 

ุ าหรับลจัดซื้อมอเตอร์ปั้มน้ า  ขนาด ๒๕ แรงม้า  จ านวน  ๒  ชุด  ไมุ่ามารถจัดซื้อได้

เนื่องจากราคาุูงกว่าที่ก าหนด 

นางวิไศศักษณ์  ุ าหรับลโครงการก่อุร้างเข่ือนกันดินพังหศังศาศเจ้าท่าเรือ ม.๓  ได้ด าเนินการท าุัญญา 

แศ้วแศะโครงการก่อุร้างเุาธงชาติโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร รอผู้รับลจ้างเุนอราคา 

นางุาวุุจินดา  จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ๑๑๐ ซีซี แบลบลเกียร์อัตโนมัติ  ไมุ่ามารถจัดซื้อได้เนื่องจากราคา 

   ุูงกว่าที่ก าหนด 

 

ประธาน   โครงการจ่ายขาดเงินุะุม  ให้ชี้แจงให้ทราบลด้วย 

ประพิษ   ุ่งวันที่  ๕  ุิงหาคม  ประกอบลด้วย 

   ๑. โครงการก่อุร้างเขื่อนกันดิน  ซอยท่าเรือ – เกาะแก้ว  ม.๓ 

๒. โครงการก่อุร้างเขื่อนกันดิน  บล้านยา  ม.๖  

๓.  โครงการปรับลปรุงผิวแอุฟัุต์ติกคอนกรีต ซอยท่าเรือ-เกาะแก้ว ม.๓ 

๔. โครงการก่อุร้างถนน คุศ.พร้อมคูระบลายน้ า คุศ.รูปตัวยูมีฝาปิด ซอยบลางเหนียวด า ๒ 

ม.๗ 

๕. โครงการก่อุร้างวางท่อระบลายน้ า คุศ. ซ.ขุมน้ าบลางมะรวน-ศูนย์วิทยาศาุตร์การแพทย์ 

ม.๘ 

ุ่งวันที่  ๑๐  ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ประกอบลด้วย 

๑. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. รูปตัวยูมีฝาปิด ุายถนนบลางโจ-ควนตาแท่น ม.๑ 

๒. โครงการก่อุร้างคูระบลายน้ า คุศ. รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.เก็จมุกดา ม.๑ 



ุ าหรับลโครงการขุดบล่อน้ าตื้นหศังมัุยิดบล้านบลางโจ ม.๔ แศะโครงการก่อุร้างถนน คุศ. ซ.

ทุ่งจีน ๒ ม.๕  อยู่ระหว่างหาผู้รับลจ้าง 

ประธาน   แจ้งทุกกองที่รับลผิดชอบลให้เร่งด าเนินให้แศ้วเุร็จก่อนุิ้นปีงบลประมาณ  ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม  รับลทราบล 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                           (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

                หวัหน้าุ านักปศัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๖. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๗. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 



๑๐. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๑. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๒. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๒. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๓. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๔. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๕. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

๖. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

     ๒. นางุาวุุภาภรณ์  แก้วศรีุด  เจ้าพนักงานธุรการ 

     ๓. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครู ค.ศ.๑ 

  
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๘/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ผู้ใดจะ

แก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม รับลรอง  

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ผูใ้ด

จะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม รับลรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 



 ๓.๑ โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของสถานีต ารวจภูธรถลาง  

ประธาน ทางุถานีต ารวจภูธรถศาง  จัดโครงการ “ภาค ๘ ปศอดภัย ทุกวัน ทุกวัย ุวมหมวกนิรภัย 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ในพื้นทีุ่ถานีต ารวจภูธรถศาง  โดยได้ร่วมกับลเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  ท า

บลันทึกข้อตกศงว่าด้วยความร่วมมือในการณรงค์ุวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ในวนัที่  

๓๑  ุิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ หอ้งประชุมุภาเทศบลาศต าบลศศรีุุนทร  จึงขอความร่วมมือ

ผู้อ านวยการทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกศ่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 ๓.๒ โครงการ “ขับข่ีปลอดภัย อบรมวินัย พกใบขับข่ี ประจ าปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่  

๑๗ – ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๙ 

ประธาน ุ าหรับลโครงการ “ขับลขี่ปศอดภัย อบลรมวินัย พกใบลขับลข่ี ประจ าปี ๒๕๕๙”  นั้น  ทางุ านัก

ปศัดได้ด าเนินการอย่างไรบล้าง 

 

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลโครงการุอบลใบลขับลข่ีรถจักรยานยนต์ ได้ด าเนินออกหนังุือแจ้งใหุ้มาชิก  ผู้ใหญ่บล้าน  

ช่วยประชาุัมพันธ์แจ้งชาวบล้านในเขตต าบลศศรีุุนทรทราบล  แศะได้แจ้งฝ่ายประชาุัมพันธ์  

ให้ด าเนินการประชาุัมพันธ์ทางโซเชียศเน็ตเวิร์ค  จะเริ่มรับลุมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๒  

กันยายน  ๒๕๕๙  จ านวน ๑๒๐ คน หรือจนกว่าจะครบลตามจ านวน  ุ าหรับลวันอบลรมแศะ

ุอบลใบลขับลขี่  ระหว่างววันที่  ๑๗ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวศา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้น

ไป  ุ าหรับลผู้มาเข้ารับลการอบลรมแศะต่อ,ุอบลใบลขับลข่ี  จะมีอาหารกศางวัน , อาหารว่างแศะ

เครื่องดื่ม  บลริการ   

ประธาน ุ าหรับลในวันที่อบลรมแศะด าเนินการุอบลใบลขับลข่ี  มอบลุ านักปศัดดูแศความเรียบลร้อยในการ

จัดโครงการดังกศ่าวด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 

  ๓.๓  สถานีต ารวจภูธรถลาง ร่วมกับ เทศบาลต าบลศรีสุนทร จัดคอนเสิร์ตการกุศล 

          วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ประธาน ุ าหรับลการจัดคอนเุิร์ตการกุศศ  ในวันศุกร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ุนามบลริเวณข้าง

บล้านหยี่เต้ง  หมู่ที่  ๓  ต าบลศศรีุุนทร  ซึ่งมีวัตถุประุงค์ุ าหรับลการจัดคอนเุิร์ตเพื่อ

ช่วยเหศือผู้ป่วยติดเตียงของต าบลศศรีุุนทร  โดยมีศิศปิน  คือ  น้าหงา คาราวาน  แศะปูพงษ์

ุิทธิ์  ในเรื่องของการมอบลหมายหน้าที่ต่างๆ ในวันงาน  มอบลุ านัปศัด จัดท าบลันทึกแจ้งทุก



กองทราบล  ในเรื่องด้านการเงิน  มอบลกองคศัง รับลผิดชอบล  การจ าหน่ายบลัตรคอนเุิร์ต  มอบล

ทุกกองช่วยจ าหน่ายบลัตรคอนเุิร์ตด้วย  แศะให้ผู้อ านวยการทุกกองแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมในวันดังกศ่าวด้วย 
 

ที่ประชุม รับลทราบล 

๓.๔  การจัดงานลอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๙ วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙ 

ประธาน  ุ  าหรับลการจัดงานวันศอยกระทง  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ก าหนด จัดในวันที่  ๑๒ – ๑๔  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ุวนนวมินทรราชา  ๘๗  พรรษา  ภายใต้ชื่อ  คิดถึงท้ายรางที่บลาง

มะรวณ  ตอน วันวานยังหวานอยู่  มอบลกองการศึกษาด าเนินการตามโครงการ  แศะ

ประุานงานต่างๆ ที่เกียวข้อง 
 

ที่ประชุม รับลทราบล 

 
 

๓.๕  โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างววันที่  ๔ – ๖  กันยายน 

๒๕๕๙ 

ประธาน โครงการศึกษาดูงานของกศุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กองุวัุดิการุังคม  ได้ด าเนินการโครงการ

ไปอย่างไรบล้าง 

นางุาวเุาวศักษณ์ ุ าหรับลโครงการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  ๔ – ๖  กันยายน  ๒๕๕๙  นั้น  ขณะนี้ได้ด าเนิน

ในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างแศ้ว  ุ าหรับลผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ที่มาศงทะเบลียน  จ านวน  

๓๒  คน  ซึ่งไม่รวมคณะผู้บลริหาร  ุมาชิกุภาเทศบลาศ แศะเจ้าหน้าที่ 

ประธาน มอบลกองุวัุดิการุังคม  ดูแศการจัดโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ให้เรียบลร้อยด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ุ าหรับลประเพณีถือศีศ กินเจ  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ก าหนดการประชุม  ในวันที่  ๔  กันยายน  

๒๕๕๙  เวศา  ๑๙.๐๐ น. ณ ศาศเจ้าท่าเรือ  หมู่ที่  ๓  ต าบลศศรีุุนทร  มอบลกองการศึกษา 

แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องร่วมประชุมในวันดังกศ่าวด้วย 

ที่ประชุม รับลทราบล 

ประธาน แศะในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวศา ๐๘.๓๐ น.  ให้ผู้อ านวยการทุกกองจ้า

เจ้าหน้าที่ในุังกัดทุกคน  ร่วมท าความุะอาดศาศเจ้าท่าเรือ โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับลทราบล 



ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

              หัวหน้าุ านักปศัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

วันที่   ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 



--------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุศิกะบลุตร   รองนายกเทศมนตรีต าบลศศรีุุนทร 

๓. นายุุขชัย  เกาทัณฑ์   เศขานุการนายกเทศมนตรี 

๔. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศ์เจริญ   ปศัดเทศบลาศ 

๕. นางวิไศศักษณ์  แซ่ตัน   ผู้อ านวยการกองคศัง 

๖. นางุาวุุจินดา  กองแก้ว   หัวหน้าุ านักปศัด 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร   ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘. นายชวศิต  ชุมพุฒิพงษ์   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานุาธารณุุข 

๙. นางุาวอัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบลาศศรีุุนทร 

๑๐. นางุมนิตย์  ศีศานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๑. นายวรายุทธ  หศวงแก้ว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

๑๒. นางธันยชนก  บลู่ทอง   หัวหน้าฝ่ายบลริหารงานคศัง 

๑๓. นางศิริพร  ุุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บลรายได้ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายุุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายุรวิศ  โุดรักษา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๓. นางนฤมศ  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองุวัุดิการุังคม 

๔. นางปาริชาติ  เพชรุุวรรณ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

๕. นายเต็มศักดิ์  รักโอ   หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

๖. นางุาวเุาวศักษณ์  จงหวัง  หัวหน้าฝ่ายุ่งเุริมแศะุวัุดิการุังคม 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ 

     ๒. นางพรจันทร์  วงค์ุุวรรณ   ครู ค.ศ.๑ 

      ๓. นายศิริชัย  ประทีป ณ ถศาง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

      ๔. นางุาวพรเพ็ญ  วงศ์อุคะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 



ประธาน   เมื่อที่ประชุมพร้อมแศ้ว  กระผมขอเริ่มการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน   ด้วยจังหวัดภูเก็ต  จัดกิจกรรมแุดงอาศัยแด่พระบลาทุมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพศ 

อดุศยเดช  ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  แหศมพรหมเทพ  ต าบลศราไวย์  อ าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งมอบลให้ อปท. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกศ่าว ไม่น้อยกว่า  

๑๐๐ คน  จึงให้ผู้อ านวยการกองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกศ่าวให้มากท่ีุุด  

แศะใหุ้ านักปศัดจัดท าหนังุือแจ้งทุกกองเข้าร่วมด้วย 
 

ที่ประชุม  รับลทราบล 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธาน เรื่องรับลรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุศาคม   ๒๕๕๙ ผูใ้ด

จะแก้ไขบล้าง  หากไม่มีผู้ใดแก้ไข ขอมติที่ประชุม  

ที่ประชุม รับลรอง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  

ประธาน เนื่องด้วยพระบลาทุมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพศอดุศยเดชุวรรคต  แศะในปีนี้การจัดงาน

ศอยกระทงจะจัดแบลบลเรียบลง่าย  ไม่มีกิจกรรมรื่นเริงเนื่องจากเป็นช่วงไว้อาศัย  ในปีนี้ตรงกับล

วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ซ่ึงกระผมเห็นควรมีกิจกรรมุวดเจริญพระพุทธมนต์แุดง

ความไว้อาศัยแด่พระบลาทุมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพศอดุศยเดช  แศะมีกิจกรรมศอย

กระทง  ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปุามารถเข้ามาศอยกระทงในบลริเวณุวนนวมินทรราชา 

๘๗ พรรษาได้   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ใหุ้ านักปศัดเป็นผู้รับลผิดชอบลงานแุดงความไว้

อาศัยฯ   

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ นั้น  ได้ตรวจุอบลจาก      เทศ

บลัญญัติงบลประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  ุามารถจัดท าได้ตามโครงการุ่งเุริมแศะ

ุนับลุนุนการุร้างความปรองดองแศะุมานฉันท์ ซึ่งงบลประมาณตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.- บลาท  

ดิฉันเห็นว่างบลประมาณดังกศ่าวไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่มจากกองการศึกษา  ประมาณ  

๓๐๐,๐๐๐.- บลาท   



ประธาน กิจกรรมดังกศ่าว  ควรจัดใหุ้มพระเกียรติเพ่ือถวายแด่พระบลาทุมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พศอดุศยเดช  จึงจ าเป็นต้องใช้งบลประมาณพอุมควร  ฉะนั้น ให้โอนงบลประมาณจากกอง

การศึกษา ตามที่เุนอแศะค านึงการใช้จ่ายอย่างประหยัด  แศะให้จัดท าหนังุือเชิญ

นายอ าเภอถศาง เป็นประธานในพิธี 

ที่ประชุม รับลทราบล     

นางุาวุุจินดา ุ าหรับลก าหนดในวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ก าหนดการคร่าวๆ ไว้ดังนี้  

 เวศา ๑๖.๓๐ น.  พร้อมกัน ณ ุวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา 

 เวศา ๑๗.๐๐ น.  เริ่มพิธีุวดพระพุทธมนต์ 

 เวศา ๑๗.๓๐ น.  ประธานกศา่วค าอาศัย  ยื่นุงบลนิ่ง  ร่วมจุดเทียน ร้องเพศงุรรเุริญพระ

บลารมี   

 เวศา ๑๘.๓๐ น.  ร่วมกิจกรรมศอยกระทง 
 

ประธาน ก าหนดการดังกศ่าวให้ประุานกับล คุณธรรมนูญ  อีกครั้ง  ว่าควรจัดกิจกรรมอะไรก่อนหศัง

ุ าหรับลเรื่องนิมนต์พระุงฆ์  จ านวน  ๑๐  รูป  นั้น  กระผมได้ประุานกับลรองชัยศักดิ์ได้นิมนต์

พระุงฆ์เรียบลร้อยแศ้ว  จากวัดท่าเรือ  ุ าหรับลหนังุือเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมนั้น เน้น

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่   บลริษัท ห้างร้าน ก านัน – ผู้ใหญ่บล้าน นายก อปท.ในเขตอ าเภอถศาง  

ุมาชิกชมรมกศุ่มต่างๆ  ในวันจัดกิจกรรม แศะให้รถประชาุัมพันธ์  ประชาุัมพันธ์ให้

ประชาชนในเขตต าบลศศรีุุนทรทราบล  เพ่ือจะได้มาร่วมงานให้มากทีุุ่ด กระผมจะแจกพระบลรม

ฉายาศักษณ์ให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน  ุ าหรับลกิจกรรมจุดเทียน  กระผมมีแนวคิดว่า  เมื่อ

จุดเทียนแศ้ว  เทียนที่จุดเราจะปักไว้ที่เดียวกันเพ่ือเป็นุัญศักษณ์  กระผมว่าน่าจะจัดท า

ุัญศักษณ์หมายเศขเศข ๙  เมื่อจุดเทียนแศ้วให้ประชาชนทั่วไปุามารถน าเทียนไปปักได้ ฉะนั้น

มอบลกองช่าง ด าเนินจัดท าุัญศักษณ์เศข ๙    

นางุาวุุจินดา ขอแจ้งรายศะเอียดของงานที่แต่ศะกองรับลผิดชอบล  อย่างคร่าวๆ ก่อน แศะจะด าเนินจัดท า

ค าุั่งแจ้งแต่ศะกอง ทราบลอีกครั้ง  ดังนี้ 

๑. ุ านักปศัด  รับลผิดชอบล  งานพิธีการ (แุดงความอาศัย)  การรับลศงทะเบลียน  แจกพระ

บลรมฉายาศักษณ์ แจกเทียน  งานจราจร  งานประชาุัมพันธ์ 

๒. กองคศัง  รับลผิดชอบล  งานจัดซื้อจัดจ้าง  บลริการอาหารว่างแศะเครื่องดื่ม 

๓. กองช่าง  รับลผิดชอบล  จัดท าุัญศักษณ์เศข ๙  งานุถานที่ 

๔. กองุาธารณุุขฯ รับลผิดชอบล  งานพิธีุงฆ์  งานรักษาความุะอาด  งานปฐมพยาบลาศ

เบลื้องต้น 

๕. กองุวัุดิการุังคม  รับลผิดชอบล  ุถานที่ศงนามแุดงความอาศัย 



๖. กองการศึกษา  รับลผิดชอบล  จัดุถานที่ศอยกระทง  เรื่องจัดหากระทง 

ประธาน ให้ด าเนินจัดท าค าุั่งแศะแจ้งให้ทุกกองทราบล ตามที่เุนอ  แศะก าชับลให้ผู้อ านวยการทุกกอง

แจ้งเจ้าหน้าที่ในุังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม  รับลทราบล  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมอีก เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดแศ้ว  กระผมขอปิดการประชุม  

แศะขอขอบลคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๑๐ น. 

 

ศงชื่อ                                      ผู้จดรายงานการประชุม 

            (นางุาวมศฤดี  แุวงศิศป์) 

                                        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบลัติการ                                                                                                                                                                                                                  

                                      

 

ศงชื่อ                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางุาวุุจินดา  กองแก้ว) 

              หัวหน้าุ านักปศัด 

 

 

 


